
ชลบุรี • ฝายคานพบประชาชน รุมสับ

รัฐบาลและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป “มารค” รับโจทยยาก จะตรวจ

สอบถวงดุลคนที่มาจากการเลือกตั้งอยางไร

ไมให โกง ผงะ! ผลโพลประจานคนไทย 

98% ไมรูหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ

เม� อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่โรงแรม

บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี สํานักงานเลขา      

ธิการสภาผูแทนราษฎร จัดโครงการผูนําฝาย

คานพบประชาชนท่ัวไทย ทวงคืนอํานาจประ 

ชาชน เวทีที่ 3 โดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะ

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กลาว

ปาฐกถาพิเศษเร� อง “ประชาธิปไตยเส� อม  

ประเทศโทรม แรงงานสิ้นหวัง” ตอนหนึ่ง

วา รัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นมาสงผลใหเกิด

วิกฤตกับประชาชน รัฐธรรมนูญเปรียบเหมือน

หัวใจของมนุษย ทําใหวันนี้พวกเราเสมือน

มนุษยท่ีมีหัวใจพิการ และรางกายยังถูกลาม

โซดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทําใหพี่นอง

ประชาชนตกอยูในภาวะสิ้นหวัง

นายจาตุรนต ฉายแสง คณะกรรม 

การยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรค

เพ� อไทย กลาววา ประชาธิปไตยเส� อมหมาย

ถึง ระบบที่ไมเปนประชาธิปไตย ประชาชน

ไมสามารถกําหนดความเปนไปของบาน

เมืองได ซึ่งระบบแบบนี้

ฝายคานเสวนารุมสับรบ.

อ้ึง98%มึนหนาท่ีในรธน.

ยอดโควิดลดตายต่ํารอย

เปดดานท่ัวไทยยังหงอย

ขาวดี!ขึ้นคาแรงแตไมใช492

ภาคีผู ใชแรงงานจัดกิจกรรมหนาประตู 5 ทําเนียบรัฐบาล เพ� อเรียกรองให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ชวยแกไข

ปญหาความเดือดรอนตางๆ รวมถึงการขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 492 บาท เน� องในวันแรงงานและวันแรงงานสากล

ชลน�านโวคุยพรรคเล็ก-ธรรมนัส/‘ตู-ปอม’งดจอการเมือง

หนา...2หนา...2
กาวไกลทั้งแผนดิน-ดานแรก
ผลเลือกตั้ง กทม. 22 พ.ค.
กาวไกลทั้งแผนดิน-ดานแรก
ผลเลือกตั้ง กทม. 22 พ.ค.

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” เดินเกาะไหล 

“นองตู” แตรูดซิปปากตอบปมการเมืองทั้ง                                                      

คู “สุชาติ” งงขาวนายกฯ สํารอง เยย 

“ธรรมนัส” จินตนาการไปเอง ส.ส.ซอน

มีด พท.ไมมีกั๊ก “ชลน�าน” แบไตฝายคาน

เปดดีลพรรคเล็ก-กวนธรรมนัส รวมเสียง

โคน “บิ๊กตู” ผานศึกซักฟอก แนะลาออก

กอน มิ.ย. “พิเชษฐ” เผย “ศท.-กลุม 16” 

หารือผูนําฝายคานสัปดาหหนารับมือศึก

ซักฟอก โฆษกรัฐบาลไมใหคาคําขูอภิปราย 

ถามกลับเอาอะไรมามั่นใจวารัฐบาลอยูไม

ครบเทอม “อภิสิทธิ์” ซัดเพ� อไทยกาวไมพน 

“ครอบครัวชินวัตร”  หวั่นหากชนะเลือกตั้ง

เปนรัฐบาลอาจเกิดรัฐประหารอีก 

เม� อวันอาทิตย เวลา 11.00 น. ภาย

หลัง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางมาถึง

กระทรวงแรงงานเพื่อเป็นประธานในพิธี

เปดงานวันแรงงานแหงชาติ ระหวางรอเปด

งานไดเขาไปพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ท่ีเดินทางมาถึงกอน                                                    

และเขาไปน่ังในหองพักรับรอง โดยใชเวลา

ประมาณ 10 นาที กอนจะเดินเขาหอง

ประชุมกระทรวงแรงงาน

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” รับ 8 ขอเสนอวัน

แรงงาน ออนขอกําลังใจ ยันรัฐบาลไมทอด

ทิ้งพรอมยกระดับคุณภาพชีวิต แจงขึ้นคา

จางข้ันตํ่ากําลังพิจารณา ช้ีตองดูเงินเฟอดวย  

วอนคุยกันแบบสันติวิธี “สุชาติ” ลั่นปรับแน�

แตไมใช 492  บาท ขอเรียกรองตองสมดุล

ทั้งนายจางและลูกจาง 

ท่ีหองประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

กระทรวงแรงงาน เม� อวันที่ 1 พฤษภาคม 

เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประ 

ธานเปดงานวันแรงงานแหงชาติ ประจําป               

2565 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี รวมงาน และนายสุชาติ 

ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวง

แรงงาน ใหการตอนรับ  

นายสุชาติกลาวรายงานวา นับตั้งแต

ป 2562 มี 17 ขอเรียกรองของผูใชแรงงาน 

เราไดทําไปแลว 10 ขอ เหลืออีก 7 ขอ

เรียกรองที่จะดําเนินการตอไป โดยรัฐบาล

ใหความสําคัญกับผูใชแรงงานทุกกลุม และ

พรอมรับขอเสนอแนะในการแกปญหา โดย

ในชวงสถานการณโควิด-19 รัฐบาลไดเยียว 

ยาผูประกันตนที่ไดรับผลกระทบรวม 20 

ลานคน และครั้งนี้ถือเปนประวัติศาสตรที่

นายกฯ มารับขอเสนอจากผูใชแรงงานดวย

ตนเอง 

ตอมานายสุชาติ ไทยลวน ประธาน

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ 

ป 2565 ไดย� นขอเรียกรองวันแรงงาน 8 ขอ

ใหแก พล.อ.ประยุทธ ประกอบดวย 1.ให 

รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ 2.เรงดําเนินการนํารางพระ 

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ... 

เขากระบวนการพิจารณาในสภา 3.ขยายวง 

เงินเพ� อลดหยอนภาษีเงินไดที่ลูกจางไดรับ

กอนสุดทายตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 4.ปรับปรุง พ.ร.บ.คุมครองแรง 

งาน พ.ศ.2541 5.ปฏิรูปแกไขเพิ่มเติมเกี่ยว

กับประกันสังคม 6.เรงรัฐออกกฎหมายคุม 

ครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงาน

นอกระบบ 7.จัดระบบกองทุนสวัสดิการเล้ียง

ชีพลูกจางภาครัฐ วิสาหกิจ และ 8.ตั้งคณะ

ทํางานติดตามขอเรียกรองทั้งหมด  

จากน้ัน พล.อ.ประยุทธข้ึนกลาวสุนทร 

พจนวา เปนโอกาสท่ีเราไดพบกันอีกคร้ังนับ

จากมีการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งวัน

แรงงานเปนโอกาสสําคัญท่ีเราจะแสดงความ

ขอบคุณและตระหนักถึงบทบาทของผู ใช

แรงงานทุกคน ตนไมเคยทอดทิ้งและเอาใจ

ใสผูใชแรงงานอยูเสมอ ในฐานะท่ีเปนกําลัง

สําคัญขับเคล� อนเศรษฐกิจของประเทศ  และ

จะกระตุนเตือนใหทุกภาคสวนตระหนักถึง

สิทธิความเสมอภาค สวัสดิการ

นายกฯ คนนอกคนไหน?

ราชดําเนิน • 30 ปพฤษภาทมิฬ นักการ

เมืองรุนใหมอยากใหชําระประวัติศาสตร 

พรอมบี้รัฐเรงเยียวยา ไมอยากเห็นรัฐประ 

หารเกิดข้ึนอีก “อภิสิทธ์ิ” แนะปดสวิตช  ส.ว. 

เปนกาวแรกสานการตอสูพฤษภา 35

เม� อวันอาทิตย ที่อนุสรณสถาน 14                                                                 

ตุลา 16 คณะกรรมการรณรงคเพ� อประชา 

ธิปไตย (ครป.) รวมกับคณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา 35 และคณะกรรมการจัด

งาน 30 ปพฤษภาประชาธรรม จัดเวที

อภิปรายเร� อง “นักการเมืองรุนใหม รวมมอง

บทเรียน 30 ปพฤษภาทมิฬ 2535” โดยมี                                               

น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร

กรุงเทพฯ • ขาวดียอดติดโควิดใหมเหลือ

แค 11,535 ราย  เสียชีวิตต่ํารอยแลว มี

เพียง 91 ราย เปดประเทศวันแรกดาน

ตางๆ ยังไมคึกคัก เหตุประเทศเพ� อนบาน

ยังไมเปดประเทศ “สุวรรณภูมิ” ยันความ

พรอมรองรับ

เม� อวันที่ 1 พฤษภาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                               

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศวา พบผูติดเชื้อ                                                            

รายใหม 11,535 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

22,022 ราย อยูระหวางรักษา 140,989 

ราย อาการหนัก 1,751 ราย ใสเคร� อง

ชวยหายใจ 822 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 

ราย เปนชาย 52 ราย หญิง 39 ราย อายุ 

60 ปขึ้นไป 75 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย 

และไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 6 ราย ขณะนี้

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 4,262,484 ราย มียอดหายปวย

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,092,878 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 28,617 ราย สวนยอดฉีดวัคซีน

วันที่ 30 เม.ย. จํานวน 251,206 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน  

133,576,743 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 2,870 ราย, บุรีรัมย 437 

ราย, ศรีสะเกษ 428 ราย, ชลบุรี  370 ราย, 

สมุทรปราการ 352 ราย, นนทบุรี 324 ราย,  

รอยเอ็ด 302 ราย, อุบลราชธานี 298 ราย, 

ขอนแกน 266  ราย และปทุมธานี 244 

ราย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9301

อิสรภาพแหงความคิด

30ปพฤษภา35

คนรุนใหมหวัง

เรงสางเยียวยา

14

5

7หนา...

หนา...

หนา...

มาตรการเพ่ิมกําลังซ้ือบูม!

นายกฯ ‘คิชิดะ’ แหงญี่ปุน

เยือนไทยทามกลางวิกฤตโลก

ฟุงดีลเขี่ยประยุทธ!
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2 ในประเทศ

ระเบิดเวลา..รัฐบาลบิ๊กตู่

ถานการณ์ปลุกเร้าทางการเมืองเข้มข้น ดุเดือด เพิ่ม

อุณหภูมิความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตาม

นัยสำาคัญของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่า                                                                                 

เป็นสนามทดสอบประลองกำาลังของ 4 พรรคการเมือง ตั้งแต่

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และ

พรรคก้าวหน้า แม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนจะประกาศว่า

ลงในนามอิสระ แต่ทุกฝ่ายต่างเห็นสอดคล้องตรงกันว่า ผล                                                                             

การเลือกตั้งในสนามท้องถิ่นในวันที่ 22 พ.ค.ศกนี้ สะท้อน

อนาคตการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า ซึ่งหมายถึงดัชนีบ่งบอกระดับ                                                                                

ความเชื่อถือและศรัทธาที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วย เพราะ

ท่ามกลางการสัประยุทธ์บนสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานครนั้น มีข้อมูลเชิงประจักษ์ตั้งใจส่งผ่านถึงประชาชนคน

กรุงอย่างต่อเนื่องว่า รัฐบาลเลือกถือหางผู้สมัครคนใด

ฉวยจังหวะปี่กลองเลือกตั้งสนามท้องถิ่นนี้เอง การหา

เสียงของพรรคตรงข้ามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในรัฐสภาจึงมี

เนื้อหาสาระมุ่งโจมตีรัฐบาลพร้อมๆ กับประกาศตัวว่า เปลี่ยน

ผู้นำารัฐบาลประเทศชาติก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ต้อง

เผชิญกับปัญหาซ้ำาซาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องเก่ียวกับปากท้อง

ของชาวบ้าน ซ่ึงขณะน้ีถือว่า ต้องผจญกับวิกฤตเศรษฐกิจอัน

เนื่องมาจากราคาน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีถีบตัวสูงข้ึน ส่งผลกระทบเป็น

ลูกโซ่ต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น 

บรรยากาศ “แพงทั้งแผ่นดิน” ที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนับตั้ง 

แต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นใครนำาไปขยายผลต่อเพื่อ

หวังผลทางการเมืองนั้นต้องถือได้ว่า “เกาได้ถูกที่คัน” และยัง

ทำาได้ถูกเวลาอีกด้วย เพราะการหยุดอุ้มราคาน้ำามันเชื้อเพลิง

ดีเซล ที่จากเดิมจำากัดไว้ไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท พุ่งพรวด

เป็น 32.53 บาทต่อลิตร และจะขึ้นเป็นขั้นบันไดอีกลิตรละ 1                                                                                

บาทในแต่ละสัปดาห์ ให้ครบ 4.53 บาทต่อลิตร ที่รัฐบาลได้อุด                                                                                     

หนุนผ่านกองทุนน้ำามันนั้น มีปฏิกิริยาจากทุกภาคส่วนอุตสาห 

กรรมสะท้อนบอกอย่างชัดเจนแล้วว่า จำาเป็นต้องข้ึนราคาสินค้า                                                                           

และค่าบริการเป็นเงาตามตัว 

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น แม้จะเป็นไปตามเหตุและผลของ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ท่ีสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด                                                                                   

ของไวรัสโควิด-19  และซ้ำาเติมด้วยสถานการณ์สงครามยืดเยื้อ                                                                                        

ระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่น่าจะมองข้ามความจริงมิได้ว่า 

เป็นการลดดัชนีความเชื่อมั่นของรัฐบาล นำาโดย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ต่อการบริหารจัดการปัญหาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งคำาถามมาโดยตลอดว่า มุ่งเน้นการแจก 

จ่าย จบ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าการมองไป

ที่โครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว 

สาระสำาคัญอันเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลในวัน

นี้ จึงไม่ใช่การหาทางหยุดเลือดไหลของนักการเมืองในแต่ละ

พรรค หรือการสกัดกั้นปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่ทางการ

เมืองของรัฐบาลด้วยการโยนหินถามทางถึง “นายกฯ สำารอง” 

หรือนายกรัฐมนตรีคนนอก ท่ีกำาลังสร้างความสับสนหรือกระแส 

ความไม่ลงรอยภายในพรรคร่วมรัฐบาล แต่ประเด็นหัวใจคือ

จะทำาอย่างไรในการเยียวยา หาทางแก้ไขบรรเทาปัญหาปาก

ท้องของชาวบ้าน ที่่ถือว่าส่งแรงสะเทือนไปทั้งแผ่นดิน 

ขอเตือนว่า ปัญหาปากท้องประชาชน สินค้าอุปโภค

บริโภคแพง จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ ทำาลายล้างความมั่นคง

และเสถียรภาพของรัฐบาล มากกว่าปัญหาเกมการเมืองเรื่อง

แจกกล้วยหรือกินกล้วย ทั้งนี้ จากประวัติศาสตร์การเมืองใน

อดีต เคยมีรัฐบาลที่ตกจากสังเวียนบริหารราชการแผ่นดินมา

แล้วด้วยประเด็นน้ำามันแพง ไฟฟ้าแพง หากประชาชนยังมอง

ไม่เห็นอนาคตเศรษฐกิจท่ีจะฟ้ืนคืนตัว ในขณะท่ีรายได้หายไป 

เพราะความยืดเย้ือยาวนานของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 

บวกกับวิกฤตราคาน้ำามันท่ีกดดันให้จำาเป็นต้องปล่อยให้ลอยตัว

ดังนั้น ความร่วมมือในการหาทางออกกับโจทย์ปัญหา

ค่าครองชีพที่หยุดไม่อยู่ในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อีก

ต่อไป ซึ่งลำาพังทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลคงไม่อาจสามารถ

ขจัดปัดเป่าหรือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ แต่

ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังส่วนราชการและ 

ภาคเอกชน แม้กระทั่งประชาชนเอง ที่จักต้องทำาความเข้าใจ

ถึงเหตุผลความจำาเป็นที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยการรู้จักประ 

หยัด และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด มิเช่นนั้นก็อาจจะตกเป็น

เครื่องมือเข้าไปอยู่ในวังวนเกมการเมืองตลอดไป. 

ส

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

“ต้องยอมรับว่าความกังวลตรงนี้มีแน่นอน เพราะ

เกิดความรู้สึกว่าในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็ยังก้าวไม่พ้น

ครอบครัวชินวัตร ทั้งนี้ สมมุติว่าพรรคเพื่อไทยชนะการ

เลือกตั้ง คนในครอบครัวมาดำารงตำาแหน่งอีก ลำาพังตรง

นั้นก็ไม่เป็นไรถ้าประชาชนเลือก เพียงแต่ว่าอย่าย้อน

กลับไปสู่พฤติกรรมหรือการกระทำาที่เป็นลักษณะของการ

เอื้อประโยชน์ ให้ครอบครัว ให้พวกพ้อง หรือไปทำาอะไร

ที่ฝืนกับหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย ซึ่งอาจจะรวม

ไปถึงแนวคิดเรื่องการนิรโทษกรรม”.

ไม่ว่าตัวจริง-ตัวสำารอง...ชักจะน่าเบื่อด้วยกันทั้งนั้น

าอีกแล้ว...ตัวสำารอง นายกฯ สำารอง แค่คำาพูด คำาจา 

ไม่กี่พยางค์ แต่ก็เล่นเอาใครต่อใครในแวดวงการเมือง 

เกิดอาการปวดเศียร เวียนเกล้า ท้องเฟ้อเรอเปรี้ยว ไม่

ก็วิงเวียนศีรษะกันไปมิใช่น้อย ต้องนำาไปแปลความ ตีความ นำา

เอารายละเอียด ข้อมูล ความเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ มาใช้

เป็นองค์ประกอบ จนเป็นอะไรที่ยุ่งฉิบหาย ยุ่งตายห่า ไปอีกจน

ได้!!!


คืออันที่จริง...ถ้าหากเป็น เกมกีฬา แล้ว การตระเตรียม 

ตัวสำารอง เอาไว้นั่งๆ ยืนๆ นอนๆ อยู่ข้างสนามนั้น ต้องถือ

เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได เพราะถ้า

หาก ตัวจริง ดันสะดุดหัวแม่ตีนตัวเอง ล้มคว่ำาคะมำาหงาย ไม้

จิ้มฟันแทงเหงือกดันเสือกตาย ไปในรูปไหน ลักษณะไหนก็แล้ว

แต่ หรือถ้าวันหนึ่ง-วันใด จังหวะหนึ่ง-จังหวะใด ตัวจริงดัน

เกิดอาการไปไม่เป็น เล่นไม่ออกซะดื้อๆ บรรดา ตัวสำารอง ทั้ง

หลายนั่นแหละ ถือเป็น คำาตอบ ที่สามารถช่วยเปลี่ยนเกม ยก

ระดับเกมหรือช่วยให้เกมเดินหน้าต่อไปได้ แต่ทั้งนั้น-ทั้งนี้...ทุก

สิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับ โค้ช นั่นเอง ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า

จะเปลี่ยนม้ากลางลำาธาร กันในตอนไหน? เมื่อไหร่? หรือไม่? 

อย่างไร?...


ยิ่งถ้าหาก ตัวสำารอง มีขีดความสามารถสูง ไม่น้อยไป

กว่า ตัวจริง มากมายซักเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสิทธิ์ช่วยเกม เปลี่ยน

เกม และยกระดับเกม ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น แต่ถ้าหากแค่เดินไป-

เดินมา ยังต้องคอยช่วย คอยพยุง ยังต้องเกาะแขน เกาะขา 

ใครต่อใครถึงจะไปไหว อันนี้...น่าจะลำาบาก!!! คงต้องปล่อยให้

นั่งๆ นอนๆ ข้างสนามต่อไปเรื่อยๆ น่าจะเหมาะกว่า แต่ก็อย่าง

ที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นแหละว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง...ย่อมขึ้นอยู่กับการ

ตัดสินใจของ โค้ช ลูกเดียวเท่านั้นเอง แต่อาจเพราะด้วยเหตุที่ 

เกมการเมือง นั้น มันอาจมองไม่ค่อยถนัดชัดเจน ว่าทีมใด ราย

ใด มีใครเป็นโค้ช หรือเป็นผู้คอยบริหาร ดูแลและจัดการ อยู่

เบื้องหลังความเคลื่อนไหวต่างๆ นานา การเรียกหา เพรียกหา 

ตัวสำารอง มันเลยกลายเป็นเรื่องของกองเชียร์ กองหนุน หรือ

กองหลอน ซะเป็นหลักใหญ่...


อย่างไรก็ตาม...สำาหรับ ตัวจริง หรือ นายกฯ ตัวจริง-เสียง

จริง ผู้ที่กำาลังลงเล่นอยู่ในสนาม อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่

เฮานั้น แม้ว่าท่านยังไม่ได้ถึงกับเอ็นพลิก กล้ามเนื้อฉีกขาด หรือ

ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกดันเสือกตายให้เห็นโดยชัดเจน แต่อาจเป็น

เพราะการส่งบอล จ่ายบอล มันอาจ ไม่เข้าตา แฟนๆ กันซักเท่า

ไหร่นัก ไม่ถึงกับมีฤทธิ์ มีเดช พอที่จะเทียบเคียงกับ ไอ้ โด้ หรือ    

คริสเตียโน โรนัลโด ที่พยายามตะเกียกตะกายช่วยทีม ผีแดง-                                                                               

แมนยูฯ ไม่ให้ โดน ด่าเช็ด มากมายเกินไปกว่านี้ ด้วยขีดความ

สามารถในระดับ บอลหลังวัด หรือ หลังโรงเรียนเลิก อะไรประ 

มาณนั้น เลยย่อมก่อให้เกิดเสียงเพรียก เสียงเรียกร้องของบรรดา

แฟนๆ บางกลุ่ม บางเหล่า ให้เร่งส่ง ตัวสำารอง ลงไปแทนที่ อันถือ

เป็นเรื่องปกติธรรมดา...


แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าหาก ตัวสำารอง ที่คิดจะส่งเข้าไปแทนที่ 

จัดอยู่ในระดับจอมวิ่ง-สู้-ฟัด อย่างไอ้ยักษ์ผิวสี โรเมลู ลูกากู ที่

เคยอยู่กับทีมเชลซี หรือระดับ คีเลียน เอ็มบับเป จอมลากเลื้อย

ริมเส้น แห่งทีมปารีส แซงต์ แชร์แมง ไปจนถึงนักเตะมัมมี่ อย่าง 

โมฮัมหมัด ซาลาห์ แห่งทีมลิเวอร์พรุน ฯลฯ ไม่ต้องถึงระดับ เมสซ ี

หรือ ไอ้ โด้-โรนัลโด ก็แล้วแต่ ยังอาจพอมีน้ำาหนัก มีเหตุ มีผล อยู่

ตามสมควรเหมือนกัน แต่ถ้าดันเป็นนักเตะประเภทต้องให้ใครต่อ

ใครคอยช่วยพยุง ต้องเกาะโน่น เกาะนี่ ไม่งั้นยืนไม่อยู่ หรือออก

ม

ไปในแนว ผม...ม่ายรู้ ซะเป็นหลัก อันนี้...น่าจะส่งกลับไปผ่าตัด

หัวเข่าไว้ก่อนนั่นแหละ น่าจะเข้าท่ากว่า หรือกลับทำาให้เรื่อง

ตัวสำารอง นายกฯ สำารอง กลายเป็นเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ หรือเรื่อง

จริงอิงนิยายซะมากกว่า...


แต่อย่างไรก็ตาม...สิ่งที่ทำาให้การบ้าน-การเมืองในช่วง

ระหว่างนี้ ออกไปทางน่าเบื่อ น่ารำาคาญ ยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งที่

อะไรต่อมิอะไรมันก็แย่แสนแย่อยู่แล้ว แต่กลับยิ่งย่ำาแย่ ยิ่งยัก

แย่ยักยันหนักขึ้นไปใหญ่ ก็คงหนีไม่พ้นไปจากความคลุมเครือ 

อึมครึม ที่อุบัติขึ้นมาภายใต้สัมพันธภาพระหว่าง พี่น้อง 3 ป. 

นั่นแหละเป็นหลักใหญ่ คือแทบเดาไม่ออก บอกไม่ถูก ว่าจะ

ออกไปทาง ลิงจั๊กๆ หรือ รักกันจริงๆ หรือไม่? อย่างไร? จน

กลายเป็นสิ่งที่ถูกนำาไปซุบซิบ นินทา ต่อความยาว สาวความ

ยืด อันทำาให้สีสัน บรรยากาศ ของบ้านเมือง แทบหา ความ

สงบ-เรียบ-นิ่ง ใดๆ แทบไม่ได้ ทั้งๆ ที่ คลื่นยักษ์สึนามิ กำาลัง

ใกล้จะสาดซัดเข้ามา ชนิดอาจส่งผลให้ต้องตายโหง ตายห่า กัน

ไปเป็นแถบๆ...


และอย่างที่บอกเอาไว้แล้วนั่นแหละว่า...อดีตนักเขียน

รางวัลโนเบลไพรซ์ ชาวเยอรมัน ท่านเคยเอ่ยอ้างเอาไว้เป็น

วาทะ เคยตั้งเอาไว้เป็นทฤษฎีประมาณว่า ความเบื่อหน่าย...

คือพื้นฐานแห่งการปฏิวัติ การเพิ่มความน่าเบื่อให้กับการเมือง

ไทยด้วยการปล่อยให้ความคลุมเครือ อึมครึม ดำาเนินต่อไป 

ปล่อยให้เกิดการซุบซิบ นินทา การแปลความ ตีความ จนแทบ

ไม่รู้ว่าอะไรจริง อะไรเท็จ ใครเป็นตัวจริง ใครเป็นตัวสำารอง 

ใครจะขึ้นมาแทนที่ใครกันในตอนไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

ภายใต้สภาพเช่นนี้ ถ้าหากต้องเจอกับอะไรที่หนักหนา-สาหัส 

เจอกับ ปัญหา ระดับของจริง-ของแท้ขึ้นมาแล้วล่ะก็ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างก็อาจต้องเป็นไปในแบบ...ถ้าหากท่านไม่คิดจะแก้

ปัญหา...ท่านก็คือส่วนหนึ่งของปัญหา นั่นแล...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี...จาก John Updike... “Vagueness 

and procrastination are ever a comfort to the frail in 

spirit. – ความเคลือบคลุมและการผลัดวันประกันพรุ่ง เป็น

เครื่องปลอบประโลมความอ่อนแอแห่งจิตใจเสมอมา”



าพรวมที่ต้องพูดถึงสำาหรับทิศทางการเมืองของ “พรรค 

ก้าวไกล” ที่เรียกกันว่า พรรคส้ม ที่ได้จัดประชุมใหญ่

สามัญใหญ่ประจำาปี 2565 ภายใต้ชื่องาน 

“เปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน” 

 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 

30 เมษายนที่ผ่านมา ไฮไลต์สำาคัญที่ถูกพูดถึงมีอาทิ การประกาศ

ของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล” ที่เรียกเสียงฮือฮา

ไม่น้อย หลังบอกว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้น พรรคก้าวไกลมั่นใจ

ว่าน่าจะได้ ส.ส.เกิน 100  คน เพราะมีเวลาเตรียมตัวในพรรคและ

ระดับพื้นที่มากกว่าสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ 

นอกจากนี้ ก็ยังมีการปรับทัพบางตำาแหน่งทั้ง สำานักงาน

เลขาธิการพรรค และทีมงานโฆษกพรรค ที่มีการให้หัวหมู่ทะลวง

ฟันสายฮาร์ดคอร์ของพรรคก้าวไกล ตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่ คือ 

“รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ลูกศิษย์คนโปรดของ ปิยบุตร 

แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่” มาเป็นโฆษกพรรค 

แน่นอนว่าด้วยบทบาทลีลาของ รังสิมันต์ โรม ที่เป็นนัก

เคลื่อนไหวทำากิจกรรมการเมืองมาต้ังแต่ยังเป็นนักศึกษา และปัจจุบัน

ก็ยังเป็นตัวประสานหลักระหว่างเครือข่ายแกนนำาม็อบสามนิ้ว กับ

พรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงทำาให้

การเดินหน้าชนกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของพรรคก้าวไกล ทั้ง 

“รัฐบาล-กองทัพ-ชนชั้นสูง-กลุ่มทุนใหญ่” ผ่านโฆษกพรรค มอง

ดูแล้วคงจะยังเป็นไปอย่างหนักหน่วง ชนิดแฟนคลับพรรคส้มและ

กองเชียร์ม็อบสามนิ้วได้กดไลก์กันรัวๆ แน่นอน  

เพราะแค่รับตำาแหน่งโฆษกพรรคก้าวไกลคนใหม่ ก็เล่นประกาศ                                                                                   

ขณะน้ีเข้าสู่การนับถอยหลังระบอบปรสิตและระบอบประยุทธ์ พร้อม

กับปลุกเร้ามวลชนพรรคส้มว่า 

“ถ้าไม่ทลายทุนผูกขาด ปฏิรูปกองทัพ จัดวางตำาแหน่งแห่ง

ที่ของสถาบันฯ ให้เหมาะสม คนอย่าง  พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ 

ก็ไม่มีวันได้กลับบ้านเกิด  ทุกคนพร้อมสู้ถวายหัว เราจะไม่ยอมให้

ล้มเหลวเด็ดขาด เลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดิน”

ขณะที่การพูดในงานประชุมใหญ่พรรคก้าวไกลดังกล่าวของ

แกนนำาพรรค เช่น พิธา หัวหน้าพรรค, ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ

พรรค หรือวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค 

ประมวลสรุปออกมาได้ว่า จะเน้นปลุกใจแฟนคลับและมวลชน

พรรคก้าวไกล ให้ช่วยกันสนับสนุนพรรคให้ได้เสียง ส.ส.เยอะๆ เพื่อ

ให้ก้าวไกลท้ังแผ่นดิน โดยประกาศว่าหากทำาได้จะเป็นการเปล่ียนแปลง

ครั้งใหญ่สำาหรับสังคมไทย ถึงขั้นจะทำาให้ประเทศไทยไม่หวนกลับ

ไปเป็นเหมือนเดิมอีก!

อย่างไรก็ดี การปลุกเร้ากองเชียร์พรรคก้าวไกลด้วยสโลแกน 

“เปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน” สุดท้ายแล้วตัวชี้วัดว่า 

พรรคก้าวไกลจะทำาได้จริงหรือไม่?

จริงๆ แล้วไม่ต้องรอดูถึงวันเลือกตั้งใหญ่ก็ได้  เพราะผลการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 

22 พฤษภาคม คือตัวชี้วัดระยะใกล้ที่ดีที่สุด ว่าเป้าหมายก้าวไกล

ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน-ด่านแรก 

ผลเลือกตั้ง กทม. 22 พ.ค. 

ภ

ทั้งแผ่นดิน  สุดท้ายแล้วจะทำาได้จริง หรือแค่วาทกรรมสร้างเป้า

หมายทางการเมืองอันเลื่อนลอย 

หลังพรรคก้าวไกลส่ง วิโรจน์ อดีตโฆษกพรรคก้าวไกล ลง

สมัครผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ก.ครบทั้ง 50 เขต 

ผลเลือกตั้งและคะแนนที่ออกมา ทั้งในส่วนของผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. วิโรจน์จะได้คะแนนเท่าใด และก้าวไกลจะได้ ส.ก.กี่คน 

จากที่ส่งไป 50 คน 

สิ่งนี้ต่างหากคือการวัดฐานเสียง คะแนนนิยมของก้าวไกล

ใน กทม.ได้ดีที่สุด 

เพราะอย่างตอนเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ที่ใช้ระบบการเลือก

ตั้งแบบบัตรใบเดียว ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เลือกกัน 30 

เขต พบว่าคะแนนรวมทั้งหมดคือ  3,102,280 คะแนน ตอนนั้น

พรรคอนาคตใหม่ที่ก็คือพรรคก้าวไกลในปัจจุบันได้ ส.ส.เขตมา 9 

ที่นั่ง รองจากพลังประชารัฐที่ได้ 12 เก้าอี้ โดยพรรคอนาคตใหม่

ได้คะแนนรวม 804,272 คะแนน ที่ถือว่าแจ้งเกิดสำาเร็จใน กทม. 

เพราะขนาดประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่า กทม.หลายสมัยยังไม่ได้

แม้แต่เก้าอี้เดียว  

อย่างไรก็ตาม กว่าแปดแสนคะแนนดังกล่าว นอกเหนือจาก

กระแส ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แล้ว ต้องยอมรับว่า ที่อนาคตใหม่ปัก

ธงใน กทม.ได้ สาเหตุสำาคัญส่วนหนึ่งก็เพราะตอนนั้น เพื่อไทย และ

ทักษิณ ชินวัตร ใช้กลยุทธ์แตกแบงก์พัน ไปตั้งพรรคไทยรักษาชาติ 

และพรรคเพื่อไทยใช้วิธีไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.กทม. 8 เขต เพื่อให้พรรค

ไทยรักษาชาติส่งคนลงในแปดเขตที่่เพื่อไทยเว้นไว้ แต่ปรากฏว่า

ไทยรักษาชาติโดนยุบพรรคก่อนวันเลือกตั้ง ทำาให้แปดเขตดังกล่าว

ไม่มีผู้สมัครของเพื่อไทย ทำาให้พรรคอนาคตใหม่เลยส้มหล่น เพราะ

คนที่อยากเลือกเพื่อไทยรวมถึง แฟนคลับฝ่ายไม่เอาพลังประชารัฐ                                                                                 

และประชาธิปัตย์ ต่างเทเสียงไปเลือกพรรคอนาคตใหม่ ทำาให้

อนาคตใหม่ได้มาแปดแสนกว่าคะแนนดังกล่าว ซ่ึงไม่ใช่คะแนนท่ีแท้

จริงของอนาคตใหม่ 

ดังนั้น ที่พรรคก้าวไกลส่งคนลงผู้ว่าฯ กทม. โดยรู้ดีว่า กระแส

นิยมของวิโรจน์เป็นรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ถือเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ฝั่งเดียวกันอยู่หลายช่วงตัว โอกาสจะพลิกแซงยาก แต่ก็ยังส่ง

ลงสมัคร เพราะจุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อต้องการ 

“เช็กกระแส วัดคะแนนนิยม ของคนกรุงเทพมหานครที่มี

ต่อพรรคก้าวไกล” 

เพราะแกนนำาพรรคเชื่อว่า จากบทบาททางการเมืองของก้าว                                                                                         

ไกลในการเป็นพรรคฝ่ายค้านมาร่วม 3 ปีเศษ รวมถึงกระแสคน

รุ่นใหม่ท่ีมีต่อพรรคก้าวไกล น่าจะทำาให้พรรคมีคะแนนนิยมใน กทม. 

ระดับหน่ึง ย่ิงกรุงเทพมหานครถือเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายสำาคัญของพรรค 

ก้าวไกลด้วยแล้ว  เพราะเลือกตั้งรอบหน้ากรุงเทพฯ จะมี ส.ส.เขต

เพิ่มจาก  30 คนเป็น 33 คน ดังนั้น พรรคก้าวไกลจึงต้องการอยาก

รู้ว่าคน กทม.คิดอย่างไรกับพรรคก้าวไกล และพรรคมีหน้าตัก มี

คะแนนนิยม ฐานเสียงใน กทม.เท่าไหร่กันแน่  ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็

คือ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมถึง ส.ก.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ 

ซึ่งจะทำาให้เห็นคะแนนแท้ๆ ของพรรคก้าวไกลใน กทม. 

การชูธงก้าวไกลทั้งแผ่นดิน สุดท้ายแล้วพรรคก้าวไกล จะทำา 

ได้จริง หรือเป็นแค่โหมโรงสร้างกระแส ปลุกเร้ามวลชนแฟนคลับ  

บทพิสูจน์ด่านแรกที่สำาคัญ ย้ำาอีกครั้งก็คือผลการเลือกตั้ง

สนาม กทม. ซึ่งคนกรุงเทพฯ จะให้คำาตอบพรรคก้าวไกล 22 

พฤษภาคมนี้. 



ประณามวิชามาร 

ไทยโพสต์ • นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ 

และอดีตผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร New Dem หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ในกรณีของรูป “รัก

ใคร ชอบใคร #ตามสะดวก” ที่มีการแชร์ในออนไลน์ ขอประณามผู้

หวังร้ายที่ทำารูปนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ตนมองว่าการ

หาเสียงเชิงลบด้วยการใส่ร้ายป้ายสีควรจะเป็นเรื่องของอดีตได้แล้ว 

คนส่วนมากเขาก้าวข้ามเรื่องนี้กันหมดแล้ว เหลือแต่เพียงคนกลุ่ม

น้อยที่หวังร้ายและยังหากินกับเรื่องนี้อยู่ ในกรณีของนายชัชชาติที่ลง

ในนามอิสระ ตนพูดด้วยความมั่นใจ จากที่ ได้ร่วมงานกับท่านมาว่า

ไม่มีความเกี่ยวโยงกับพรรคหรือกลุ่มการเมืองใดๆ แน่นอน และเชื่อ

ว่าข่าวปลอมอันนี้มีความประสงค์ร้ายที่จะสร้างความเข้าใจผิดและ

ความสับสนต่อประชาชน ตนเชื่อว่าการที่นายชัชชาติได้ให้ โอกาสตัว

เองมาร่วมทำางานด้วย (ซึ่งมาจากต่างขั้วการเมืองกับที่ท่านเคยสังกัด

ในอดีต) เป็นสัญลักษณ์อันสำาคัญในการทำางานแบบอิสระ รวมถึงยังมี

ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคนรุ่นใหม่อีกมากมายที่ ไม่ได้สังกัดพรรคการ

เมืองใดๆ แต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำางาน “เมือง”

ผุดรถเมล์ ไฟฟ้าวิ่งใต้ทางด่วน 

พรรคไทยสร้างไทย • น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคไทย

สร้างไทย แถลงข่าวถึงโครงการ Articulate Bus ท่ีเป็นรถ EV หรือรถเมล์

ไฟฟ้าใต้ทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย จากสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม ไป

ถึงเอกมัย ซ่ึงจะส้ินสุดตรงสวนสมเด็จฯ เพื่ออำานวยความสะดวกในการ

เดินทางของประชาชน ซ่ึงสามารถอำานวยความสะดวกให้กับประชาชน

ได้อย่างน้อย 8 เขต ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า 1.2 ล้านคนท่ี

อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โซนฝ่ังเหนือ ท้ังเขตสายไหม บางเขน คันนายาว 

คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก วังทองหลาง ลาดพร้าว ฯลฯ ในการ

เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ท่ีสะดวกรวดเร็วและค่าใช้จ่ายถูกกว่า โดยท่ี

จะนำาพ้ืนท่ีรกร้างใต้ทางด่วน โดยประสานกับการทางพิเศษ ซ่ึงไม่ได้ใช้

ประโยชน์ มาสร้างเป็นทางรถเมล์ไฟฟ้าใต้ทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย 

จะนำาพ่ีน้องประชาชนไปข้ึนรถไฟฟ้าได้หลายเส้นทางสำาคัญ อาทิ สาย

สีเหลือง, สายสีชมพู ส่งคนข้ึนรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำาเงิน mrt, สายสี

น้ำาตาล และเส้นสีส้มมีนบุรี-ตล่ิงชัน. 
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3บทความ-ในประเทศ

ก็บตกวันเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดทริปแรกของปี 

2565 ของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ล่าสุด

ไปล่องใต้พบชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึ่งรอบนี้อาจมี

เหงาๆ เล็กน้อย เพราะไร้พี่ชายที่รู้ ใจ อย่าง “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ที่ปกติจะนั่งเคียงข้างเป็นแพ็กคู่ไปด้วยทุกครั้ง ส่วนขุนพล

ข้างกายคนสำาคัญอย่าง “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดิม  พร้อมขนคณะและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

และเมื่อมาถึงเมืองหาดใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศการ

ต้อนรับที่อบอุ่นของคนใต้ แถมยังมีทีมแฟนคลับที่แท็กทีมกันมาให้

กำาลังใจลุงตู่ พร้อมจัดป้ายเชียร์ลุงชุดใหญ่มาเพียบ ก็ทำานายกฯ ลุง

ตู่ดีใจยิ้มแก้มปริ โดยเฉพาะช่วงไปเดินตลาดกิมหยง พบปะบรรดา

พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มา

จับจ่ายใช้สอย ซึ่งนายกฯ ลุงตู่

ถูกรุมล้อมขอถ่ายภาพ ขอจับ

มือ และมีเสียงตะโกนให้กำาลัง

ใจตลอดทาง 

แต่ด้วยสถานการณ์การ                                                     

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19                                                  

ลงพื้นที่รอบนี้นายกฯ ลุงตู่ ได้

เปลี่ยนจากการให้ชาวบ้านจับ

มือเป็นให้สัมผัสข้อศอกแทน 

เพื่อเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ

ป้องกันของสาธารณสุข ซึ่ ง

ชาวบ้านก็ร่วมมือสัมผัสข้อศอก                                                                  

นายกฯ ลุงตู่ แฮปปี้กันทุกคน 

ส่วนนายกฯ ลุงตู่ก็เรียกว่าอารมณ์ดีจริงๆ ระหว่างยืนจ้อ

กับชาวบ้าน ก็มีเสียงตะโกนขึ้น “คนใต้รักจริง คนหาดใหญ่รักลุง

ตู่” ไม่ขาดสาย กระทั่งสักพักสาวใหญ่คนหนึ่งตะโกนบอกรักลุงตู่ 

จนเจ้าตัวออกอาการเขิน พร้อมปากหวานหยอกกลับสาวใหญ่ว่า 

“ยังไม่เลิกรักเลยเหรอนี่ เดี๋ยวนอนนี่เลยดีไหม ให้สมกับที่คิดถึง” 

เรียกเสียงหัวเราะและปรบมือเกรียวกราว

ก่อนนายกฯ ลุงตู่จะกล่าวอีกด้วยว่า อยากจะมาตั้งหลายวัน

แล้วแต่ติดโควิดและอะไรต่างๆ ด้วย ด้านชาวบ้านตะโกนย้ำาให้ลุง

ตู่ฟังอีกครั้งว่า “คนใต้ใจดี รักจริง คนใต้รักจริง” นายกฯ ลุงตู่จึง

หยอดมุกกลับไปอีกว่า “รักจริง รักจริงหวังแต่ง” ทำาชาวบ้านหัวเราะ

ชอบใจ แถมมารอบนี้นายกฯ ลุงตู่ยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

เมืองหาดใหญ่ ที่มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เพื่อความเป็นสิริมงคลเอา

ฤกษ์เอาชัย เรียกว่ามาได้กำาลังและแรงใจกลับไปลุยทำางานเต็มๆ

ส่วนลงพ้ืนท่ีรอบหน้าในเดือนพฤษภาคม แว่วๆ ว่าอาจ

จะกลับมาจัดทริปประชุมสัญจรกันอีกคร้ังท่ีโซนภาคเหนือ แถวๆ 

เชียงใหม่ เชียงราย ก่อนส่งท้ายเดือนจะลงพ้ืนท่ีติดตามงานของ

รัฐบาล พร้อมพบปะประชาชนอีก 1 ทริป และยังมีแพลนวางคิวจะ

ลงพ้ืนท่ียาวๆ พยายามให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกจังหวัดกันอีกด้วย.

บรรจง

หยอดหวานคนใต้

เ

โพล‘ชัชชาติ’นำาโด่งผู้ว่าฯกทม.

‘ประเทศล้าหลัง’ ใครทำา?

พล.อประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ปิดดู UP comment ใน YouTube คืนวาน

ในหัวข้อเรื่อง “สื่อฟิลิปปินส์ชี้..โครงการนี้จะเปลี่ยนประเทศไทย”

เขาบอก ต้นทางมาจากยูทูบ Behind Asia ทำาวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ 

“ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC 

ในหัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศมหาอำานาจทาง

เศรษฐกิจได้อย่างไร?” อัปโหลด ๒๗ ธ.ค.๖๔ 

หลังเมื่อเผยแพร่ มีมิตรประเทศในย่านอาเซียน-เอเชีย คอมเมนต์ 

แล้วผู้จัดทำาช่อง UP comment แปลเป็นไทยให้อ่านกัน 

ผมฟังเรื่องราวตามที่ Behind Asia เสนอ ก็นึกสงสารคนกลุ่มหนึ่ง 

ทั้ง รุ่นใหม่-รุ่นแก่ และรุ่นซุกใต้กระโปรงเด็ก 

โดยเฉพาะพรรคฝ่ายแค้น ตื่นขึ้นมา ก็โพสต์เฟซ ปั่นทวีต ปั่น

แฮชแท็ก แถลงข่าว  

“อยู่มา ๘ ปี.......

ประยุทธ์เสื่อม ประยุทธ์ ไม่มีผลงาน ประยุทธ์ทำาประเทศล้าหลัง 

ประยุทธ์ออกไป” วนๆ อยู่ประมาณนี้

ก็ห่วงพวกนี้ หน้ามืด-ตามัว ทางตัวเองก็หลงเห่า 

โง่ดักดานน่ะไม่ว่า....

แต่เกรงจะหน้าแด่น-หลังดอก กลายเป็นสายพันธุ์ “หน้าคลับเฮาส์” 

นั่นละมากกว่า!

ก็ลองอ่านดู ว่าต่างชาติเขามองรัฐบาลนี้ “ไม่มีผลงาน-ทำาประเทศ

ล้าหลัง” จริงอย่างที่ฝ่ายค้านริษยาหน้ามืดไหม?

Behind Asia พูดถึงโครงการ อีอีซี ไว้ว่า...

นี่คือ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC เป็นหนึ่งในความ

พยายามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เคยทำามาในประวัติศาสตร์ของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีมูลค่ากว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท 

หรือ ๔๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติที่สำาคัญ พลิกโฉม

ประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามแผน

แม่บทของ EEC

EEC มีชื่อเป็นทางการว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” พื้นที่

ครอบคลุม ๓ จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 

และฉะเชิงเทรา 

รวมกันแล้วมีเนื้อที่มากกว่า ๑๓,๒๘๕ ตารางกิโลเมตร

นี่จะเป็นโอกาสสำาคัญสำาหรับประเทศและประชาชนในประเทศ 

แผนงานที่รัฐบาลวางไว้ คือ ๓ จังหวัดดังกล่าว จะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางผลิต 

การบริการทางเทคโนโลยีเป็นหลัก 

ในขณะที่ยังมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง

แน่นแฟ้นทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของไทยสำาหรับ  EEC ก็คือ 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

นอกจากเป็นสนามบินหลักแห่งหนึ่งของประเทศแล้ว  สนามบิน

จึงมีความจำาเป็นเพื่อการขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

และอีกสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มดำาเนินการในจังหวัดเหล่านี้ก็คือ  เรื่องของ

การศึกษา โครงการ EEC อาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและรวมถึง

ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี 

แต่ว่าหากไม่มีคนที่ เหมาะสมในการจัดการในพื้นที่นั้นย่อมไม่มี

ประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

โชคดีที่การพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนสำาคัญของ  EEC ด้วย มหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอมตะ มีแผนที่

จะเปิดวิทยาเขตในบริเวณนี้ 

และรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก ก็ได้มีการพูดถึงความเป็น

ไปได้ในการเปิดวิทยาเขตในที่นี่เช่นกัน 

ซึ่งนี่ ไม่เพียงแต่เพิ่มการศึกษาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้น 

ยังเป็นเหตุให้คนต่างชาติและคนนอกพื้นที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย

แต่เนื่องจากการลงทุนเป็นส่วนสำาคัญของโครงการนี้  รัฐบาลจึงได้จัด

ทำารายการสิ่งจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

นั่นก็คือ ลดภาษีถึง ๑๗% การเช่าที่ดิน ๕๐ ปี และรวมถึงเงินตราต่าง

ประเทศแบบเสรีใน ๓ จังหวัดดังกล่าว รวมถึงการลดภาษีรายได้นิติบุคคล ๕๐% 

ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๕ ปีแรก 

ซึ่งเป็นข้อเสนอสำาหรับนักธุรกิจที่จะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการหลายพัน

คนให้เดินทางเข้ามาลงทุนที่นั่น

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการแข่งขัน สำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๑๐ ล้านบาท

โดยรวมแล้ว โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ รวมถึงความก้าวหน้าทางการ

ศึกษาและรวมถึงการลงทุนที่่ไม่เคยมีมาก่อนนั้น จะทำาให้ EEC ก้าวสู่ระดับใหม่ 

ผลกระทบทางเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้น จะช่วยการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

ของประเทศ และทำาให้ประเทศไทยก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

ในทางกลับกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยยกระดับเป้าหมาย

โดยรวมของประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น โดยจะทำาหน้าที่เป็นแบบ

อย่าง สำาหรับการพัฒนาในอนาคต 

เช่นในเรื่องของ รถไฟ ท่าเรือ และสนามบินระดับโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะ

ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การสร้างสรรค์การคมนาคมที่ดีมากขึ้น

-------------------

นี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึง “วังจันทร์วัลเลย์” เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ EECi 

ของ ปตท.ที่ร่วมกับ “สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” 

(สวทช.) ทำาให้ “วังจันทร์วัลเลย์” เป็น “เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต” เลยนะเนี่ย

ที่พัฒนาตั้งแต่การศึกษา เทคโนโลยี ไปจนถึงคุณภาพชีวิต เป็น “เมือง

นวัตกรรมต้นแบบ” เขาก็มองไทยไปถึงระดับนั้่นแล้ว

วันหลังค่อยคุย วันนี้ มาดูความเห็นต่อเรื่องนี้จากเพื่อนในอาเซียนกัน

ก่อน

ชาวอินเดีย

“นี่เป็นโครงการที่ดี ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของจังหวัดชลบุรี รวมถึงพัทยา 

ศรีราชา และพื้นที่อื่นๆ ขอแสดงความนับถือ” 

จากเชนไน ประเทศอินเดีย ถึงเพื่อนชาวไทยทุกคน

-------------------

“ผมมีช่วงเวลาที่ดีในการขี่มอเตอร์ไซค์จากชลบุรีไปหัวหิน เมื่อ ๒-๓ 

ปีก่อน การขับรถในไทยน่ะ คล้ายกับอินเดียมาก แต่ว่ามีการบีบแตรน้อยกว่า 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี”

“นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูก

ต้องของประเทศไทย คุณทำาได้”

-------------------

“ยอดเยี่ยมมากประเทศไทย จงทำาต่อไป-จากอินเดีย

และจงจำาไว้ว่า ลิซ่า Black Pink คือสมบัติแห่งชาติและเป็นของ

ขวัญให้กับโลก”

-------------------

ชาวมาเลย์

“สิ่งนี้มันคล้ายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์มาก”

-------------------

อินโดนีเซีย

“ว้าว นี่มันแผนที่ยอดเยี่ยมที่จะเป็นจริงในอีกไม่ช้า

Amazing Thailand จากอินโดนีเซีย”

-------------------

“นี่คือแผนทางเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมสำาหรับประเทศไทย นับถือจาก

อินโดนีเซีย”

-------------------

ออสเตรเลีย

“ประเทศไทยกำาลังพัฒนาขึ้นทุกปีและมีการทำางานอย่างยอดเยี่ยม 

เห็นได้จากถนนใหม่ๆ ของพวกเขา ผมสามารถพูดสิ่งนี้ ได้ เพราะว่าผมเคย

ไปประเทศไทย เรารักพวกคุณ”

-------------------

ฟิลิปปินส์

“ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ประเทศของคุณใช้จ่ายเงินกับ

โครงสร้างพื้นฐาน หวังว่ามันจะผ่านไปด้วยดี

ทักทายจากเพื่อนบ้านอาเซียนของคุณ-ฟิลิปปินส์”

-------------------

“ผมไม่คิดว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำาหรับการพัฒนาที่ใหญ่

ขนาดนี้ แล้วรวมถึงทางรถไฟ ๒๑๑ กิโลเมตรด้วย

แต่ว่าอย่างไรก็ตาม นี่เป็นก้าวสำาคัญของประเทศไทย  หากส่งผลให้

มีการศึกษาที่ดีขึ้น ค่าครองชีพที่ดีขึ้น ก็ถือว่าเป็นข่าวดี ผมคิดว่าการพัฒนา

ใดๆ ที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ  เป็นสิ่งที่ดี”

-------------------

ตกลง ที่ “ทำาประเทศล้าหลัง” นั่นน่ะ

ประยุทธ์ หรือ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” เอาให้แน่!?

แห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้สนามบินอีก ๒ แห่ง  (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ) ของประเทศ 

ที่ประสบปัญหาการมีผู้ โดยสารเกินขีดความสามารถ

ซึ่งสนามบินอู่ตะเภา จะสร้างรันเวย์แห่งที่ ๒ กับอาคารผู้ โดยสารอีก ๑ 

แห่ง การขยายนี้จะทำาให้กำาลังการรับผู้ โดยสารจาก ๘ แสนคน มาเป็น ๓ ล้าน

คนต่อปี

สำาหรับอาคารผู้ โดยสาร มีงบประมาณการก่อสร้าง ๖๒๐ ล้านบาท ยิ่งไป

กว่านั้น การขยายสนามบินนี้ เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น 

มีแผนใหญ่ ที่จะทำาให้สนามบินแห่งนี้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ ล้านคน

ต่อปีในอนาคต

ในขณะที่การก่อสร้างสนามบิน อาจจะฟังดูน่าทึ่งแล้ว  แต่ว่าการพัฒนา

ที่สำาคัญที่สุดที่ควรรู้ก็คือ ทางด้านการรถไฟ  ซึ่งขณะนี้ พวกเขาอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

โครงการนี้ ไม่เพียงแต่จะปฏิวัติ EEC เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจ

ทั้งหมดของประเทศด้วย 

นั่นก็คือ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่จะมีการเชื่อมต่อทั้งพื้นที่ EEC 

และยังมีการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่สำาคัญ 

เช่น สถานีกลางบางซื่อ และรวมถึงการเชื่อมต่อกับสนามบินอู่ตะเภา 

รวมถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง

ซึ่งโครงการนี้เพียงโครงการเดียว คาดว่าจะมีมูลค่าถึง  ๒๒๔,๕๐๐ ล้าน

บาท หรือคิดเป็น ๗.๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ความยาวของเส้นทางนี้จะมี

ความยาวทั้งสิ้น ๒๒๑  กิโลเมตร

เรื่องสุดท้ายของการพัฒนานี้ก็คือ เรื่องของการพัฒนาท่าเรือ โดย

ปัจจุบัน EEC มีท่าเรือหลักทั้งสิ้น ๒ แห่ง คือ  ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือ

มาบตาพุด 

ซึ่งเดิมที เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีหน้าที่รับผิด

ชอบในการจัดการเรือที่ใหญ่ที่สุดและรวมถึงแพลตฟอร์มการค้าหลัก

ท่าเรือแห่งเดียวมีพื้นที่ ๕,๒๗๒ เอเคอร์ ดังนั้น การพัฒนาหรือการขยาย

เ

มีลุ้น46%ยังไม่ตัดสินใจ

รอโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง

ไทยโพสต์ • นิด้าโพลเผยผลสำารวจเลือกผู้ว่าฯ กทม.รอบสอง “ชัช

ชาติ” ยังมาอันดับ 1 ระบุเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจ 

และลงพื้นที่ในการทำางาน อับดับ 2 “ยังไม่เลือกใคร” เหตุขอดูนโยบาย

และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่ “บิ๊กวิน” ได้ที่ 3 และ 

“พี่เอ้” ปชป., วิโรจน์ ก้าวไกล ตามลำาดับ  

ไทยโพสต์ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER 

POLL) เสนอผลสำารวจเรื่อง ผู้

ว่า นักบริหาร ในสายตาคน กทม.  

แบ่งตามกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล 

และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล  กรณี

ศึกษาประชาชน จำานวน 1,350 

ตัวอย่าง ระหว่างวันที่  27-30 

เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 97.4  ต้องการเลือกผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ 

ในขณะที่ร้อยละ 2.6 ไม่ต้องการ 

เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ต่อผลงาน

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านๆ มา พบว่า จำานวนมากหรือ

ร้อยละ 45.0 ระบุว่าเห็นผลงาน 

แต่ไม่มากพอที่จะทำาให้เลือก ร้อย

ละ 31.8 ระบุว่าไม่เห็นทำาอะไรเลย  

มีแต่ปัญหาเดิมๆ ทั้งนั้น

ในขณะท่ีร้อยละ 20.6 ระบุ

ว่าเห็นผลงานมาก แต่จะเลือกคน

ใหม่ มีเพียงร้อยละ 2.6 ท่ีระบุว่า

เห็นผลงานมาก และจะเลือกอีก ท่ี

น่าพิจารณาคือ ความแน่นอนใน

การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือก

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น                                            

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล                                       

สำ า รวจของประชาชน เรื่ อ ง 

“สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 

รอบที่ 2” ทำาการสำารวจระหว่าง

วันที่  27-29 เมษายน 2565 

จากประชาชนที่มีอายุ  18 ปี

ขึ้ น ไป และมีสิทธิ เลื อกตั้ ง ใน

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่

ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการ

ศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้ง

สิ้นจำานวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

โดยกำาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อย

ละ 97.0

จากการสำารวจเม่ือถามถึง

บุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อย

ละ 44.58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ (อิสระ) เพราะเป็นคน

เก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ 

ต้ังใจในการทำางาน และลงพ้ืนท่ีรับ

ฟังปัญหาของประชาชน อันดับ 2 

ร้อยละ 11.42 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 

เพราะขอดูนโยบายและการแสดง

วิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน

อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 

ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง (อิสระ) เพราะเป็นคนมี

ประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และ

สามารถสานต่องานได้อย่างต่อ

เนื่อง อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุ

ว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

(พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็น

คนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ และ

สามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มี

ความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่าง

ชาติได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.93 ระบุ

ว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

(พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่น

ใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นใน

การทำางาน 

อันดับ 6 ร้อยละ 5.75 

ระบุว่าไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร 

(Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.17 

ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล 

(อิสระ) เพราะมีประสบการณ์ใน

การบริหารงาน และช่วยเหลือ

ประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อ

เนื่อง อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุ

ว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทย

สร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบาย

และเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 

อันดับ 9 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น 

น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) 

เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ ทำางานดี มี

ผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ 

อันดับ 10 ร้อยละ 2.14 ระบุว่าจะ

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ

ร้อยละ 0.96 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ 

พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิต

กุล, นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ, 

น.ส.วัชรี วรรณศรี, ดร.ประยูร 

ครองยศ (อิสระ) และนายประ

พัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ).

ต้ังเป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 45.9 ยังไม่ตัดสินใจ รอ

ใกล้ๆ วันเลือกต้ังหรือโค้งสุดท้าย

ก่อน ร้อยละ 31.7 ยังไม่ตัดสินใจ 

หาข้อมูลคนท่ีใช่ก่อน ร้อยละ 13.3 

ระบุตัดสินใจแล้วแต่เปล่ียนใจได้อีก 

ในขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 9.1 ตัดสิน

ใจแล้ว และไม่เปล่ียนใจ

ที่น่าสนใจคือ ความเห็น

ของประชาชนในแต่ละเขตแดน

ทางการเมืองต่อลักษณะผู้บริหาร

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพบว่า

ลักษณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มาก

ที่สุด ในเขตแดนกลุ่มสนับสนุน

รัฐบาล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.0 

ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ร้อยละ 17.8 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน  

ขวัญเมือง และร้อยละ 13.2 ระบุ

นายสกลธี ภัททิยกุล ในขณะที่

เขตแดนกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล 

พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66.5 

ระบุนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อย

ละ 17.0  ระบุนายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร และร้อยละ 16.5 ระบุอื่นๆ  

เช่น น.ต.ศิธา ทิวารี และนางสาว

รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น.

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

หมายเลข 3 เดินทางไปวิ่ง

ออกกำาลังกายที่สวนสาธารณะ

วารีภิรมย์ เขตคลองสามวา 

และพบปะประชาชน พร้อม

สัญญาว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

จะกระจายงบพัฒนาสวน

สาธารณะให้คนออกกำาลังกาย

ใกล้บ้านมากขึ้น.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันแรงงานแหง

ชาติ ท่ีเห็น 2 บ๊ิกในบานเมืองไปรวมงานเดียวกัน

ใหเปนท่ีฮือฮา แตแลวปรากฏวาไมมีอะไรใหจ๊ิจะบันเทิงสภา

กาแฟ เพราะไมวาจะเปน “บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

หรือ “บ๊ิกปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ..หาไดเอยเอ้ือน

วาจาเก่ียวกับ “นายกฯ สํารอง” ท่ีมีมือดีปนกระแสโยนหิน

ถามทางสรางความแปลกแยกระหวางพ่ีนอง 3 ป. ...• แมแต

บรรยากาศ “สรางภาพ” ท่ีเคยพยายามต้ังใจสงออกส� อวาพ่ีนอง

ยังเอนจอยรักกันหนักหนา เท่ียวน้ีก็ดูจืดๆ ย่ิงทําให “FC ลุง

ตู” เช� ออยางท่ีเห็น ม่ันใจอยางท่ีไดยินมาวา ..ลุงตูขาลง!! แลว

ละ ...• แตฮารดคอรการเมืองแบบ

ไทยๆ บอกใหใจเย็นๆ อยาเพ่ิงดวน

ตัดสินอะไรเทาท่ีเห็นและไดยินใน

วันน้ี เพราะ “ตัวแปร” การเถลิง

อํานาจในระบอบประชาธิปไตยของ

เราน้ัน มีท้ัง Hard power และ 

Soft Power เจือสมกันโดยข้ึนอยูกับ

กระแสสังคม ณ นาทีน้ันๆ เรียกวา

ไมมีสูตรสําเร็จแบบประชาธิปไตย

ตะวันตกน่ันเอง ...• มองบวกก็ได 

มองลบก็มีเสีย.. การออกตัวของ

พรรคเศรษฐกิจไทยของ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา ท่ียอมรับวาไดทาบทาม ธีระชัย ภูวนาถนรานุ

บาล อดีต รมว.คลัง สมัยรัฐบาลปู “ย่ิงลักษณ ชินวัตร” กับ 

ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อพรรคเศรษฐกิจ

ใหม เขารวมทีมงานเศรษฐกิจของพรรค สามารถอวดอาได

วาพรรค “ผูกองธรรมนัส” เดินหนาไมเก่ียงพรรคและพวก 

ใครมากอนขอใหเติมชองวางท่ีขาดหายไปก็พอ ...• แตจะให

มองขามประเด็นท่ีสอสะทอนวาพรรคอะไหลของ “ลุงปอม” 

ท่ีช� อเศรษฐกิจไทยน้ี ประกาศเจตนารมณอยางชัดแจมแจง

วา “เทท้ิง”...“บ๊ิกตู” บนเกาอ้ีแหง

อํานาจน้ันก็คงไมได เพราะรูๆ  อยู

วา ธีระชัยและม่ิงขวัญ เปน “ขา

ประจํา” ถลมผลงานดานเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลบ๊ิกตูท้ังในส� อสาธารณะ 

ส่ือหลักและส่ือส่วนตัว...• ตอน

น้ีก็เหลือแควา “คนถูกทาบ” จะ

พิสูจนทราบคํากลาวท่ีวา “การเมือง

ไมมีมิตรแทและศัตรูถาวร” หรือ

เปลาเทาน้ัน เพราะ “คนทาบ” น้ัน

ปฏิบัติการสําเร็จลุลวงแลวดวยการ

สงสัญญาณตอกยํ้าวา “กูไมเอาบ๊ิก

ตู” ถึงสุดทายเปนแคปลอยขาวสรางกระแสทาบไปง้ันๆ ไมไดคิด

เอาจริงเอาจังก็ตาม ...• วัวหายลอมคอก..ท่ีพรรคประชาธิปตย

กันอยางไมลดละ สวนจะทันกูสถานการณของผูสมัครชิงเกาอ้ี

ผูวาฯ กทม. “พ่ีเอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ หรือไม..เด๋ียวเดียว

ก็จะรูกันแลว แตท่ีแน�ๆ ภาพลักษณท่ีเคยดีงามตามประสา

คล� นลูกใหมของ ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค

ถดถอยไปเยอะเลยทีเดียว ถึงแมจะ

พยายามเพ่ิมเง� อนไขสารพัดสําหรับ

คุณสมบัติบุคคลท่ีจะผานการคัด

เลือกเปนกรรมการบริหารพรรค

เพ� อไมใหเกิดประวัติศาสตรซํ้ารอย 

“ปริญญเอฟเฟกต” ก็ตาม..เฮอ!! 

...• วันน้ี!! สังคมเต็มไปดวยความ

สับสนวุนวาย ขาดเหตุผล สนใจแต

ผลประโยชนสวนตน สภาพเชนน้ีมี

โอกาสเกิดปญหาไดงาย ดรามาจับ

หวยออนไลน และการขายสลาก

เกินราคา ถือเปนกรณีศึกษาท่ีน�า

สนใจ ท้ังๆ ท่ีตํารวจทําหนาท่ีบน

พ้ืนฐานของกฎหมายเพ� อคุมครองผูบริโภค แตในโลกโซเชียล                                                                            

กลับมองปฏิบัติการของเจาหนาท่ีแหงรัฐวา มีเกมการเมืองอยู

เบ้ืองหลัง ถึงข้ันปลุกปนคนชอบเลนหวยออกมาชวยเปนเกราะ

ปองกัน ...• แน�นอน!! เพราะ วิกฤตศรัทธาตํารวจ เปนองค

ประกอบสําคัญทําใหทุกความเคล� อนไหวของกระบวนการ

ยุติธรรมดูบิดเบ้ียว แตถาสังคมเปราะบาง ฉาบฉวย ไรการ

แยกแยะเย่ียงน้ี เดาไมออกเลยวาอนาคตประเทศไทยจะไปทาง

ไหน?!? ...• ย่ิงเห็นการโหนกระแสซอฟตเพาเวอร “ขาวเหนียว

มะมวง” ในเวอรช่ันตางๆ ของนักเลนการเมืองก็ย่ิงตองกังวล 

เพราะเยาวชนในร้ัวมหาวิทยาลัยก็ซึมซับกระบวนการแสวงหา

ผลประโยชนตางตอบแทน โดยเขาใจผิดคิดวามันคืออุดมการณ

สะอาดเอ่ียมออง จริงเท็จแคไหนลองถามจาก ผศ.ดร.ชัยพร 

ภูประเสริฐ รองอธิการบดี ดานการพัฒนานิสิตแหงจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัยน�าจะเห็นภาพชัด เพราะการเลือกต้ังนายก

องคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ท่ีผานมาสรางปรากฏการณ

น�าอ้ึง ท่ีมีผูไปใชสิทธ์ิมากถึง 10,505 คนทีเดียว ...• 

ปยสาร

ดร.รัชดา 

ธนาดิเรก

ธีระชัย 

ภูวนาถนรานุบาล

W

มิ่งขวัญ 

แสงสุวรรณ 

ทความชิ้นนี้นําเสนอในรูปแบบของซีรีส และเปน 1 

ใน 4 ของบทความที่จับประเด็นมาจากงานดุษฎีนิพนธ

เร� อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น” ประเด็นที่สําคัญก็

คือ   องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี เปนหนึ่งในองคการปกครองสวนทองถิ่นขนาด

เล็กที่ไดรับรางวัลจากสถาบันพระปกเกลา ในป 2559 ซึ่งเปน

องคกรคุณภาพแหงหนึ่งที่มีความพยายามที่จะพัฒนาดานการ

บริหารจัดการที่ดี โดยไดจัดใหมีการประกวด “รางวัลพระปกเกลา

ทองคํา” เพ� อเปนแรงจูงใจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

การพัฒนาตอยอดการดําเนินงานอยางตอเน� อง และสรางสรรค

นวัตกรรมทางการบริหารงานทองถิ่นใหบังเกิดผลเพ� อความผาสุก 

อยูดีมีพลังของชุมชนอยางถวนหนา

ถาพูดถึงเพชรบุรี ซิกเนเจอรที่สําคัญและเปนที่รูจักกันดีก็คือ 

“ขนมหมอแกง” กับทั้งบรรดาขนมหวานทั้งหลายที่เรียงแถวกัน

มาบนพื้นฐานของกิตติศัพทน้ําตาลโตนดเมืองเพชรอันเล� องลือ นับ

เปนเวลาหลายๆ สิบปมาแลวที่ช� อเสียงของขนมหวานเมืองเพชร

ติดชารตอันดับหนึ่งของดีประจําจังหวัดและสรางช� อเสียงใหกับ

ประเทศ จนอาจกลาวไดวาไมมีใครที่ไมหลงรักขนมหวานและขนม

หมอแกงเมืองเพชร

องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม เปนชุมชนหนึ่งที่อยู

ในอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในชุมชนนาพันสามมี

ลักษณะเดนคือมีแหลงผลิตขนมสงขายในเมืองเพชรบุรีมาชานาน 

แตนอกจากคนในทองถิ่นแลวก็แทบจะไมมีใครรูจักชุมชนนี้เลย 

นายก อบต.นาพันสาม ประสิทธิ์ รวมสิน จึงรวมคิดกับทีมงานวา

ทําอยางไรองคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม

จะสามารถขยับลําดับขึ้นมาใหอยูแถวหนาของ

การรูจัก และการมีตัวตนในจังหวัดเพชรบุรีบาง 

เม� อเกิดความคิด ก็เกิดประเด็นของการหาแนว

รวม เพ� อสงเปนพลังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไป  

และโชคดีอยางยิ่งที่ อบต.นาพันสามมีตนทุนทาง

สังคมของชุมชนที่ล้ําคา  

เน� องจากเปนชุมชนที่ใหความสําคัญกับ “บวร” คือ บาน วัด 

โรงเรียน ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน โดยเฉพาะทานเจา

อาวาสวัดนาพรม พระครูพิศาลวัชรกิจ ประธานชุมชนนาพันสาม

ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน จากการรวมปรึกษาหารือทั้ง

จากผูบริหารภาครัฐ ทานพระครูและคณะกรรมการชุมชน กอให

เกิดแนวคิดการดําเนินการ “ตลาดน้ํานาพันสาม” ขึ้นในบริเวณวัด

นาพรม

ไมน�าเช� อวาการกอใหมีตลาดนํ้าข้ึนในชุมชนจะเปนจุดกําเนิด

ของส่ิงท่ีดีงามมากมายตามมา อันดับแรกโครงการน้ีไดทําใหผูมี

ความรูเร� องขนมหวานภายในชุมชนเปดเผยตัวออกมา และไดพบวา

คนในชุมชนลวนมีองคความรูเร� องขนมหวาน ขนมไทยท่ีตกทอดมา

จากบรรพบุรุษและครอบครัวไดรักษาไวเปนจํานวนมาก และมาก

เพียงพอท่ีจะจัดใหมีตลาดนํ้าขนมไทยในบริเวณวัดนาพรม การหารือ

เพ� อพัฒนาทองถ่ินรวมกันน้ีเปนไปอยางมีระบบ โดยการกําหนดการ

ประชุมสภากาแฟทุกวันท่ี 12 ของทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง  

และจากความคิดเล็กๆ เร� องขนมไทยก็ขยายเปนแนวคิด

แปลกใหมเพิ่มขึ้นมา ซึ่งลวนเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตลาด

น้ํา เชน การพัฒนาการใชผลิตภัณฑหรือภาชนะที่ใสขนมหมอ

แกงเดิมๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ โดย

การนํามาใสภาชนะดินเผาในรูปแบบตางๆ  หรือแมแตตัวของขนม

หมอแกงเองก็ไดมีการพัฒนาใหมๆ เพิ่มไสจากเดิมที่มีแตหมอแกง

ไขซึ่งมีไขลวนๆ หมอแกงถั่วมีรสชาติหวานมันเปนพิเศษ หมอแกง

เผือกซึ่งมีรสมันของเผือก หมอแกงเม็ดบัวซึ่งมีเม็ดบัวแชอิ่มหวาน

กรอบโรยอยูหนาขนม 

แตขนมหมอแกงของชุมชนทางามเปนหมอแกงที่มีสวนผสม

แตกตางไปจากตนตํารับเดิม เชน เพิ่มหมอแกงตาลที่มีทรัพยากร

เปนตนปลูกอยางมากมายอยูในทองถิ่น ตาลที่นี่หวาน หอม ช� นใจ 

โดยไดทําขนมหมอแกงในสูตรตํารับใหมนี้ออกไปขายตามรานคา

ปลีกในตัวเมืองเพชรบุรี และตางจังหวัดทั่วประเทศ เพียงกิจกรรม

เดียวที่เคล� อนไหวก็ทํางาน มีคณะผูดูงาน มีหน�วยราชการเขาเยี่ยม

ชม เปนสถานที่เช็กอินใหมของนักทองเที่ยวทั่วประเทศ และนัก

ทองเที่ยวสามารถซื้อขนมกลับไปฝากญาติมิตรในราคาตนทุน ซื้อ

กี่ชิ้นก็ไดราคาทุน ทําใหเปนที่ช� นชอบและทําใหเปนที่รูจักตําบลนา

พันสามเพิ่มมากขึ้น

วันหยุดวีกเอนดนี้ ถายังไมมีโปรแกรมที่ไหน เชิญมาเยี่ยม

ชมตลาดน้ําวัดนาพรมและชุมชนนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี ที่ซึ่งเปนมากกวาขนมหมอแกงเดิมๆ จากน้ําตาล

โตนด มาเถอะ...แลวคุณจะหลงรักชุมชนที่มากดวยเสน�หแหงนี้.

*บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเร� อง “นวัตกรรมการ

บริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น” 

นําเสนอตอวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หตุการณนองแตงโม จมนํ้าตาย ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2565 เวลา 22.32 น. ยังเปนคดีท่ีอยูในความสนใจของ

ผูคนท้ังในและตางประเทศอยางมากวา  

เปนกรณีท่ีเกิดจากการ ถูกฆา หรือเรียกวา ฆาตกรรม

อําพราง อยางท่ี นักกฎหมายและตํารวจนักสืบนอกราชการ

หลายคน คิด สันนิษฐานและเช� อเชนน้ัน!

หรือเปนกรณี ถูกประทุษราย หรือ ลวนลาม ทําใหเธอ

พลัดตกจากเรือไปและจมนํ้าถึงแกความตายโดยผูกระทําไมได

เจตนา

หรือวาแทจริงเปนเพียง ความประมาทของคนหน่ึงคนใด

ในการ กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังและเปนเหตุ

ทําใหเธอพลัดตกจากเรือไป โดยท่ีไมมีใครสามารถชวยชีวิตได แม

กระท่ังโยนเส้ือชูชีพหรือหวงยางไปใหเกาะลอยคอไว

เธอตอง ตะเกียกตะกายอยูในนํ้าและความมืดอยางเดียว

ดาย กลางแมนํ้าเจาพระยา จนกระท่ังหมดแรง และจมนํ้าขาด

อากาศหายใจถึงแกความตาย?

ความสนใจของสังคมในเร� องน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน� อง

มากมายมากวาสองเดือน ก็เพราะนอกจากเธอเปนดาราสาวสวย

อารมณดี ท่ีผูคนสวนใหญรูจักและช� นชมในบทบาทการแสดงและ

การตอสูกับชีวิตกับบิดาแลว  

เธอยัง “เปนคนดีมีนํ้าใจ” และพูดจาตรงไปตรงมา

รวมท้ังมี ความกลาหาญ และ เช� อม่ันในความดี ใชชีวิต

กับ เบิรด ตามสิทธิเสรีภาพของตนโดยไมแครตอกระแสสังคม

อะไร เพ� อนดาราและคนรุนใหมจํานวนมากตางก็ช� นชมและรัก

เธออยางย่ิง

ส่ิงสําคัญท่ีสุดของมนุษยก็คือ การส้ินสุดของชีวิต หรือ

ความเปนบุคคล ตามกฎหมาย ซ่ึงถือเปนเร� องใหญในทุกสังคม

ความตายของมนุษยท่ีดีท่ีสุดคือ ตายตามธรรมชาติท่ีเรียก

วา “อายุขัย” เซลลตางๆ ในรางกายไมสามารถคงสภาพไดอีกตอ

ไป ไมวาจะดวยความชราตามกาลเวลา หรือวามีโรคภัยไขเจ็บ

อะไรท่ีสุดวิสัยในการควบคุมและรักษาใหหาย

แตหากเปน “ความตายโดยผิดธรรมชาติ” ย่ิงเปนเร� อง

ใหญ ท่ีตองไดรับ การตรวจสอบ หรือท่ีเรียกวา การสอบสวน 

โดยเจาพนักงานของรัฐตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา 148 และ 149 

เพ� อใหทราบเหตุและพฤติการณท่ีตายของบุคคลน้ันอยาง

แน�ชัดวา เกิดจากเหตุและพฤติการณอยางใดใน 5 ลักษณะความตาย

คือ (1) ฆาตัวตาย (2) ถูกผูอ� นทําใหตาย  (3) ถูกสัตวทํารายตาย (4) 

ตายโดยอุบัติเหตุ และ (5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

กรณีของนองแตงโม ขณะน้ีตํารวจไดมีการสรุปสํานวนการ

สอบสวนแน�ชัดวา มีผูกระทําใหเธอตาย มิใชอุบัติเหตุตาม (4) 

เน� องจากไดมีการแจงขอหากับบุคคลสามคนบนเรือวา กระทํา

ประมาททําใหนองแตงโมถึงแกความตาย คือ ปอ โรเบิรต และแซน 

แตผูตองหาทุกคนตางปฏิเสธ!

ปญหาท่ีประชาชนตองการทราบอยางย่ิงขณะน้ีก็คือ ท้ัง

สามคน ไดกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและ

พฤติการณของแตละคน อยางไร ท่ีเรียกวา ประมาท  

และ การกระทําน้ันเปนเหตุใหนองแตงโมพลัดตกจากเรือไป 

จมนํ้าตาย?

ในการแถลงผลการสอบสวนคดีของตํารวจเม� อวันท่ี 26 เม.ย.

2565 ท่ีผานมา ก็ไมปรากฏวาไดมีการช้ีแจงประเด็นสําคัญน้ีตามท่ีมีผู

ส� อขาวคนหน่ึงถามข้ึนมากลางวงแตอยางใด  

ตํารวจคนหน่ึงไดอางม่ัวๆ วา เปนเร� องในสํานวน ไมสามารถ

บอกใหใครรูได!

ถาเร� องแคน้ีท่ี ไดมีการแจงขอหาและรายละเอียดของการ 

กระทําใหผูตองหาท้ังสามคนทราบ แลว ตํารวจยังไมสามารถช้ีแจงได  

ก็ไมรูตํารวจช้ันนายพลมากมายจะพากันมาน่ังแถลง และ 

“แสดงบาดแผลจากประเทศอังกฤษคนละกรณี รวมท้ังท่ีวาดข้ึน

ตามจินตนาการและเสนทางเดินเรือ” ตอส� อและประชาชนหา

สวรรควิมานอะไรใหเสียเวลา?

เพราะถาเพียงช้ีแจงเร� องการกระทําโดยปราศจากความ

ระมัดระวังท่ีเรียกไดวาประมาท พรอมพยานหลักฐานตามท่ีไดแจงขอ

กลาวหาและรายละเอียดตอผูตองหาตามกฎหมาย ซ่ึงได เสนอไป

ใหอัยการจังหวัดนนทบุรีส่ังฟอง

ผูคนก็ไมตอง “มโน” หรือ “ดาวา” ตํารวจหรือต้ังขอสงสัย

เร� องความตายจากการกระทําอ� นใหวุนวายกันตอไป

ไมวาจะเปนการฆาใหตายโดยเจตนาแบบประสงคตอ

ผลหรือยอมเล็งเห็นผล เปนความผิดตามมาตรา 288 มีโทษถึง

ประหารชีวิต 

รวมท้ังการฆาโดยไมเจตนาคือ แคกระทําประทุษรายไมวาจะ

เปนลวนลามย้ือยุดฉุดกระชากและเปนเหตุใหเธอพลัดตกจากเรือไป  

ซ่ึงถือเปนการฆาโดยไมเจตนาตามมาตรา 290 มีโทษจําคุก

สูงสุดถึง 15 ป

เพราะความจริงยอมมีส่ิงเดียว

เทาน้ัน!

แตเม� อตํารวจไมยอมช้ีแจง

ประชาชนก็ยอมมีสิทธ์ิคิดและสันนิษฐาน

กันไปไดตางๆ นานาวา เปนการต้ังขอหา

ท่ีเล� อนลอยปราศจากพยานหลักฐานท่ี

ชัดเจนหรือไม?

และในท่ีสุด อาจสงผลทําใหผู

ตองหาทุกคนหลุดคดีไดช้ันศาล!

หรือแมกระท่ัง ในช้ันอัยการ ถา

ไดยกระดับการทํางาน ส่ังฟองคดีก็ตอ

เม� อมีความแน�ใจวาจะสามารถแสดง

พยานหลักฐานใหศาลพิพากษาลงโทษ

ไดตามหลักสากลก็ยังลําบาก!

เน� องจากไมรูจะบรรยายฟองอยางไรวาผูตองหาท้ังสาม ได

กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ

และเปนเหตุใหแตงโมตกจากเรือไป จมนํ้าตาย?

ซ่ึงถา หากอัยการส่ังฟองม่ัวๆ ไป และในท่ีสุด ศาลได

พิพากษายกฟองดวยเหตุยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย

ตามมาตรา 227 วรรคสอง  

นอกจากจะทําใหผูตองหาทุกคนหลุดพนจากขอหา

ประมาททําใหผูอ� นถึงแกความตายแลว  

ทุกคนยังพนจากมลทินความผิดหรือขอสงสัยในการกระทํา

ทุกขอหาตามกฎหมายอาญาอีกดวย!

“ขอเท็จจริงจะสวิงกลับทันที” กลายเปนวา  

นองแตงโมเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ” คือ “การกระทําของ

ตนเอง” ในการท่ีไปน่ังปสสาวะหรือน่ังเลนทายเรือตรงจุดท่ี “สุด

อันตราย” 

ซ่ึงแมแตผูชายท่ีเปน “หน�วยกลาตาย” ตํารวจทหารหน�วย

คอมมานโด ก็ยังไมกลาไปยืนปสสาวะหรือน่ังเลนตรงจุดน้ันกัน

แมแตคนเดียว!.

กิตติยา  ระวะนาวิก*

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

‘นองแตงโม’จมน้ําตาย 

ระวังสุดทายจะกลายเปน‘อุบัติเหตุ’!

บ

“Strategic vote” คือการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร 

อันหมายถึงการพรอมใจกันเลือกพรรคการเมืองใดพรรค 

การเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งใหชนะการเลือก

ตั้ง โดยจะไมเลือกบุคคลหรือพรรคที่ชอบมากที่สุด เพราะกลัว

เสียงเสียไปโดยเปลาประโยชน.

Strategic vote

อบต.นาพันสาม เพชรบุรี : 

ที่นี่เราเปนมากกวาขนมหมอแกง

เ

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพจาก True 4u

“ไมนาเช� อวาการกอใหมีตลาดน้ําขึ้นในชุมชนจะเปนจุดกําเนิดของสิ่งที่ดี

งามมากมายตามมา อันดับแรกโครงการนี้ ไดทําใหผูมีความรูเร� องขนม

หวานภายในชุมชนเปดเผยตัวออกมา และไดพบวาคนในชุมชนลวนมีองค

ความรูเร� องขนมหวาน ขนมไทยที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและครอบครัว

ไดรักษาไวเปนจํานวนมาก”

ขอบคุณภาพประกอบ : ผูจัดการออนไลน



ารประชุมใหญ่พรรคกล้าที่มี กรณ์ จาติกวณิช 

เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มี

การเปิดตัว “กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ด้าน

เศรษฐกิจ สมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ” มาเป็นประ                                       

ธานยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคกล้า ในงานดังกล่าว                   

หัวหน้าพรรคกล้าย้ำาตอนหน่ึงถึงเรื่องเศรษฐกิจว่า “พรรค

กล้าเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างโอกาสสร้างราย

ได้ เราต้องชัดเจนว่าจะสร้างกลับคืนมาให้ประชาชนได้

อย่างไร พรรคกล้าขอเสนอ 4 แนวทางและการสร้าง

รายได้ สร้างโอกาส คือ 

1.สร้างอุตสาหกรรมใหม่  

จะนำาไปสู่การลงทุนคร้ัง                

ใหญ่ ท่ีเรียกว่ากล้า Green  

Deal 2.ยกเลิกสิ่งที่อยู่ใต้ดิ

นให้มาอยู่บนดิน สิ่งที่อยู่

ในที่มืดมาอยู่ในแสงสว่าง 

เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่

ให้รัฐบาล  โดยเปลี่ยน

ส่วยเป็นภาษี 3. ผลักดัน

เศรษฐกิจดิจิทัล 4.การส่ง

เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ “กรณ์” บอกว่า ทั้ง 4 แนวทางหลักนี้จะนำา

ไปสู่แหล่งรายได้หลักของไทย แต่ทั้งหมดจะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จได้ต้องมี 2 คำา คือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง

เป็นเรื่องที่สร้างได้ด้วยวิธีคิด ทัศนคติที่ปรับใหม่ ทั้งเรื่อง

การศึกษา ระบบราชการที่จะต้องปฏิรูปสู่เทคโนโลยี ถ้า

ยังไม่มีการปฏิรูประบบราชการจะกลายเป็นคอขวดและ

ตัวถ่วงของประชาชนและภาคเอกชน ดังนั้นต้องปฏิรูป

นำาระบบราชการให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 100 เปอร์เซ็นต์   

“เราต้องทำางานอย่างหนักก่อนจะถึงการเลือกตั้ง

ครั้งใหญ่ มั่นใจว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น คือการเมือง

แบบใหม่ การเมืองที่มีความสร้างสรรค์ การเมืองที่ทำา

ด้วยคนที่เป็นมืออาชีพ พวกเราจะไม่ป่าวประกาศว่าจะ

ได้ ส.ส.กี่คน หรือแลนด์สไลด์ หรือเราจะเป็นแกนนำาจัด

ตั้งรัฐบาล เพราะเราเป็นพรรคใหม่ ยังมีการบ้านที่ต้อง

ทำาอีกมาก แต่ที่อยากจะบอกคือ เราพร้อมทำางานหนัก 

พร้อมรับฟังประชาชน และพร้อมท่ีจะเสียสละ และสำาหรับ

พรรคกล้าประชาชนต้องมาก่อน” หัวหน้าพรรคกล้า                                                                    

ระบุ

น่าสนใจว่าบทบาทของ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ที่ลา

ออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาระยะหนึ่งแล้ว และมาวัน                                                                                 

น้ีเข้ามาน่ังเป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค 

โดยมีกรณ์เป็นที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจ ประสบการณ์บน

ถนนการเมืองและการทำางานด้านเศรษฐกิจของกอร์ป

ศักดิ์ ที่เล่นการเมืองมาตั้งแต่ยุคพรรคชาติพัฒนา ที่พล

เอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตั้งพรรค และต่อมาย้ายเข้า

พรรคประชาธิปัตย์ จนตอนนี้มาอยู่กับพรรคกล้า

สุดท้ายแล้ว กอร์ปศักด์ิจะช่วยพรรคกล้าขับเคลื่อน

การเมืองหลังจากน้ีไปได้อย่างไร เป็นเรื่องน่าติดตาม.

แก้ไขกันได้ง่ายๆ และจบในวันสองวัน มันเป็นรอยด่างท่ีพร้อม

จะถูกขุดขึ้นมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ทุกเมื่อ  ต่อให้                                                                        

เปลี่ยนหัวหน้าพรรค เปลี่ยนแกนนำาพรรคทั้งหมด ในทาง 

การเมืองอาจลบล้างไม่ได้เลย.

ปริมาณคนไทยติดเช้ือโควิดก่อนและหลังสงกรานต์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

คนไทยวันนี้ ได้รับวัคซีนแล้วเป็นจำานวนมาก สองเข็ม

สามเข็มแต่ก็ยังติดไวรัสเป็นจำานวนมากเช่นกัน เทศกาล

สงกรานต์มาพร้อมกับการชุมนุมของประชาชนจำานวน

มาก  แล้วยังมีน้ำาและความชื้นเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การแพร่

ระบาดเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นสำาคัญ วัคซีนกี่เข็มก็ไม่สามารถรับประกันได้

ว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อและติดเชื้อ

ประเด็นที่ต้องสนใจก็คือ ท่าทีของรัฐบาลที่ถึงแม้ว่าจะ

ไม่สนับสนุน แต่ก็ไม่คัดค้านการละเล่นในประเพณีสงกรานต์ 

แต่ต้องตระหนักว่าทั้งที่เพิ่งจะเริ่มต้นเดือนมีนาคม แต่สถิติ

การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน (ถ้าจะนับรวมผู้ติดเชื้อที่ตรวจ

พบทั้งสองวิธี ทั้งตรวจในห้องปฏิบัติการและตรวจด่วน ก็

พบว่าสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นวันละเกินครึ่งแสน เช่น

เดียวกับสถิติผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเกินวันละครึ่งร้อยแล้ว)

สาธารณสุขยังจับปลาสองมือ เพราะต้ังปรัชญานิวนอร์

มอล ต้องปรับตัวอยู่กับไวรัสให้ได้ ทนไม่ไหวก็ตายไป ทนได้

ก็มีภูมิคุ้มกัน แต่ประเด็นที่สำาคัญก็คือ ไวรัสมีการพัฒนาสาย

พันธุ์ ไปเรื่อย มนุษย์คาดว่าไวรัสจะหยุดการพัฒนาสายพันธุ์ 

แล้วอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เหมือนไวรัสไข้หวัด

วันนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ก็ใช่ว่าจะปลอด 

ภัย รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี งดการสาดน้ำาสงกรานต์ทั้งเด็ก

และผู้ใหญ่ เล่นน้ำาเสร็จเข้าบ้านตั้งโต๊ะอาหารล้อมวงเฉลิม

ฉลองสงกรานต์ นั่นเป็นการแพร่เชื้อและรับเชื้อที่จะเกิดขึ้น

อย่างแน่นอน.

โกเป็ด 

 

ก็เป็นการชัดเจนแล้วครับว่า ตัวเลขผู้ป่วยโควิดหลัง

สงกรานต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือหมื่นต้นๆ จากท่ีคาดการณ์

5บทความ

ลิกพูดเถอะครับ...นายกฯ สำารอง

เพราะไม่มีสำารอง

หาก “ลุงตู่” ไป กระบวนการเลือกนายกฯ ใน

รัฐสภา ก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญ

นายกฯ ที่มาต้องเป็นของจริง

ก็ยังมองไม่ออกว่า “ลุงป้อม” จะเป็นนายกฯ สำารองได้ไง 

ประการแรก “ลุงป้อม” ไม่ได้มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ของพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่แรก 

พูดง่ายๆ คือ ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี

ฉะนั้น ไม่เข้าข่าย

แล้ว “ลุงป้อม” จะเป็นนายกฯ นอกบัญชีได้หรือไม่ 

ในทางทฤษฎีเป็นได้ 

เพราะบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๗๒ 

วรรคสอง บัญญัติว่า 

...ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่ง

ตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง

แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสอง

สภารวมกันจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้

รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่อ

อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ใน

กรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง

สองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป  โดยจะ

เสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 

๘๘ หรือไม่ก็ได้

สรุปคือ หากเกิดกรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกฯ จากบุคคล

ที่เป็นนายกฯ ในบัญชี ของแต่ละพรรคการเมืองได้ สมาชิกทั้ง 

๒ สภา คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวม

กันเท่าที่มีอยู่ สามารถเข้าชื่อต่อประธานรัฐสภา ให้รัฐสภามีมติ

ยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อ นายกฯ ในบัญชีของแต่ละพรรคได้

หลังจากนั้นประธานรัฐสภาต้องจัดให้ประชุมร่วม ส.ส. 

และ ส.ว. 

หากมีมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ให้ยกเว้นได้ ก็ให้ดำาเนินการ

นายกฯ คนนอกคนไหน?

โหวตนายกฯ 

ถึงตอนนี้ ชื่อ “ลุงป้อม” จึงจะโผล่มา

แต่...ในทางปฏิบัติ งมเข็มในมหาสมุทรเสร็จเข็นครกขึ้นภูเขา

ต่อ 

แม้จะมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ถูกใจคนจำานวนมาก

แน่นอน 

รวมทั้ง ส.ว.บางส่วน

“ลุงป้อม” เป็นนายกฯ ด้วยวิธีนี้เมื่อไหร่ ก็คงต้องบริหารประ 

เทศไปพร้อมๆ กับบริหารสารพัดม็อบที่ถาโถมเข้ามา 

ในทางการเมืองมันยากครับที่จะเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น 

เพราะบุคคลในบัญชีพรรคการเมืองยังมีอยู่อีกหลายคน 

แล้วจะอธิบายว่าถึงทางตันได้อย่างไร

ฉะนั้นหากจะเอาชื่อ “ลุงป้อม” มาจริงๆ ก็คงต้องหาเหตุผล

มาประกอบกันยืดยาวทีเดียว และใช่ว่าผู้คนในสังคมจะเข้าใจเรื่อง

พวกนี้ง่ายๆ

ชื่อที่มีอยู่มีใครบ้าง?

ถ้านับตามขั้วเดิมก็เป็นโอกาสของ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากประชาธิปัตย์

อนุทิน ชาญวีรกูล จากภูมิใจไทย

แต่ดูทรงแล้ว “อนุทิน ชาญวีรกูล” ภาษีดีกว่า

ส่วนอีกขั้วหลักๆ จากเพื่อไทย 

ชัยเกษม นิติสิริ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปตั้งพรรคใหม่ ไทยสร้างไทย 

ส่วน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปสมัครผู้ว่าฯ กทม.

และการเลือกนายกฯ ใหม่เกิดได้กรณีเดียวคือ ศาลรัฐธรรม 

นูญวินิจฉัยว่า “ลุงตู่” เป็นนายกฯ ครบวาระ ๘ ปี ในวันที่ ๒๔ 

สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เท่านั้น 

ไม่มีกรณีอื่น! 

โอกาสที่ “ลุงตู่” ประกาศลาออก เพื่อเลือกนายกฯ ใหม่ เป็น

ศูนย์

ส่วนยุบสภาหรือไม่เป็นอีกเรื่อง

แต่ไทม์ไลน์รัฐบาล หลังเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพการประชุม

เอเปกช่วงปลายปี อาจมีการยุบสภา หรือไม่ก็อยู่จนครบวาระ 

ช่วงเวลาของ ๒ เงื่อนไขห่างกันแค่ ๓-๔ เดือนเท่านั้น 

ครับ....ช่วงหลังไม่บ่อยที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” จะออกสื่อ 

ครั้นออกมาทีก็ต้องฟังกันบ้าง 

สัมภาษณ์ช่องยูทูบสภา พูดถูกหลายเรื่องครับ 

อาทิ ข้อกังวลเรื่อง ทักษิณ ส่งลูกสาวเล่นการเมืองอาจซ้ำา

รอยยิ่งลักษณ์ 

และอาจนำาไปสู่การทำารัฐประหาร ซึ่งไม่อาจยอมรับกันได้อีก

แล้ว 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ คำาถามถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

ท่าทีและการเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” บอกว่า “ลุงตู่” ไม่ฟังเด็ก

“น้ีตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ผมยังไม่เคยเห็นสัญญาณ

ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้มีอำานาจ ว่าพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะฟังว่า ความ

ต้องการคืออะไร ที่เห็นด้วยเห็นต่างคือตรงไหน”

และยกเหตุผลประกอบ ๓ ข้อ

๑.ทุกยุคทุกสมัยผู้มีอำานาจก็จะมีปัญหาน้ีไม่มากก็น้อย รู้สึกว่า 

การที่คนมาต่อต้าน มาเรียกร้องอะไรไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ก็อาจจะมี

ความเชื่อตรงนั้นเป็นพื้นฐานเหมือนกัน 

๒.เนื่องจากการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่าน

มา เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางสังคม จึงยิ่ง

กังวลและลังเล เสมือนกับว่าไม่แตะต้องหรือไม่ยุ่งเรื่องนี้ดีกว่า แล้ว

ก็ใช้กฎหมายหรืออะไรก็ตามเป็นเครื่องมือไป 

๓.บังเอิญสภาวะแวดล้อม วัฒนธรรมและการสื่อสารของคน

รุ่นใหม่ เขาเติบโตมาในยุคที่การสื่อสารมันแรง เพราะรับความ

สนใจ

โฟกัสไปที่ข้อ ๒ และ ๓ ครับ 

เข้าใจว่าข้อนี้ “ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” หลานชาย ที่ไป

เป็นผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคก้าว

ไกล น่าจะรู้ลึกซึ้งดี

การเปิดรับฟังเด็กรุ่นใหม่ ฟังดูเหมือนจะง่าย แต่ยากครับ 

เพราะเขามีชุดความคิดสำาเร็จรูปอยู่ในใจแล้ว ถ้าไม่ใช่คือไม่ฟัง 

ไม่ฟัง และพร้อมที่จะสื่อสารกลับอย่างรุนแรง

ที่จริง “ลุงตู่” ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรครับ มีข้อด้อยเยอะ

เหมือนกัน  

แต่ข้อดีซึ่งคนอื่นอาจมองเป็นข้อเสียคือ วิธีการจัดการกับ

ปัญหาไม่ให้บานปลาย อย่างน้อยก็ตอนนี้ 

ทุกรัฐบาลเจอม็อบครับ อยู่ที่วิธีการจัดการ ทำาอย่างไรไม่

ให้บานปลายรุนแรง 

สมัยคุณอภิสิทธิ์ ก็อย่างที่ทราบ เสื้อแดงเผาเมือง  ประเทศ

แทบจะหยุดชะงัก เพราะความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมาก 

มายุค “ลุงตู่” เด็กๆ แสดงออกรุนแรงเช่นกัน

การสื่อสารที่ออกมาแต่ละครั้งรุนแรง และหยาบคาย เป็น

ประวัติการณ์

โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  แต่

เนื้อแท้คือ ไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก็เป็นเรื่องยากที่จะคุย เพราะโจทย์มันเป็นแบบนั้น

การใช้กฎหมายเข้าจัดการ ถูกมองว่าปิดปาก แต่อีกด้าน

หนึ่งลดดีกรีความรุนแรงลงไปมากโขทีเดียว 

อย่างน้อยวันน้ีไม่มีม็อบขนาดใหญ่ ท้ังท่ีก่อนน้ีมีความพยายาม

หลายครั้ง และสูญเสียกันไปพอสมควร 

แต่วันนี้ประเทศเดินหน้าไปได้ แม้จะไม่เต็มสูบเพราะปัจ 

จัยภายนอก ทั้ง โควิด-สงคราม ที่รัฐบาลอื่นไม่ซวยต้องมาเจอ

เหมือนรัฐบาลนี้

ครับ...ถ้า “ลุงตู่” ตกม้าตายเพราะ นายกฯ ๘ ปี ก็เลือก

นายกฯ ใหม่ 

นายกฯ คนใหม่ก็ต้องเข้ามาจัดการปัญหา เอาแค่ปัญหา

คนรุ่นใหม่โจมตีสถาบันฯ ใครพอเข้าข่ายจะบริหารจัดการได้บ้าง

หรือต้องมีนายกฯ คนนอกจริงๆ

แต่ไม่ใช่ “ลุงป้อม”.

ทำาบุญแบบใหม่

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนนำาพา

สร้างระบบไฟฟ้า แดดดังฝัน

ช่วยแม่ลูก กลางทุ่ง ทันควัน

ดูดน้ำาพลันฉ่ำาเย็นเป็นพยาน

พาคนรวยช่วยคนจนประทับจิต

สร้างไฟฟ้าอาทิตย์เถอะเราท่าน

ถูกแท้พระอาทิตย์เท่าเทียมทาน

ไม่เลือกบ้านส่องช่วยทั้งรวยจน

วิบากกรรมของพรรคประชาธิปัตย์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สืบเนื่องจากกรณีรองหัวหน้าพรรค ซึ่งมีกระแสเรียก

ร้องให้หัวหน้าพรรคลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ เรื่อง

น้ีไม่ง่ายอย่างท่ีคิด เพราะการลาออกของหัวหน้าพรรคไม่ได้

ทำาให้ภาพลักษณ์ของพรรคดีขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนั้นจะ

เกิดโดมิโนล้มทั้งกระดาน เพราะหัวหน้าพรรค ปชป.มิได้

นั่งเก้าอี้ตัวเดียว ลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรค ก็หมาย

ถึงต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีตามมา ทำาให้สถานการณ์การ 

เมืองวุ่นวายมากขึ้น

นอกจากนั้นภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้

ดีขึ้น เมื่อเริ่มต้นไม่ดี อนาคตก็มีแต่เรื่องวุ่นวาย มีปัญหาให้

ต้องแก้ไขไม่จบสิ้น ภาพลักษณ์การเมืองของทุกพรรคก็ล้วน

แล้วแต่ไม่โปร่งใส ไร้ธรรมาภิบาล มีแต่ภาพของอิทธิพล ผล                                                                   

ประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชันมีให้เห็นทุกพรรค ทุนท่ีใช้ในการ                                                                              

เลือกตั้งก็ไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ มีเงินจากยาเสพติด ทุจริตคอร์รัป 

ชันปะปน นอกจากนั้นยังเป็นการลงทุน  ดังนั้นจึงต้องมีการ

ถอนทุนคืนบวกกำาไรเสมอ

แนวคิดที่จะให้นายหัวชวนมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค

ขัดตาทัพ รอจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในปีหน้า ก็ไม่

ช่วยให้ภาพลักษณ์ของพรรคดีขึ้นแต่อย่างใด

 ปลาเน่าในข้อง ถึงจะตักทิ้งไปแล้ว ข้องก็ยังเหม็น

อยู่ มีแต่เวลาเท่านั้นที่จะทำาให้ข้องหายเหม็น ที่สำาคัญหลัง

จากทำาความสะอาดข้องจนหมดกล่ินเหม็นแล้ว ต้องคอยระวัง

ปลาในข้องอย่าให้ตายจนเหม็นเน่าอีก

แนวคิดของสมาชิกประชาธิปัตย์และคนนอกพรรคที่

เสนอให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนี้ ไม่

ช่วยให้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์ดีขึ้นแต่อย่างใด  ต้องใช้

เวลาและการกระทำาในอนาคตที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์

ของพรรคให้ดีขึ้น ต้องเลือกสรรคนดีจริงเข้าพรรค อย่าเอา

ปลาเน่าเข้าพรรคเพราะหวังผลประโยชน์ทางการเมือง.

แมวน้ำา 

 

ก็คงจะคิดว่าดีกว่าไม่ทำาอะไรเลยกระมังครับ การท่ีคณะ

กรรมการบริหารพรรคลาออก อย่างน้อยๆ ก็เป็นความรับผิด

ชอบทางการเมือง ส่วนหัวหน้าพรรคก็ยังก้ำากึ่งว่าต้องลาออก

หรือไม่ แต่หากคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การเมืองมี                                                                       

สปิริตสูง ก็ควรลาออก แต่หากคิดว่าการเมืองไทยยังพัฒนา

ไม่ถึงขั้นนั้น ก็ยังไม่จำาเป็นต้องลาออก แต่เมื่ออยู่ต่อก็ต้องแก้

ปัญหาในพรรคให้เป็นรูปธรรม 

เรื่องนี้เป็นเรื่องภาพพจน์และศรัทธา จึงไม่ใช่เรื่องที่

คัมแบ็กการเมือง

กันว่าอาจพุ่งไปวันละแสนคน 

มาวิแคะกันดู ก็มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ต้นปีไทยติดเชื้อมาต่อเนื่องที่ ๒ หมื่นกว่าคน จึงเลยจุด

สูงสุดไปแล้ว หรือไม่ก็ช่วงสงกรานต์คนไทยตั้งการ์ดสูงกว่า

ปกติ จากคำาเตือนที่ว่าหลังสงกรานต์อาจติดเชื้อวันละแสน 

ทำาให้ประชาชนที่เดินทางระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ  การ

ไปเยี่ยมบ้านเกิด ผู้หลักผู้ใหญ่ มีการระมัดระวังกันเป็นอย่าง

ดี  

และจากการที่รัฐบาลห้ามเล่นสาดน้ำาสงกรานต์ ก็เป็น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้มีผู้ติดเชื้่อน้อยลงเช่นกัน. 

   * สักวา “สงคราม” ไหม้ลามทุ่ง

หว่านเงินกันเป็นกระบุงจนยุ่งเหยิง

ชาวบ้านหลงดีใจในกองเพลิง

นับวันยิ่งระเริงเหลิงลืมตัว

มันเป็นความทรามมากยากแก้ไข

ปากประชาธิปไตยแต่ใจชั่ว

ต่างซื้อสิทธิ์ขายเสียงเยี่ยงควายวัว

การเลือกตั้งจึงมั่วซั่ว “ทั่วไป” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กทม.

   * สักวา “ข้าราชการ” ต้องมั่นจิต

ยึดคติชีวิตคิดสร้างสรรค์

คือทำาตัว “หัวไม่ส่ายหางไม่พัน”

จนถึงวัน “เลือกตั้ง” โปรดชั่งใจ

บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำาคัญมาก

อย่าตกเป็นขี้ปากเปรตลากไส้

ท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีวินัย

เพื่อประชาธิปไตย “โปร่งใส” เอย.

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

   * สักวา “พรรคการเมือง” เขื่องไม่เลิก

งัดแม่ไม้บานเบิกเอิกเกริกหนอ

หักเหลี่ยมกันควันออกหูดูแล้วท้อ

เหมือนขว้างงูรัดคอทรามต่อไป

เพราะเขาเห็นประชาชนคนชั้นต่ำา

ตบตากันเป็นประจำาเหยียบย่ำาได้

ซ้ำาบ่มีปากเสียงเยี่ยงเปรตไทย

ประเทศนี้ของใคร “รู้ไว้” เอย.

นิตย์สุรีย์ เชื้อเจ็ดตน/อ.เมือง จ.เชียงราย

นิตสุรี กาญจนินทุ/อ.เมือง จ.นนทบุรี

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

เ

ก



ปัจจุบันท่ัวโลกมีศูนย์จีโนมิกส์กว่า 10 แห่ง ส่วนใหญ่ต้ัง

อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซ่ึงเป็นประเทศ

ผู้นำาทางการแพทย์จีโนมิกส์ สำาหรับภูมิภาคเอเชียน้ันจะ

มีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น จีน และสิงคโปร์ ส่วนในอาเซียน

นับว่าไทยไม่ด้อยกว่าชาติอื่น และเป็นประเทศระดับต้นๆ 

ของอาเซียนท่ีมีเทคโนโลยีการแพทย์ข้ันสูง

รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้

กับประเทศ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมการแพทย์จี

โนมิกส์มีมูลค่าและมีอัตราการเติบโต

ที่สูงมาก ซึ่งตัวเลขจากฟอร์จูนบิสเนส 

อินไซด์ได้ระบุว่า ในปี 2563 ตลาด

จีโนมิกส์ โลกมีมูลค่า 23.12 พันล้าน

ดอลลาร์ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 

27.81 พันล้านดอลลาร์ และคาด

การณ์ว่าในอีก 7 ปีข้างหน้า หรือในปี 

2571 จะมีมูลค่าสูงถึง 94.66 พันล้าน

ดอลลาร์ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท มี

อัตราการเติบโตร้อยละ 19.4 ต่อปี ซึ่งหากไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ธุรกิจนี้

ได้ก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล

ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัปของไทยได้เริ่มดำาเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการแพทย์จีโนมิกส์แล้วหลายราย เช่น นวัตกรรมการตรวจ

โครโมโซมจากเลือด เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรม

นึ่งในเป้าหมายที่สำาคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรือ อีอีซี ก็คือ การยกระดับทางด้านการ

การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 

Hub) ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการรักษา

พยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่อีอีซี แต่ยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้

เข้าประเทศอย่างมหาศาลได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว สำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้

ผลักดันโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ หรือการศึกษาเกี่ยวกับการหา

ดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นการนำาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้

ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคได้

อย่างแม่นยำามากขึ้น และการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม 

นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น 

ล่าสุด ได้จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์

ในพื้นที่อีอีซี ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นับเป็นโครงการแรกของ

ประเทศไทยที่นำาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และ

ป้องกันโรคให้กับคนไทยได้อย่างแม่นยำามากขึ้นในอนาคต ช่วยลด

การเสียเวลาในการรักษาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ไม่จำาเป็นลงได้

ในระยะแรกของโครงการ มีเป้าหมายนำาตัวอย่างดีเอ็นเอ

จากอาสาสมัครคนไทย 5 หมื่นคนมาถอดรหัสทางพันธุกรรม   

เบื้องต้นมุ่งเป้าเป็นผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.กลุ่มโรคมะ

เร็งที่มีจำานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี 2.โรคที่หายาก 3.โรคติดเชื้อ 

4.โรคไม่ติดต่อ และ 5.กลุ่มเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อป้องกันการแพ้ยา

และการเลือกการรักษาที่เหมาะสม 

นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้าน

สาธารณสุข สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ทาง

ศูนย์ฯ ได้เริ่มต้นถอดรหัสพันธุกรรมตัวอย่างดีเอ็นเอชุดแรก 200 

คนที่ส่งมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ

มาจากอาสาสมัครเป้าหมาย โดยขณะนี้สามารถเก็บตัวอย่างมา

ได้แล้ว 5,072 คน คาดว่าในปี 2566 จะถอดรหัสพันธุกรรมได้ 

10,000 คน และจะถึงเป้าหมาย 50,000 คนได้ภายใน 5 ปี รวม

ทั้งยังมีเป้าหมายการผลิตบุคลากรทักษะสูงทางด้านการแพทย์จี

โนมิกส์ เช่น บุคลากรการแพทย์ นักวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม ผู้

ให้คำาปรึกษาด้านเภสัชพันธุศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์งานถอด

พันธุกรรม ประมาณ 800 คนภายใน 5 ปี

โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทำาให้ไทยมีฐานข้อมูลทาง

พันธุกรรมเพื่อนำาไปใช้พัฒนาด้านการแพทย์ของประเทศ รวมทั้ง

เป็นโอกาสพัฒนายาและแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับ

ประชากรในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศแนว

หน้าที่จะมีความรู้เป็นของตนเอง และนำาความรู้ที่ ได้ไปวิจัยร่วมกับ

ประเทศอื่น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การรักษาพยาบาลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ 

“การตั้งศูนย์ทดสอบฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของ

ประชากรไทยในครั้งนี้ จะช่วย

ยกระดับการรักษาพยาบาลของ

ไทยขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าของ

โลก และลดค่าใช้จ่ายในการ

ส่งดีเอ็นเอคนไทยไปวิเคราะห์

ที่ห้องแล็บในต่างประเทศ ที่

สำาคัญยังจะสามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและร่วมทำาการวิจัยด้าน

พันธุกรรมกับประเทศอื่นๆ ได้ 

ทำาให้วงการแพทย์ของไทยได้รับการพัฒนามากขึ้นและดึงดูดเงิน

ลงทุนเข้ามาในพื้นที่อีอีซี และต่างชาติยังจะสนใจเข้ามารับบริการ

รักษาพยาบาล ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเมดิคัลฮับ เช่นเดียว

กับสิงคโปร์ที่มีการลงทุนเก็บข้อมูลดีเอ็นเอไปแล้ว 1 แสนคน และ

กำาลังทำาเพิ่มขึ้น ขณะที่อังกฤษ 1 แสนราย และได้ทำาต่อเนื่องอีก 4 

ล้านคน สำาหรับไทยเริ่มที่ 5 หมื่นคนก่อน” นพ.พีรพลกล่าว   

นายแพทย์พีรพล กล่าวว่า หลังจากที่ได้เดินหน้าโครงการ

ในระยะแรกไปแล้ว ก็จะเร่งเดินหน้าโครงการในระยะต่อไป โดย

ในขณะนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทำาแผนโครงการ

จีโนมิกส์ในระยะที่ 2 เพื่อขยายฐานข้อมูลการรักษาไปสู่กลุ่มโรค 

อื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงเร็วๆ นี้จะสามารถนำาผลข้อมูลที่ได้จากการ

ถอดรหัสพันธุกรรม เร่งรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหายาก

เป็นลำาดับแรก เพราะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กแรกเกิด 

สำาหรับภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ ใน

ในระดับเซลล์ หาสาเหตุของการเกิดโรค หรือความผิดปกติแฝง, 

การตรวจโครโมโซมจากน้ำาคร่ำาเพื่อตรวจหาความผิดปกติในระดับ

โครโมโซมของทารกในครรภ์, เทคนิคการคัดกรองดาวน์ซินโดรม

และความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยความแม่นยำาสูง, เทคนิค

การเพิ่มความสำาเร็จการตั้งครรภ์ของเด็กหลอดแก้วด้วยการคัด

กรองจีโนมิกส์ของตัวอ่อน เป็นต้น รวมไปถึงการพยากรณ์ โอกาส

การเกิดโรคมะเร็งจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ เพื่อป้องกัน และ

รักษาโรคมะเร็งในกลุ่มเสี่ยงได้

รวดเร็ว และการป้องกันรักษา

โรคอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

นอกจากนี้ การที่ไทย

ก้าวไปสู่การวิจัยพัฒนาในด้าน

เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ก็จะเป็น

ส่วนสำาคัญที่ทำาให้ต่างชาติมี

ความมั่นใจในศักยภาพด้านการ

แพทย์และนักวิจัยไทยมากขึ้น 

ส่งผลให้เกิดการลงทุนในด้าน

อุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง 

เช่น การผลิตยา และวัคซีนชีวภาพ เครื่องมือแพทย์จีโนมิกส์ และ

การบริการทางการแพทย์ชั้นสูงอื่นๆ รวมทั้งยังทำาให้ชาวต่างชาติ

สนใจและมีความมั่นใจเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการ

แพทย์ในระดับนานาชาติได้ไม่ยาก.

วงนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกลายเป็นโจทย์

ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ปัญหา เพราะใน                                                                

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเจอปัจจัยรุมเร้าจากภาย 

นอกเข้ามากระตุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องภาวะสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน, ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยัง

ไม่คล่ีคลาย โดยเฉพาะในจีน ยังไม่นับรวมภาวะเศรษฐกิจ

โลกที่อ่อนแอ แถมไทยเจอปัญหาค่าเงินบาทอ่อน และ

อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงสวนทางกับรายได้

เมื่อเจอมรสุมที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุด ทำาให้ล่าสุด 

กระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ใหม่มาอยู่ที่ 3.5% ลดลงจาก                                                                          

เดิมที่ 4% ตัวเลขดังกล่าวเมื่อมาประเมินกับอัตราเงิน 

เฟ้อที่คาดว่าจะอยู่ที่ 5% ต่อไป ซึ่งตีความง่ายๆ ก็คือ ใน

ปีนี้รายได้ของคนไทยเฉลี่ยจะเติบโตน้อยกว่าราคาสินค้า

ที่แพงขึ้น ประเด็นนี้ส่งผลโดยตรงกับกำาลังซื้อของคนไทย 

อย่างแน่นอน

นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำาคัญว่ารัฐบาลจะช่วย

ประคองกำาลังซื้อของคนไทยต่อไปอย่างไร เมื่อต้องเผชิญ

กับภาวะรายได้น้อยกว่ารายจ่าย

แน่นอนที่ผ่านมารัฐบาลพยายาม (เติมกระสุน) ให้

ประชาชนโดยตรง ผ่านโครงการร่วมจ่าย อย่างโครงการ

เพิ่มกำาลังซื้อและคนละครึ่ง ซึ่งผ่านมาถึง 4 เฟสก็กระตุ้น

การใช้จ่ายรวมๆ 4-5 แสนล้านบาท โดยครึ่งๆ เป็นงบ

ประมาณโดยตรงจากทางรัฐบาล

แต่วิธีการนี้แม้จะเป็นการอัดฉีดเงินโดยตรงลงถึง

ประชาชน และได้ผลดี แต่มันก็เป็นภาระงบประมาณที่

มหาศาลมาก ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลนำาเงินส่วนนี้มาจากการ

กู้เงิน เป็นภาระที่ประเทศจะต้องใช้คืนหนี้ต่อไป

ดังนั้น จึงเป็นคำาถามที่ยังต้องลุ้นว่ารัฐบาลจะมีการ

ต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่อีกหรือไม่? และด้วย

ความไม่ชัดเจนนี้เองก็เป็นช่องทางให้ข่าวเฟกนิวส์ออก

มา ที่มีการระบุว่ารัฐบาลจะลดการสนับสนุนลงเหลือ 25% 

ไม่ใช่คนละครึ่ง 50% เหมือนแต่ก่อน

ประเด็นนี้ร้อนไปถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่

เคยมีการพูดเรื่องการปรับสูตร และไม่เคยพูดว่าจะมีการ

ต่อมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 ด้วยซ้ำา

เจ้าตัวทิ้งท้ายว่า การจะต่ออายุมาตรการหรือไม่ 

ต้องประเมินอีกครั้ง ซึ่งต้องดูหลายองค์ประกอบ อาทิ 

การเพิ่มขึ้นของรายได้สำาหรับผู้มีรายได้ประจำา ผู้มีรายได้

รายวันนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพิ่มขึ้นอย่างไร หรือการเปิดรับ

นักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีผลทำาให้เงินหมุนเวียนอย่างไร

สาเหตุที่ต้องประเมินรอบด้านก็เพราะว่า กระสุน

ที่รัฐบาลเคยเติมให้เริ่มร่อยหรอลง โดยเฉพาะฐานะการ

คลังที่เริ่มตึงตัวไปทุกที

จากข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้

เงิน 5 แสนล้านบาทยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 7.4 

หมื่นล้านบาท และงบกลางเหลืออยู่ 6 หมื่นล้านบาท (กัน

ไว้ใช้สำาหรับภัยพิบัติ 3-4 หมื่นล้านบาท) ทั้งนี้สำานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะประเมินว่า หากรัฐบาลมีความจำาเป็น

ต้องกู้เพิ่ม จะยังสามารถมีพื้นที่ทางการคลังกู้เงินเพิ่มได้                                                                  

อีกประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ถึงจะเต็มเพดานหนี้

สาธารณะที่ขยายกรอบจาก 60% เป็น 70% ต่อ GDP 

(ล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หนี้สาธารณะอยู่ที่ 

60.17% ของ GDP)

คงต้องวัดใจว่า รัฐบาลจะกล้ากู้เงินมาเพิ่มเพื่อใส่                                                           

ในโครงการกระตุ้นใช้จ่ายอีกหรือไม่ เพราะแนวทางนี้ ไม่                                                               

ใช่การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มันเหมือนเป็นน้ำายาหล่อ

ลื่นให้เศรษฐกิจทำางาน แต่ถ้าหล่อลื่นมากไปจนทำาให้เกิด                                                                  

ความเคยชิน ระยะยาวก็ย่อมส่งผลเสีย ทั้งต่อตัวประชาชน 

และรัฐบาล ที่สุดท้ายก็จะต้องมาร่วมชะตากรรมในการ

ชดใช้หนี้กันหัวโต

จากนี้ก็คงต้องเฝ้ารอว่ารัฐบาลจะเดินหน้ากับเรื่อง 

นี้อย่างไร.

ม่ใช่มือปั้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น สำาหรับ “ดร.ยุ้ย เกษรา 

ธัญลักษณ์ภาคย์” แม่ทัพแห่งค่ายเสนาดีเวลลอปเม้นท์                                   

เรียกว่า ดร.ยุ้ยทรานส์ฟอร์มจริงๆ                                                

ขยายพอร์ตโครงการท่ีอยู่อาศัย                                                  

เต็มไม้เต็มมือ รวม 90 โครง 

การ ยังไม่หยุดส่องหาพันธมิตร

มือดีเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ล่าสุด

ไปเป็นนักปั้นเมืองกรุงเทพฯ 

น่าอยู่ ให้ชายแกร่งแห่งปฐพี 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเบอร์                                                     

8 ชิงผู้ว่าฯ กทม. อยากจะลุย                                                 

เพื่อช่วยสังคม อาศัยประสบ 

การณ์จากการเป็นอาจารย์ก่อน 

เข้าสู่วงการธุรกิจ เห็นปัญหา

กรุงเทพฯ ที่เริ่มจะไม่น่าอยู่  

คงต้องจับตาดูนักปั้นหญิงเหล็ก! ว่าจะทรานส์ฟอร์มไปเป็น

อะไรอีก!.
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คนละครึ่งจะได้ไปต่อไหม?

นักปั้น

เศรษฐกิจ

ไ

ช่

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

เกษรา 

ธัญลักษณ์ภาคย์

ห

การตั้งศูนย์ทดสอบฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของประชากรไทยในครั้งนี้                  

จะช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของไทยขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าของโลก และลด

ค่าใช้จ่ายในการส่งดีเอ็นเอคนไทยไปวิเคราะห์ที่ห้องแล็บในต่างประเทศ ที่สำาคัญยัง

จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมทำาการวิจัยด้านพันธุกรรมกับประเทศอื่นๆ ได้                                                                                                     

ทำาให้วงการแพทย์ของไทยได้รับการพัฒนามากขึ้นและดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาในพื้นที่

อีอีซี และต่างชาติยังจะสนใจเข้ามารับบริการรักษาพยาบาล ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ด้านเมดิคัลฮับ เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่มีการลงทุนเก็บข้อมูลดีเอ็นเอไปแล้ว 1 แสนคน                                                                                                  

และกำาลังทำาเพิ่มขึ้น ขณะที่อังกฤษ 1 แสนราย และได้ทำาต่อเนื่องอีก 4 ล้านคน 

สำาหรับไทยเริ่มที่ 5 หมื่นคนก่อน

”

สกพอ.เปิดศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์

หนุนอีอีซีสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์

29/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,075.92 6,144.89 +931.02
 6,033.39 6,207.48 -174.09
 34,033.62 33,546.84 +486.77
 22,259.08 23,502.78 -1,243.71

69,402.00
-0.30

1,667.44
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.74 34.47
ยูโร 35.49 36.52
ปอนดสเตอรลิง 42.07 43.45
เยน (100 เยน) 25.74 26.68
หยวนจีน 4.25 4.40
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,950 30,950
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

”
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7เศรษฐกิจ

‘นายกฯ’ กำาชับดูแลสินค้าหลังน้ำามันขึ้น 2 บาท 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ติดตาม เฝ้าระวังตรวจสอบร้านค้า

ที่มีการขึ้นราคาสินค้าภายหลังการปรับราคาน้ำามันดีเซลเป็นขั้น

บันได ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65  หวั่นกระทบค่าครองชีพประชาชน 

พร้อมกับเน้นย้ำาให้หน่วยงานของรัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น 

ตรึงราคาหมูหน้าฟาร์มไม่เกิน 100 บาทช่วย ปชช.

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาค

เหนือ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคเห็นพ้องกัน ใน

การร่วมสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยการรักษาระดับราคาหน้าฟาร์ม 

ไม่เกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงที่ทุกฝ่ายกำาลังพยายามฟื้นฟู

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มนโยบายเปิดประเทศ 1 

พฤษภาคม 2565 สำาหรับการปรับราคาสินค้าเป็นไปตามกลไก

ตลาด แม้ว่าปัจจุบันทั้งแม่พันธุ์หมู ลูกหมูหย่านม และหมูขุน 

หายไปจากระบบมากกว่า 50% จากการที่เกษตรกรเลิกเลี้ยงและ

หยุดการเลี้ยงไปมากกว่าครึ่งของประเทศ จากเกษตรกร 2 แสน

ราย เหลือเพียง 8 หมื่นราย และต้นทุนอาหารสัตว์จะเพิ่มสูงขึ้น 

เร่งแก้ปัญหากัดเซาะหาดจอมเทียน  

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ทจ.) ด้าน

ปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้เร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ                                                                                  

ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยได้ติดตามการดำาเนินงานเสริมทราย 

ชายหาด บริเวณหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ที่ได้

ดำาเนินการปรับปรุงทำาการเสริมทรายหาดจอมเทียนเพื่อป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง ทำาให้จากเดิมที่มีชายหาดกว้างประมาณ 5 

เมตร เปลี่ยนเป็นชายหาดกว้างขึ้นเฉลี่ย 51 เมตร โดยการเสริม

ทรายชายหาดจอมเทียนทั้งหมดมีความยาว 3,575 เมตร ปัจจุบัน

ดำาเนินการเสริมทรายชายหาดที่เหลือในพื้นที่เขตเมืองพัทยา 

ความยาว 2.5 กม. ความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร และจะดำาเนินการ

ในระยะต่อไปจนครบทุกพื้นที่ตามแผนงาน  

บางกอกแอร์เวย์สเปิดเช็กอินเครื่องอัตโนมัติ 

นางสาวสิริพร หนูจั่น รองผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติ

การภาคพื้นดินและขนส่งสินค้า บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด                                                                                

(มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการให้บริการ เพ่ิมความสะดวก 

รวดเร็ว และเตรียมพร้อมสำาหรับแนวโน้มการเดินทางที่เพิ่มขึ้น 

โดยเปิดให้บริการเช็กอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ 

(แก่ผู้ โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศ 

ยานสุวรรณภูมิ, สมุย และกระบี่ โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่

วันที่ 1 พ.ค.2565 เป็นต้นไป โดยมี 3 ขั้นตอน เช็กอินหน้าเครื่อง

บริการอัตโนมัติ, พิมพ์ป้ายสติกเกอร์ติดสัมภาระ และติดป้ายสติก

เกอร์ที่กระเป๋าสัมภาระ โหลดสัมภาระด้วยตนเอง ณ บริเวณแถว

เช็กอิน D และ E ชั้น 4 ซึ่งให้บริการตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ถึง 50 

นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

นครชัยแอร์หนุนนโยบายเปิดประเทศ  

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นคร

ชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว

รองรับนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว พร้อมขยายโปรโม

ชั่น “แอ่วเมืองเหนือ” มอบส่วนลด 20% ในเส้นทางกรุงเทพฯ-

เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–ดอยติ และกรุงเทพฯ-ลำาปาง ถึง 30 

มิถุนายน 2565 และเดินหน้าจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เดินทาง

กับนครชัยแอร์ ในเส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงราย รับส่วนลด 20% 

เมื่อเดินทางด้วยรถประเภท NCA Gold Class ขนาด 30 ที่นั่ง 

ลูกค้าสามารถสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วัน ทุกเส้นทาง เพื่อ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและ

ภายในประเทศ.  

มาตรการเพิ่มกำาลังซื้อบูม!
คนละครึ่ง4ปิดจ๊อบสะพัด6.1หมื่นล./‘คลัง’ฟุ้งดันศก.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลังเปิดเผยตัวเลข                                  

เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายตาม                                    

มาตรการรักษาระดับการบริโภค 

ภายในประเทศ ปี 2565 ที่ได้

สิ้นสุดโครงการทั้ง 3 โครงการ 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2565 โดยมี

ผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 3 โครงการ

รวม 40.95 ล้านราย ยอดใช้จ่าย

สะสมท้ังหมด 70,458.8 ล้านบาท

โดย 1.โครงการเพิ่มกำา

ลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิ

จำานวน 13.37 ล้านราย มียอด

การใช้จ่ายรวม 7,918.8 ล้าน

บาท 2.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อ        

ให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

เป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ

จำานวน 1.31 ล้านราย มียอด

การใช้จ่ายรวม 704.9 ล้านบาท

3.โครงการคนละคร่ึง ระยะ                                               

ที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะ                                                  

ที ่3 (ประชาชนกลุ่มเดิม) จำานวน 

25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้

จ่าย 60,002.8 ล้านบาท และ

มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไป

ที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่ม

ใหม่) จำานวน 8.06 แสนราย ซึ่ง

มียอดใช้จ่าย 1,832.3 ล้านบาท 

รวมมีผู้ ใช้สิทธิทั้งหมดจำานวน 

26.27 ล้านราย และยอดการ

ใช้จ่ายรวม 61,835.1 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 

31,490.5 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่าย 30,344.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสม

แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่                                              

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,747.8 

ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,742.4 

ล้านบาท ร้านโอท็อป 2,837.3 

ล้านบาท ร้านค้าท่ัวไป 21,282.6 

ล้านบาท ร้านบริการ 1,107.6 

ล้านบาท และกิจการขนส่ง

สาธารณะ 117.4 ล้านบาท มีผู้                                               

ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

คนละคร่ึงระยะท่ี 4 แล้ว จำานวน 

1.36 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบ

การรายใหม่ 2.98 หมื่นราย 

ขณะที่การใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ด

เดลิเวอรีแพลตฟอร์ม มีการใช้

จ่ายสะสม 1,836.9 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 

957.5 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่าย 879.4 ล้านบาท

“ผลการดำาเนินมาตรการ

รักษาระดับการบริโภคภายใน

ประเทศปี 2565 แสดงให้เห็นถึง

ความร่วมมือของประชาชนและ

ผู้ประกอบการท่ีมีส่วนช่วยเสริม

การบริโภคในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

ซ่ึงมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุน

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยใน

ไตรมาสท่ี 1 และ 2 รวมท้ังจะเป็น

ลุยยกระดับธุรกิจดิจิทัล!

ปูพรมโดดบิดงานภาครัฐ

ไทยโพสต์ • ปังไม่ไหว!! “คลัง” ปล้ืม 3 มาตรการรักษาระดับการ

บริโภคในประเทศปี 65 ดันเงินสะพัด 7 หมื่นล้านบาท คนละคร่ึง

เฟส 4 ปิดจ๊อบอัดเต็มสูบ 6.1 หมื่นล้านบาท ร้านค้ารับอานิสงส์ถ้วน

หน้า ช่วยกระทุ้งเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1-2/65 ขยายตัวคึกคัก

กฟผ.ปรับโหมด

รับเทรนด์‘โลก’

มุ่งลดคาร์บอน

พรชัย ฐีระเวช

ประชุมผู้ถือหุ้น • นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการ, นายรัชชนันท์ ชานะมัย ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี หรือ PSTC ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตภาพ

รวมของรายได้ในปีนี้ที่ระดับ 28% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถสร้างรายได้

อย่างสม่ำาเสมอ. 

แรงส่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถ

ขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป” 

นายพรชัยกล่าว.

ไทยโพสต์ • นายบุญญนิตย์ 

วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประ เทศไทย 

(กฟผ.) เปิดเผยว่า ท่ามกลาง

วิกฤตพลั งงานและทิศทาง

พลังงานโลกที่มุ่งเปลี่ยนผ่าน

สู่พลังงานสะอาดเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ศูนย์ กฟผ.ในฐานะหน่วยงาน

หลักที่ดูแลรักษาความมั่นคง

ทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 

จึงเร่งเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน                               

เวียนเพื่ อพึ่ งพาตนเองจาก

ทรัพยากรธรรมชาติภายใน

ประเทศ ลดการนำาเข้าเชื้อ

เพลิงราคาสูง ทำาให้ประชาชน

มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ไฟไม่                                             

ตกไม่ดับ แม้ในช่วงวิกฤตพลัง 

งาน

โดยมี โครงการหลักคือ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนทุ่นลอยน้ำาร่วมกับโรงไฟฟ้า

พลังน้ำาในเขื่อนของ กฟผ. หรือ

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำาไฮบริด ซึ่ง

มี โครงการนำาร่องโซลาร์เซลล์

ลอยน้ำ าไฮบริดเขื่อนสิรินธร 

จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยลดต้นทุน

การผลิตไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน                                     

รากและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กฟผ. จึงตั้งเป้าเร่งดำาเนินโครง 

การโซลาร์เซลล์ลอยน้ำาไฮบริด                                       

ให้ครบ 2,725 เมกะวัตต์ ตาม

แผน PDP2018 Rev.1 ภายใน 

5-10 ปี และในปี 65 มีแผนที่

จะดำาเนินการท่ีเข่ือนวชิราลง

กรณและเ ข่ือนศ รีนค รินท ร์  

จ.กาญจนบุรี สามารถจ่ายกระแส

ไฟฟ้าได้มากถึง 1,100 เมกะ                                                     

วัตต์ 

นอกจากนี้ ยั งมีแผนที่

จะได้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้

มีความทันสมัย และเดินหน้า

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้

บริการด้านพลังงานอย่างครบ

วงจร รวมถึงการจัดหาก๊าซธรรม                       

ชาติเหลว (LNG) เร่งจัดหาและ

นำาเข้า LNG แบบตลาดจร เพื่อ

ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า และมุ่งลดการ 

ปล่อยก๊าซคาร์บอน.

ไทยโพสต์ • สสว.จับมือ ส.อ.ท. 

ลุยโครงการพัฒนายกระดับผู้

ประกอบการในอุตสาหกรรม

ดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อ

เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หวังยกระดับขีดความสามารถ

เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้ในระยะยาว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้

อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. และ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ                                             

ไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดทำาโครงการ

พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่เอส

เอ็มอี อัพเดตแนวโน้ม และ

โอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐของสินค้าดิจิทัล และ

พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ

เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นคู่ค้า

กับภาครัฐ

“ปัจจุบันมีจำานวนผู้ประ 

กอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม

ดิจิทัลและธุรกิจที่ เกี่ ยวเนื่ อง

กว่า 26,591 ราย ซึ่งหากภาค

รัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน

อย่างเต็มที่แล้ว จะสามารถช่วย

ยกระดับขีดความสามารถของผู้

ประกอบการ และช่วยสร้างการ

เติบโตในระยะยาวด้วย” นาย

วีระพงศ์กล่าว

สำาหรับผู้ประกอบการท่ี

เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วม

กิจกรรมและรับสิทธิประโยชน์ 

ได้แก่ 1.การอบรม อาทิ ความรู้

เก่ียวกับกฎกระทรวงกำาหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

โอกาสและเทรนด์ด้านการตลาด

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล และ

ระเบียบข้ันตอนการยื่นเสนองาน

ภาครัฐ 2.กิจกรรมเวิร์กช็อป การ

ลงทะเบียนระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาค

รัฐ (THAI SME-GP) 3.กิจกรรม

ยกระดับศักยภาพท่ีจำาเป็น อาทิ 

การขอมาตรฐาน ISO/IEC 29, 

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ, 

การบริหารโครงการ, การส่งมอบ

งาน, การบริหารทางการเงิน, การ

บริหารหลังการขาย 4.เชื่อมโยงคู่

ค้าหรือแหล่งเงินทุน และยังมีสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ อาทิ โอกาสได้รับ

คัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าใน

งาน FTI Expo 2022  และงาน 

SME GP DAY เป็นต้น.

วีระพล จิรประดิษฐกุล

งินเฟ้อยังคงปรับสูงขึ้น

 ราคาน้ำามันในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 

ทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นโดย

เฉพาะราคาน้ำามันดีเซลสูงขึ้นแตะ 30 บาทต่อลิตร  รัฐบาลโดย

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้เข้าไปอุดหนุนราคาดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 

บาทต่อลิตร รวมทั้งตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ไม่เกิน 318 บาทต่อถัง 

15 กิโลกรัม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าก็ได้ปรับตัวสูงขึ้น

ในอัตราที่สูง โดยข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ดัชนีราคา

ผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) 

เดือนมกราคม 2565 ได้ปรับสูงขึ้นกว่า

ร้อยละ 3 และได้ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 

5.28 ในเดือนกุมภาพันธ์ และได้ปรับ

ตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.73 สูงที่สุดในรอบ 

13 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักๆ มาจาก

ราคาสินค้าและบริการในประเทศปรับ

ตัวสูงขึ้นตามต้นทุน ทั้งราคาพลังงาน 

วัตถุดิบที่นำาเข้า และค่าขนส่ง ส่วนหนึ่ง

มาจากการคว่ำาบาตรของสหรัฐและ

พันธมิตร โดยราคาพลังงานในตลาด

โลกสูงขึ้นมาก จากสถานการณ์ความขัด

แย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาขาย

ปลีกน้ำามันเชื้อเพลิง (น้ำามันเบนซิน) ใน

ประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 31.43 

ทั้งๆ ที่รัฐบาลยังคงตรึงราคาดีเซลไว้ที่ 

30 บาทต่อลิตร และก๊าซหุงต้มไว้ที่ 318 บาทต่อถัง

ผลกระทบจากนโยบายตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาท

ผลกระทบจากนโยบายตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท (ตอนที่ 1) 
ต่อลิตร และตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ไม่เกิน 318 บาทต่อถัง 15 

กิโลกรัมเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน ชะลอภาวะเงินเฟ้อได้บางส่วน

เท่านั้น แต่ที่ได้รับผลกระทบหนักคือ ฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ติดลบถึง 50,614 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 เมษายน 2565) และ

ฐานะกองทุนยังมีเงินไหลออกอีกเดือนละกว่า 20,000 ล้านบาท

ต่อเดือน ในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำามันดีเซลในช่วงเดือน ม.ค.-

มี.ค.2565 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 4.51 จากช่วงเดียวกันของ                                                                              

ปีก่อน

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้เขียนได้เดินทางไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงเกี่ยว

กับสถานการณ์ค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิง พบว่ามีปั๊มน้ำามันของบริษัท

ต่างชาติที่กำาหนดราคาขายปลีกสูงกว่าราคาของ ปตท.และบางจาก 

โดยเฉพาะราคาน้ำามันดีเซลซึ่งขายเกิน 30 บาทต่อลิตร บางช่วง

ขายเกินถึง 32-34 บาทต่อลิตร ทำาให้ยอดขายของปั๊มตนเองหาย

ไปถึงร้อยละ 50-70 จึงต้องขอร้องให้บริษัทแม่ลดราคาลงมาเพื่อ

ให้แข่งขันกันได้ และไม่ทำาให้ยอดขายหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่ง

เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ด้วย ผู้เขียนจึงได้ไปหาข้อมูลการจำาหน่ายน้ำามันดีเซลจากกรมธุรกิจ

พลังงาน ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดน้ำามันดีเซล     

ปริมาณการใช้ : การใช้นำามันดีเซล (บี 7 บี 10 และ บี 20) 

ในช่วงสามเดือนแรกของ

ป ี2565 อยู่ในระดับ 68.03 

ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีอยู่

ท่ี 65.35 ล้านลิตรต่อวัน หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.10 แต่ท่ีน่า

สังเกตคือส่วนแบ่งการตลาด

ของแต่ละบริษัทมีท้ังเพ่ิมข้ึน

และลดลง แสดงให้เห็นถึงส่วน

แบ่งการตลาดท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากนโยบายตรึงราคาไว้ท่ีไม่

เกิน 30 บาท ดังน้ี

ปตท.โออาร์ ตั้งราคา

ไว้ไม่เกิน 30 บาทตาม

นโยบาย ส่วนแบ่งการตลาด

ได้เพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ต้นปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 30.50 เพิ่ม

ขึ้นเป็นร้อยละ 32.55 และ 33.77 ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม

ตามลำาดับ และสูงขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 36.77 ในเดือน

มีนาคม 2565 โดยส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 ในช่วง

ดังกล่าว

บางจาก ตั้งราคาไว้ไม่เกิน 30 บาท ส่วน

แบ่งการตลาดก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.15 ใน

เดือนมกราคม 2564 มาอยู่ในระดับร้อยละ 12.20 

ในเดือนมิถุนายน และเพิ่มมาเป็นร้อยละ 14.26 ใน

เดือนมกราคม 2565 และลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อย

ละ13.0 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยในช่วงดังกล่าว

ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31

เชลล ์เป็นบริษัทเดียวที่ตั้งราคาสูงกว่าบริษัท

อื่นๆ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงต่อเนื่องจาก

ร้อยละ 11.12 ในเดือนมกราคม 2564 ลดลงเหลือ

ร้อยละ 9.98 ในเดือนมิถุนายน และลดลงจนเหลือ

ร้อยละ 8.54 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยส่วนแบ่ง

ตลาดหายไปถึงร้อยละ 2.58

เอสโซ่ ตั้งราคาสูงกว่า ปตท.โออาร์ แต่

ต่ำากว่าของเชลล์ ทำาให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงเช่น

เดียวกัน โดยส่วนแบ่งตลาดในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับร้อย

ละ 13.58 และคงที่อยู่ที่ระดับนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้น

ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือร้อยละ 11.49 ในเดือนมีนาคม 2565 

โดยส่วนแบ่งการตลาดลดลงร้อยละ 2.09

เชฟรอน ตั้งราคาขายดีเซลใกล้เคียงกับเชลล์แต่สูงกว่า 

ปตท. และเอสโซ่ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเช่นกัน โดย

เดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 7.66 ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อย

ละ 7.32 และ 6.22 ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตามลำาดับ 

และลดต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 5.61 ในเดือนมีนาคม 2565 โดย

ส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ 2.05

บริษัทอื่นๆ ที่เหลือ มีสัดส่วนร้อยละ 24.45 ในเดือน

มกราคม 2564 มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ 

24.59 ในเดือนมีนาคม 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 เท่านั้น

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน, มี.ค.65 ตัวเลขเบื้องต้น

จากข้อมูลที่นำามาเสนอ ชี้ให้เห็นว่านโยบายการตรึงราคา

จำาหน่ายปลีกน้ำามันดีเซลมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดค่อน

ข้างชัดเจน แบรนด์ ไหนตรึงราคาจำาหน่ายต่ำาสามารถแชร์ส่วน

แบ่งตลาดจากแบรนด์ที่มีราคาสูงกว่า ในตอนหน้ายังมีข้อมูลที่น่า

สนใจที่จะนำาเสนอเป็นประเด็นให้ติดตามต่อว่า ระหว่างแบรนด์

ที่ตรึงราคาขายปลีกต่ำา ส่วนต่างกำาไรที่น้อยกว่า แต่อาศัยขาย

ปริมาณมาก กับแบรนด์ที่ราคาจำาหน่ายสูงกว่า ส่วนต่างกำาไร

มากกว่า แต่ปริมาณการขายได้น้อยกว่า จะมีผลอย่างไรกับมูลค่า

ตลาดน้ำามันดีเซล โปรดติดตาม.

อ่านต่อฉบับหน้า

เ

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำามัน ปี พ.ศ.2564-65 (ร้อยละ)

  ม.ค.64 มิ.ย.64 ธ.ค.64 มี.ค.65 ส่วนต่าง (ม.ค.64-มี.ค.65)

ปตท.โออาร์ 30.50 32.85 33.77 36.77 +6.27

บางจาก 12.69 2.20 12.19 13.00 +0.31

เชลล์  11.12 9.98  9.60  8.54 -2.58

เอสโซ่  13.58 13.02 12.92 11.49 -2.09

เชฟรอน 7.66  7.32 6.22 5.61 -2.05

บริษัทอื่นๆ 24.45 24.63 25.30 24.59 +0.14

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



“ฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีแพทริกอยู่ในบ็อกซ์

ของฉันในฐานะโค้ช พวกเราทำางานกันอย่างหนักในบางสิ่ง และฉัน

เห็นได้ว่าเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ แมตช์ ผมเพียงตั้งเป้าที่จะดีขึ้น

และแข็งแกร่งขึ้น” แชมป์แกรนด์สแลม 2 รายการกล่าวเสริม

ทางด้านบาโดซาที่มีอาการบาดเจ็บ

ที่ไหล่ขวาปฏิเสธที่จะโทษเรื่องอาการ

บาดเจ็บที่ส่งผลให้เธอแพ้ แต่บอกว่า

ฮาเลปเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“แน่นอนว่าตอนนี้มันไม่ใช่ช่วง

เวลาที่ดีที่สุด” บาโดซากล่าวพร้อม

พยายามจะกลั้นน้ำาตา “เป็นช่วงเวลา

ที่แย่มากๆ ฉันไม่รู้เหมือนกัน แต่มันเป็น

เรื่องที่ยากเสมอเมื่อคุณแพ้ในบ้าน”

“มันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำาบาก ทุก

อย่างค่อนข้างตึงเครียด การจับสลากที่มา

เจอสายโหด แต่อย่างไรก็ตาม ทุกอย่าง

ต้องเป็นไปตามนั้นและ

ฉันก็ยอมรับมัน” บา

โดซากล่าวในที่สุด.
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9กีฬา

‘วัดกู้ เอ’ แชมป์จูเนียร์คัพประเทศไทย

ไทยโพสต์ • ทีมวัดกู้ เอ เฉือนชนะโรงเรียนเทศบาลปลูก

ปัญญา ในพระอุปถัมภ์ 3-2 คว้าแชมป์ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่

เกิน 12 ปี รายการแตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง จูเนียร์คัพ Presented 

by CHABAA รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สนามฟุตบอล OAZ 

Acadamy Football Club จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่

ผ่านมา โดยทีมวัดกู้ เอ คว้าถ้วยรางวัลพลเอกเฉลิมชัย สิทธิ

สาท องคมนตรี และเงินสด 30,000 บาท ส่วนอันดับ 3 เป็นทีม

สปอร์ติง ฟุตบอล อะคาเดมี ที่ถล่มทีมนายดีไซน์ SSM ไป 5-0 

โดยรายการนี้ นาวาเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ร่วมกับเครื่องดื่มชบา

และการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการสร้างสุขภาพที่ดีของเยาวชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

สร้างความมีระเบียบวินัยและมีน้ำาใจนักกีฬา ซ่ึงจะเป็นการพัฒนา

เยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอลสู่การเล่นในระดับสมัครเล่น เป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจสู่ระดับอาชีพ โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก 

5 สนาม ประกอบด้วยการแข่งขันที่ปทุมธานี, กำาแพงเพชร, 

ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และระยอง ก่อนมาแข่งขันรอบชิงแชมป์

ประเทศไทยที่ปทุมธานีอีกครั้ง 

หนุ่มญี่ปุ่น-สาวจีนแชมป์หวด ITF วีค 4 ที่เชียงราย 

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” ชิง

เงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 483,600 บาท) 

และ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 483,600 บาท) ที่สนาม

เทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2565 เป็นรอบชิงชนะ

เลิศดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ มาโกโตะ โอชิ นัก

หวดญี่ปุ่น วัย 25 ปี มือ 790 ของโลก พบ รูบิน สเตแธม จาก

นิวซีแลนด์ อายุ 35 ปี มือ 700 ของโลก ปรากฏว่า มาโกโตะ โอชิ 

ทำาแต้มในจังหวะสำาคัญได้ดีกว่า และเสิร์ฟเอซได้ถึง 12 ลูก เป็น

ฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-4, 6-4 คว้าแชมป์ชายเดี่ยว ได้รับเงินรางวัล 

2,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 69,854 บาท) พร้อมคะแนน 15 

แต้ม ส่วน รูบิน สเตแธม ได้รับเงินรางวัลจำานวน 1,272 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 41,136 บาท) และคะแนน 8 แต้ม ด้านแชมป์

หญิงเดี่ยว เป็นของ หม่า เย่อซิน สาวจีนวัย 22 ปี มือวางอันดับ 

3 ของรายการ และมือ 475 ของโลก ที่เอาชนะ ฮารุนะ อาราคา

วะ สาวญี่ปุ่น วัย 22 ปี มือวางอันดับ 2 ของรายการ และมือ 

455 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-1 หม่า เย่อซิน ได้ครอง

แชมป์หญิงเดี่ยว รับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

76,063 บาท) และคะแนนสะสมอันดับโลก 10 แต้ม ส่วน ฮารุ

นะ อาราคาวะ ในฐานะรองแชมป์ ได้รับ 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 47,540 บาท) และ 6 แต้ม 

‘อรวรรณ’ พาทีมลินาเรสแชมป์ลีกสเปนรอบ 39 ปี 

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวของ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง 

นักเทเบิลเทนนิสสาวทีมชาติไทย มืออันดับ 87 ของโลก ที่กำาลัง

แข่งขันลีกอาชีพสูงสุดของประเทศสเปนให้กับต้นสังกัดทีมเทคนิ

เจน ลินาเรส (Tecnigen Linares)  เมื่อช่วงดึกของวันที่ 29 เม.ย.ที่

ผ่านมา ที่เมืองคาตาจีนา ประเทศสเปน เป็นการปะทะกันแมตช์ที่ 

2 ของทั้ง 2 ทีม โดยดวลกันที่สนามของคาตาจีนา โดยอรวรรณ

ได้รับหน้าที่ให้ลงทำาการแข่งขันถึง 3 คู่ ในประเภทเดี่ยวและ

ประเภทคู่ ซึ่งอรวรรณทำาผลงานได้อย่างมหัศจรรย์ หลังเอาชนะ 

ซิลเวีย เอซิส เด ซูซา ของคาตาจีนา ในคู่ที่ 3 ได้ 3-1 เกม ส่วนใน

ประเภทหญิงคู่ จับคู่กับ โรซานา อนา มาเรีย เอาชนะ คู่ของ มา

เรีย เสี่ยว เหยา และโดรา มาดาราซ ของคาตาจีนา ได้ 3-1 เกม 

และในคู่สุดท้าย อรวรรณเอาชนะ มาเรีย เสี่ยว เหยา ได้อย่าง

ฉิวเฉียด 3-2 เกม จบการแข่งขันอรวรรณเป็นเอ็มวีพีหัวใจสำาคัญ

ช่วยให้ เทคนิเจน ลินาเรส ตบชนะ อูคัม คาตาจีนา ทีเอ็ม 4-2 คู่ 

รวมผล 2 แมตช์ ลินาเรสเฉือนชัยสุดมัน 7-6 คู่เทคนิเจน ลินาเรส

คว้าแชมป์ลีคเทเบิลเทนนิสอาชีพสูงสุดของสเปนปี 2022 และถือ

เป็นแชมป์แรกในรอบ 39 ปีของสโมสรเลยทีเดียว และแน่นอนว่า 

“ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงไทยคน

แรกที่คว้าแชมป์ลีคเทเบิลเทนนิสสเปนมาครองได้ โดยหลังจากนี้

อรวรรณจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในวันที่ 4 พ.ค.65 เพื่อ

เข้าแคมป์ทีมชาติเตรียมพร้อมสู่การสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค.65 ต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น. ณ สนาม

อินทรีจันทรสถิตย์ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทย

ลีก จำากัด จัดพิธีมอบถ้วยแชมป์และเหรียญให้กับทีมแชมป์ M-150 

แชมเปียนชิพ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2021/22 ให้กับสโมสรลำาพูน              

วอริเออร์

ภายในพิธีนำาโดย ณัฐพล อันตรเสน ผู้อำานวยการกองส่ง

เสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พา

ทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคม, พลาวัสภ์ ภัทรพุทธิเศรษฐ์ head 

of Marketing - M Brand บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

และจำาหน่ายเครื่องดื่ม M-150, โรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อำานวยการ

โครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง, รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้

จัดการ พันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิง และคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน), วิศิษฎ์ ยืนดีสิริวงค์ Senior Director 

CEO Office บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด, นุชจรี 

เลาแหลม ผู้จัดการอาวุโส - E-Ccommerce และนวัตกรรม บริษัท 

วอริกซ์ สปอร์ต จำากัด (มหาชน), ก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย

ในประเทศ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำากัด

สำาหรับแชมป์ M-150 แชมเปียนชิพ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 

2021/22 ได้แก่ สโมสรลำาพูน วอริเออร์ ที่ทำาไป 74 คะแนน จากการ

ลงสนาม 34 นัด

นอกจากนี้ ลำาพูน วอร์ริเออร์ และสุโขทัย เอฟซี ยังได้รับสิทธิ์

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 อีกด้วย

มาดริด • ซิโมนา ฮาเลป นักเทนนิสสาวจากโรมาเนียพลิกคว่ำา

ขวัญใจเจ้าถิ่น พอลลา บาโดซา มือ 2 ของโลกชาวสเปนตก

รอบ 2 เทนนิสมาดริด โอเพ่น โดยเธอยืนกรานว่าเป็นเวอร์ชั่น               

“ซิโมนา 2.0”

ซิโมนา ฮาเลป อดีตมือ 1 ของโลก และแชมป์ที่มาดริด 2 

สมัย ซึ่งชนะ 9 จาก 10 แมตช์หลังสุด ก่อนมาชนะมือระดับท็อป

เทนได้เป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2019 ด้วยชัยชนะ 6-3 และ 6-1

ในฤดูกาล 2021 ที่ผ่านมา ฮาเลปต้องเจอปัญหาอาการบาด

เจ็บรบกวนเกือบทั้งปี และอันดับโลกของเธอหล่นไปอยู่อันดับที่ 21 

แต่เกมโหดที่เธอจัดการกับบาโดซา ทำาให้นึกถึงช่วงที่เธอเล่นตลอด

ทั้ง 64 สัปดาห์ ในสมัยยังครองบัลลังก์หมายเลข 1 ของโลก 

“ฉันอยากจะบอกว่านี่เป็นซิโมนาคนใหม่” ฮาเลปกล่าวอย่าง

มั่นใจ โดยในรอบต่อไปเธอจะเข้าไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง โคโค 

กอฟฟ์ สาวอเมริกัน หรือ ยูเลีย ปูตินต์เซวา เพื่อลุ้นตั๋วเข้ารอบก่อน

รองชนะเลิศ

“ฉันรู้สึกดีมากกับการเล่นบนเคลย์คอร์ต ฉันมีความสุขมาก

บนคอร์ต และนี่เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับคนวัยแบบฉัน ฉันคิดว่า

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันพัฒนาขึ้นมาได้เยอะ และฉันยังคงที่จะ

มองหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

“ฉันจะใช้ผลจากการแข่งขันแมตช์นี้สร้างความมั่นใจและ

กำาลังใจกลับมา เนื่องจากฉันได้เล่นกับหนึ่งนักเทนนิสที่เยี่ยมที่สุดใน

โลก” ฮาเลปกล่าว

“ฉันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งๆ ที่ก่อนที่การแข่งขันรายการนี้

จะเปิดฉากขึ้นนั้น ฉันแทบจะไม่ได้ลงแข่งขันอย่างจริงจังเลย ดังนั้น

มันสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างมาก เรามาดูว่าแมตช์ต่อไปจะเป็น

อย่างไร”

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ฮาเลป อดีตมือ 1 โลก วัย 30 ปี 

เพิ่งจะจ้าง แพทริก มูราโตกู อดีตโค้ชของ เซเรนา วิลเลียมส์ มา

เป็นโค้ชให้เธอ และดูเหมือนทั้งคู่จะออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจ

บุรีรัมย์ • การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย 

รายการโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2022 (OR 

BRIC Superbike Championship 2022) มีคิวเปิดฉากดวลความเร็ว

สนามแรก วันที่ 6-8 พฤษภาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์ไวด์การ์ดเข้า

ร่วมแข่งขันในรายการดังระดับทวีป เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 

ประจำาปี 2023 

นายตนัยศิริ ชาญ

วิทยารมณ์ กรรมการ

ผู้อำานวยการ สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล                  

เซอร์กิต กล่าวว่า นับเป็น

ปีที่ 8 สำาหรับการจัดการ

แข่งขันรถจักรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์

ประเทศไทย รายการ 

OR BRIC Superbike 

2022 ในฤดูกาลนี้จะ

ยังคงชิงชัยกันทั้งสิ้น 5 

รุ่น ได้แก่ ซูเปอร์ไบค์ 

1,000 ซีซี, ซูเปอร์             

สต็อก 1,000 ซีซี, ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี, ซูเปอร์สปอร์ต 400 ซี

ซี และสปอร์ต โปรดักชั่น 400 ซีซี โดยจะยังอัดแน่นไปด้วยนัก

บิดแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 200 คน จากทีมแข่งชั้นนำา 120 

ทีม ซึ่งทุกรุ่นมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อนักแข่งจำานวนมาก รวม

ถึงการโยกย้ายสังกัดของนักบิดตัวเต็งหลายคน นอกจากนี้ยังมี

ซัพพอร์ตเรซของค่ายยักษ์ใหญ่ Honda Thailand Talent Cup 

และ Yamaha R1 Cup  

ไฮไลต์ในปีนี้คือการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จัดเกรดนักแข่ง

ตามกฎใหม่ของ TSB Riders Ranking 2022 เพื่อสร้างความ

เร้าใจให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้น พร้อมยกระดับโครงสร้าง

การพัฒนานักแข่งไทย ด้วยการแบ่งนักแข่งในคลาส Pro ออกมา

อย่างชัดเจน สำาหรับการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ที่จะมี

การแบ่งคลาสดังนี้ SB1Pro-SB1-SB2, ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี แบ่ง

เป็น SS1Pro-SS1-SS2, ซูเปอร์สปอร์ต 400 ซีซี แบ่งเป็น SS1Pro-

SS1-SS2 อีกทั้งยังมีการเพิ่มถ้วยรางวัลมากขึ้น เพื่อให้นักแข่งหน้า

ใหม่มีโอกาสได้ยืนบนโพเดี้ยม                                 

มากขึ้น 

การขับเคี่ยวในรุ่นใหญ่

ที่สุดของปีอย่างซูเปอร์ไบค์ 

1,000 ซีซี ยังคงอัดแน่นไป

ด้วยนักบิดแถวหน้าของไทย 

นำาโดยอดีตแชมป์ของรายการ 

4 สมัยอย่าง “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ 

วโรกร ที่ร่วมงานกับสังกัดใหม่

ภายใต้รถแข่งดูคาติ เช่นเดียว

กับ “ซุป” อนุชา นาคเจริญ

ศรี ที่ลงแข่งในทีมอิสระอย่าง

ยามาฮ่า บริดจสโตน อนุชา 

เรซซิ่ง ทีม และ “บอล” จักร 

กฤษณ์ แสวงสวาท จาก               

ยามาฮ่า พีทีที ดีไอดี บริดจสโตน เดอะเบลล์ 55 เนรมิตหนังฟิล์ม เอิร์ธ 

ไทยแลนด์ รวมถึง “ซีเค” ชัยวิชิต นิสสกุล จากจอมไทย แฮปปี้โฮม โม

โตเร็กซ์ บริดจสโตน เรซซิ่ง และนักบิดชื่อดังมากมาย 

ขณะที่ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ฤดูกาลนี้ทีมยักษ์ใหญ่

อย่าง ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ส่ง 3 นักบิดระดับเอเชียอย่าง “ชิพ” 

นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ อดีตนักบิดโมโตทรีพร้อมด้วยทีมเมทอย่าง 

“นิว” กฤชพร แก้วสนธิ และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ที่จะลง

ขับเคี่ยวกับนักบิดแถวหน้าหลายคน อาทิ “ฟอง” คณาทัต ใจมั่น จาก

ยามาฮ่า ไฮสปีด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นแชมป์ของฤดูกาลนี้. 

ฮาเลปพลิกล็อกเขี่ยตัวเต็งร่วงรอบ2

ขณะที่ ตราด เอฟซี, ลำาปาง เอฟ

ซี, ชัยนาท ฮอร์นบิล และแพร ยูไนเต็ด 

จะได้รับสิทธิ์แข่งขันรอบเพลย์ออฟ เพื่อ

หาอีก 1 ทีมเลื่อนชั้นไปเล่นในไทยลีก รี

โว ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 ในช่วงหลัง

จากนี้ต่อไป

สำาหรับโปรแกรมรอบเพลย์ออฟมี

ดังนี้ วันที่ 8 พฤษภาคม แพร่ ยูไนเต็ด 

พบ ตราด เอฟซี, ชัยนาท ฮอร์นบิล พบ 

ลำาปาง เอฟซี

วันที่ 14 พฤษภาคม ตราด เอฟ

ซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด ลำาปาง เอฟซี พบ 

ชัยนาท ฮอร์นบิล 

และรอบชิงตำาแหน่งเลื่อนชั้น จะ

แข่งขันในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม.

หัวหมาก • ช้างศึกชุดเตรียมล่าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่ประเทศเวียดนาม ประกาศตัว 20 นักเตะออกมาแล้ว โควตาอายุ

เกินมาตามนัด ทั้ง “ตอง-ยิม-เตอร์” ส่วนนักเตะนอกที่จะนำาเข้ามา

ติดทีมไม่ครบ ขณะที่นักเตะอายุไม่เกิน 23 นักเตะฝีเท้าเด็ดหลาย

สโมสรครบ เริ่มเก็บตัวซ้อมทันที 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้ส่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ที่การ

แข่งขันฟุตบอลจะประเดิมนัดแรกวันที่ 7 พ.ค.นี้

สำาหรับทีมชุดนี้มี “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา เป็นผู้จัดการ

ทีม พร้อมด้วย มาโน โพลกิง เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน สำาหรับ 20 นักเตะ

ที่ได้รับการคัดเลือกมา ปรากฏว่าโควตานักเตะที่อายุเกิน 23 ปี ตามที่

เป็นข่าว คือ “ตอง” กวิน ธรรมสัจจานันท์, “ยิม” วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ 

และ “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธ์ นั้น ปรากฏว่าเป็นไปตามการคาดเดา 

ทั้ง 3 คนติดทีมครบ  ขณะที่นักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข้งต่างแดนนั้นติดทีมไม่

ครบ ขณะที่นักเตะ 23 ปีก็มาจากหลากหลายสโมสร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู 2 คน คือ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ สโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี และศุภณัฐ ทรวดทรง สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

กองหลัง 6 คน ประกอบด้วย, โจนาธาร เข็มดี สโมสรโอบี โอ

เดนเซ, อนุศักดิ์ ใจเพชร สโมสรการท่าเรือ เอฟซี, ธีรภัทร เลาหบุตร 

สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด, ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรกีฬาราชประชา, นาคิ

น วิเศษชาติ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และจตุรพัช สัทธรรม สโมสร

การท่าเรือ เอฟซี

กองกลาง 8 คน ประกอบด้วย วีระเทพ ป้อมพันธุ์ สโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด, วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, 

วิลเลียม แกเบรียล เวเดอร์เฌอ สโมสรการท่าเรือ เอฟซี, เบนจามิน 

เดวิส สโมสรออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด, อิรฟาน ดอเลาะ สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด, ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช สโมสรเอสโตริล, เอกนิษฐ์ ปัญญา 

สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด และนรากร นุ่มจันทร์สกุล สโมสรราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี

ตำาแหน่งกองหน้า 4 คน ประกอบด้วย พาตริก กุสตาฟสัน 

สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสรการท่าเรือ เอฟ

ซี, กรวิชญ์ ทะสา สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และจักรกริช พาละพล 

สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด

โดยสมาคมได้ประสานแจ้งขอตัวนักกีฬา กับสโมสรต้นสังกัดล่วง

หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเดินทางเข้าเก็บตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 

2565 ที่ ศูนย์ฝึกยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี และจะเดินทางไป

ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2565

สำาหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกมหกรรมซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม อยู่กลุ่มบี ร่วมกับมาเลซีย กัมพูชา, 

สปป.ลาว และสิงคโปร์ โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน ตรวง สเตเดียม 

ในเมืองนัมดินห์ มีโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้

ลำาพูนขึ้นไทยลีก1/สุโขทัยไม่พลาด

‘ตราด-ลำาปาง-ชัยนาท-แพร่’ลุ้นต่อ

‘ตอง-ยิม-เตอร์’ติดทีมลุยซีเกมส์ตามคาด

นัดแรก ไทย พบ มาเลเซีย ที่สนามเธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 

7 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง PPTV HD 

นัดที่ 2 ไทย พบ สิงคโปร์  ที่เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 9 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง MCOT HD30

นัดที่ 3 กัมพูชา พบ ไทย ที่เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 14 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง GMM 25 

นัดที่ 4 สปป.ลาว พบ ไทย ที่เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 16 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง 7 HD   

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่สนามหมีดิญ 

กรุงฮานอย และรอบชิงเหรียญทอง วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่

สนามหมีดิญ กรุงฮานอย และรอบชิงเหรียญทองแดง วันที่ 22 

พฤษภาคม 2565 ที่สนามหมีดิญ กรุงฮานอย.

‘OR BRIC Superbike 2022’กระหึ่มรับกฎใหม่ 

คว่ำ�เจ้�ถิ่น • ซิโมนา                           

ฮาเลป อดีตมือ 1 ของโลก

จากโรมาเนีย สะใจกับแต้มที่ได้ในแมตช์

ที่เธอชนะ พอลลา บาโดซา มือ 2 ของ

โลกชาวสเปน 6-3 และ 6-1 ในศึก

เทนนิสมาดริด โอเพ่น รอบ 2 ที่เมือง

มาดริด ประเทศสเปน

“ตอง” กวิน ธรรมสัจจ�นันท์ ได้รับโอก�สที่จะแจ้งเกิดกับทีมช�ติไทยในร�ยก�รนี้อีกครั้ง
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชีวิต ได้ทำ�ง�น และสันทน�ก�รควบคู่กัน นับเป็นหลักฐ�นท�งอ�รยธรรม

ของมนุษยช�ติที่สำ�คัญ ปัจจุบันเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่อยู่

สมศ.เตรียมปรับกม.สอดรับพ.ร.บ.การศึกษาใหม่

น�งนันท�  หงวนตัด  รักษ�ก�รผู้

อำ�นวยก�ร  สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�น

และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�  (รักษ�

ก�ร  ผอ.สมศ.)  กล่�วว่�  ต�มที่สภ�ผู้

แทนร�ษฎรจะมีก�รพิจ�รณ�ร่�งพระ

ร�ชบัญญัติ  (พ.ร.บ.)  ก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

กรุงเทพฯ • สมศ.พร้อมรับ พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ โดยเตรียมพร้อมปรับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการประกันคุณภาพภายนอกให้สอดรับ เปิดกว้างให้

สถานศึกษาไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ.แค่องค์กรเดียว แต่เปิดโอกาส

ให้องค์กรอื่นทำาหน้าที่การประเมินแทนได้ หรือจะเลือกให้ สมศ.ประเมินก็เป็นไป

ตามความสมัครใจ

พ.ศ.  ...  โดยในส่วนของ  สมศ.ได้มีก�ร 

เตรียมคว�มพร้อมเพื่อท่ีจะให้ก�รดำ�เนิน

ง�นสอดรับกับร่�ง  พ.ร.บ.ก�รศึกษ�แห่ง

ช�ติ  ที่จะมีก�รประก�ศใช้  ซึ่ง  สมศ.จะ

ต้องมีก�รปรับเรื่องก�รประเมินให้เป็น

ไปต�มร่�ง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ คือ ประเมิน

ต�มคว�มสมัครใจ  เนื่องจ�กในร่�ง 

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้หน่วย

รอบๆ ประเทศเพื่อนบ้�นเร�กำ�ลังค่อยๆ เลือนห�ยไป 

โดยเฉพ�ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีคว�มสำ�คัญในฐ�นะ

เป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่น 

แอร์มองซ์ เดอ ลา บาสตีด รองประธ�นฝ่�ย

กิจก�รองค์กร คว�มยั่งยืนและคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมของ Pernod Ricard Asia กล่�วว่� หนังสือเล่ม

นี้เปิดโอก�สให้เร�ได้เห็นบทบ�ทของเครื่องดื่มแอลกอ

ฮอล์ในสังคมยุคใหม่ และย้ำ�ว่�ในขณะที่เร�ห�วิธีจัดก�ร 

กับพฤติกรรมก�รบริโภคที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ ยัง

ได้เรียนรู้ว่�แอลกอฮอล์มีบทบ�ทเสริมสร้�งคว�มรู้ของ

สังคมในประวัติศ�สตร์และมรดกของประเทศเช่นกัน 

ก�รเผยแพร่ง�นวิจัยชิ้นนี้ทำ�ให้เร�ส�ม�รถรักษ�มรดก

ท�งวัฒนธรรมก�รดื่มดั้งเดิมที่เป็นบรรทัดฐ�นของ

สังคมเหมือนที่เคยเป็นม�

นอกจ�กง�นแนะนำ�หนังสือแล้ว ยังเปิด

นิทรรศก�รภ�พถ่�ยของช่�งภ�พ Cédric Arnold เกี่ยวกับประเพณี

ก�รสักยันต์ท�งจิตวิญญ�ณของไทย อันเป็นแรงบันด�ลใจให้มีก�ร

สักยันต์ทั่วกัมพูช� เมียนม� และล�ว นิทรรศก�รเชื่อมโยงรอยสักที่

หยั่งร�กลึกในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวอย่�งแสดง

ว่� อัตลักษณ์ ภ�ษ� และประวัติศ�สตร์ของผู้คนเชื่อมโยงอย่�งใกล้

ชิดกับพิธีกรรม ก�รสักมีคว�มสำ�คัญท�งสังคม ใช้เพื่อทำ�เครื่องหม�ย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในชุมชน เช่นเดียวกับก�รใช้แอลกอฮอล์ในพิธีกรรม

สำ�คัญของชุมชน

ศิลปะที่พบในศิลปินสักเหมือนกับผู้ผลิตเบียร์ประจำ�หมู่บ้�น

ที่มีเทคนิคก�รผลิตทั้งแตกต่�งและที่เหมือนกัน ทำ�ให้รสช�ติก�ร

ดื่มออกม�ไม่เหมือนกัน สะท้อนก�รแสดงออกท�งวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�ของชุมชน สนใจชม นิทรรศก�รจัดแสดงถึง

วันที่ 22 พ.ค. ณ สำ�นักฝรั่งเศสแห่งปล�ยบูรพทิศและสม�คมฝรั่งเศส

เชียงใหม่.

โปรแกรมหนังรำาลึกถึง ‘แตงโม-ภัทรธิดา’

หอภ�พยนตร์ (องค์ก�รมห�ชน) จัดโปรแกรมภ�พยนตร์

ระลึกถึงทั้ง 4 นักแสดงผู้จ�กไป กับคว�มทรงจำ�อันสวยง�มที่

เคยมอบให้แก่แฟนหนังไทยเมื่อครั้งที่ยังคงมีชีวิต ตลอดเดือน 

พ.ค.และ มิ.ย.2565 ให้ได้รับชม ส�ม�รถดูโปรแกรมภ�พยนตร์

ที่จัดฉ�ยได้ที่ www.fapot.or.th ดังนี้ โปรแกรมสรพงศ์ ช�ตรี 

นำ�เสนอผลง�นเด่นของตำ�น�นนักแสดงที่มีผลง�นกว่� 500 

เรื่อง ไม่ว่�จะที่ร่วมง�นกับ มจ.ช�ตรีเฉลิม ยุคล คนทำ�หนังผู้

แจ้งเกิดให้แก่เข� รวมถึงเป็นพระเอกคู่บุญม�ย�วน�นตั้งแต่

เรื่องแรก คือ มันมากับความมืด, เขาชื่อกานต์ จนถึงสุริโยไท

โปรแกรมเศรษฐ� ศิระฉ�ย� นอกจ�กเป็นนักร้องผู้

ยิ่งใหญ่ นับเป็นนักแสดงหนังคนสำ�คัญของวงก�รจ�กผล

ง�นก�รแสดงม�กกว่� 100 เรื่อง, โปรแกรมสมพงษ์ ตรีบุบ

ผ� คนทำ�หนังที่เคยสร้�งเสียงหัวเร�ะและคว�มสุขให้แก่

แฟนหนังไทย มีหนังตลกยอดนิยมหล�ยเรื่อง จนได้รับฉ�ย� 

“เศรษฐีอ�รมณ์ขัน”

โปรแกรมแตงโม-ภัทรธิด� พัชรวีระพงษ์ ก�รเสียชีวิต

ของแตงโม-ภัทรธิด� ได้สร้�งคว�มสะเทือนใจและกล�ยเป็น

ปร�กฏก�รณ์สำ�คัญของสังคมไทยในช่วงที่ผ่�นม� แม้จะ

เติบโตจ�กวงก�รละครโทรทัศน์ แต่แตงโมมีผลง�นก�รแสดง

ภ�พยนตร์อยู่จำ�นวนหนึ่ง ในโปรแกรมนี้ ได้เลือกเอ� นาค รัก

แท้ วิญญาณ ความตาย (2548) ซึ่งเป็นภ�พยนตร์ที่เธอแสดง

นำ�อย่�งโดดเด่นและกำ�ลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองที่สุด ม�จัดฉ�ย

เพื่อรำ�ลึกถึงคืนวันที่เธอเคยสุกสก�วอยู่ในฟ�กฟ้�วงก�รบันเทิง

ไทย โปรแกรมทั้งหมดจัดฉ�ยที่หอภ�พยนตร์ (องค์ก�รมห�ชน) 

ส�ม�รถดูโปรแกรมหนังได้ที่ www.fapot.or.th.

‘ตรีนุช’ไม่หวั่นการเมืองวูบไหว‘ฟุ้งใครก็สานต่อได้’

ศึกษาธิการ •  “ตรีนุช”  ไม่หวั่นกระแส

ยุบสภ�  เชื่อใครเข้�ม�ก็ส�นต่อง�นได้ 

เหตุได้ว�งร�กฐ�นนโยบ�ยก�รศึกษ�ที่

สำ�คัญไว้หมดแล้ว

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  (รมว.ศธ.) 

กล่�วถึงกระแสก�รเมืองเรื่องก�รยุบ

สภ�และเลือกตั้งใหม่ว่�  ตนไม่ได้กังวล

อะไร  เพร�ะเป็นภ�พใหญ่ของก�รเมือง

ม�กกว่�  ยังไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้น  ซึ่งขอ

ทำ�หน้�ที่ในฐ�นะ  รมว.ศึกษ�ธิก�รอย่�ง

เต็มที่  โดยเฉพ�ะนโยบ�ยก�รศึกษ�ที่จะ

ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบ�ย

รัฐบ�ลและนโยบ�ยของ  พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ดังนั้น จะมี

ก�รยุบสภ�หรือเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นก็ขอ

ให้เป็นเรื่องของอน�คต  ส่วนเรื่องคว�ม

ต้องก�รที่จะกลับเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง

เดิมหรือไม่นั้น  คงแล้วแต่คว�มเหม�ะ

สม  และคงไม่ส�ม�รถไปกำ�หนดอะไร

ได้    โดยขณะนี้ตนพย�ย�มทำ�ง�นด้�น

ก�รศึกษ�ให้ได้ผลสำ�เร็จม�กที่สุด  ทั้งนี้ 

เลิกผูกข�ดก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเปิดโอก�สให้องค์กรอื่นทำ�หน้�ที่แทนได้

ฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีมา

ย�วน�น แม้แต่ในเอกส�รประวัติศ�สตร์ก็มีก�รกล่�วถึง

เรื่องนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกรรมวิธีก�รผลิตแพร่หล�ยทั่ว

โลก รวมถึงภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นฐ�นเครื่องดื่มแบบ

ดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์

หนังสือ “Heritage Drinks of Myanmar” เขียนโดย 

ลูค เจมส์ คอร์บิน พ�ไปสำ�รวจวัฒนธรรมก�รดื่มที่ส่งผลต่อก�ร

พัฒน�สังคมท้องถิ่นและประวัติศ�สตร์ของเมียนม� โดยศูนย์ภูมิภ�ค

ด้�นสังคมศ�สตร์และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (RCSD) มห�วิทย�ลัย

เชียงใหม่ (มช.) ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน Pernod Ricard Asia และสำ�นัก

พิมพ์ซิลค์เวอร์ม จัดง�นเปิดตัวหนังสือที่คณะสังคมศ�สตร์ มช. เมื่อ

วันก่อน

จ�กผลวิจัยกล�ยเป็นหนังสือเล่ม Heritage Drinks of 

Myanmar เสนอเรื่องร�วเครื่องดื่มดั้งเดิม 14 ชนิดซึ่งยังคง

ผลิตในประเทศที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมที่น่�สน

ใจ รวบรวมวิธีก�รเตรียมเครื่องดื่ม พิธีกรรม ทั้งยังเป็นมรดกท�ง

วัฒนธรรมของช�วเมียนม�ไว้ในเล่ม

กล่�วได้ว่� เครื่องดื่มดั้งเดิมเหล่�นี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

หมู่บ้�นในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก�รดำ�รงชีวิตของผู้คน

ที่พึ่งพิงก�รเกษตรเป็นหลัก หนังสือตีพิมพ์สองภ�ษ�ในเล่มเดียวกัน 

คือ ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�พม่� มีภ�พถ่�ยม�กกว่� 100 ภ�พ แสดง

ให้เห็นถึงกระบวนก�รผลิตเครื่องดื่มทั้งหมด

ลูค คอร์บิน ผู้เขียน กล่�วว่� ก�รศึกษ�ด้�นม�นุษยวิทย�เกี่ยว

กับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ช่วยให้เร�เข้�ใจ

ถึงบทบ�ทท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมที่มีอยู่ คว�มสัมพันธ์ของ

มนุษย์และโครงสร้�งท�งสังคมได้ดีขึ้นอย่�งไร 

“แอลกอฮอล์เป็นร�กฐ�นของอ�รยธรรมมนุษย์ เมื่อเวล�ผ่�น

ไปวัฒนธรรมก�รดื่มที่แตกต่�งกันได้พัฒน�ขึ้นทั่วโลก วัฒนธรรม

ก�รดื่มของเมียนม�ทำ�ให้เร�เห็นภ�พรวมคว�มหล�กหล�ยในก�ร

แสดงออกของมนุษยช�ติ มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจในชนบทและ

ชีวิตท�งสังคม รวมถึงวิธีก�รผลิต ก�รข�ย และแบ่งปันเครื่องดื่มที่

ผลิตจ�กท้องถิ่นและชนบทที่ห่�งไกล” ลูค คอร์บิน บอก

ด้�น ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ผู้ก่อตั้ง สนพ.ซิลค์เวอร์ม กล่�ว

ว่� ก�รแบ่งปันและคว�มเพลิดเพลินกับก�รดื่มร่วมกัน ช่วยให้ผู้คนได้ใช้

ส่องวัฒนธรรมการดื่มพม่า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชนบท

วั

ง�นใดเป็นผู้ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอก  แต่กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�ต้อง

เข้�รับก�รประเมิน  เพื่อที่จะให้ก�ร

ประเมินคุณภ�พส�ม�รถทำ�ได้อย่�ง

กว้�งขว�งและยืดหยุ่น  ดังนั้น  จ�กเดิม

ที่  สมศ.ทำ�หน้�ที่ประเมินสถ�นศึกษ�ทุก

แห่งต�ม  พ.ร.บ.ฉบับเดิม  ก็อ�จจะทำ�ให้ 

สมศ.มีหน้�ที่ประเมินเป็นครั้งคร�วหรือ

เป็นไปต�มคว�มสมัครใจของสถ�น

ศึกษ�เท่�นั้น

“ทั้งนี้  ห�กร่�ง  พ.ร.บ.ฉบับนี้มี

ก�รประก�ศใช้เมื่อไร    สมศ.ก็จะต้อง

ดำ � เนินก�รปรับปรุ งแก้ ไขพระร�ช

กฤษฎีก� (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสำ�นักง�นรับรอง

ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�ร

ศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ.2561 รวม

ถึงระเบียบ  ข้อบังคับต่�งๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้สอด

รับไปด้วย  ซึ่ง  สมศ.ได้มีก�รเตรียมยก

ร่�งกฎหม�ยเพื่อรองรับในเรื่องนี้ ไว้

เรียบร้อยแล้ว  และ  สมศ.มีคว�มพร้อม

ที่จะขับเคลื่อนก�รประกันคุณภ�พต�ม

กฎหม�ยใหม่ทันที”  รักษ�ก�ร  ผอ.สมศ.

กล่�ว.

ศศินทร์บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิกระจกเงา •  ศาสตราจารย์เอียน เฟนวิค ผู้อำานวยการ พร้อมด้วยคุณมลฑนา พรปัญญาเลิศ รองผู้

อำานวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมบริจาคหนังสือด้าน

บริหารธุรกิจการจัดการและอื่นๆ กว่า 3,200 เล่ม ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีคุณจรัญ มาลัยกุล หัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติและกรรมการ

มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบมูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม การสื่อสารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทรัพยากร อาสาสมัคร และการศึกษา

ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองเกิด

ขึ้น  ไม่ว่�จะเป็นบุคคลใดเข้�ม�ดำ�รง

ตำ�แหน่ง  รมว.ศธ.  ตนเชื่อว่�จะส�นต่อ

ง�นต่�งๆ  ได้  และไม่กังวลว่�นโยบ�ย

ก�รศึกษ�ที่ตนว�งไว้จะไม่เกิดคว�ม

ต่อเนื่อง  แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับ

ว่�ก�รศึกษ�เป็นก�รทำ�ง�นภ�พใหญ่ 

และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  (ศธ.)  เป็น

หน่วยง�นใหญ่  โดยใครเข้�ม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งก็ เป็นก�รทำ�ง�นที่มีคว�ม

ท้�ท�ยที่จะปฏิรูปก�รศึกษ�ให้ประสบ

คว�มสำ�เร็จ  เนื่องจ�กเป็นก�รทำ�ง�นที่

ต้องใช้ระยะเวล�เหมือนก�รปลูกต้นไม้

“ส่วนตัวดิฉันเชื่อว่�  ไม่ว่�จะเป็น

บุคคลใดเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งตรงนี้  ก็

ส�ม�รถม�ส�นต่อง�นได้  เพร�ะได้ว�ง

ร�กฐ�นนโยบ�ยก�รศึกษ�ที่สำ�คัญไว้

หมดแล้ว  ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รโรงเรียน

คุณภ�พชุมชน  สถ�นศึกษ�ปลอดภัย 

โครงก�รพ�น้องกลับม�เรียน  ซึ่งถือเป็น

นโยบ�ยแกนหลักและนโยบ�ยเหล่�นี้

จะทำ�ให้สำ�เร็จเป็นรูปธรรมในยุคของตน

ให้ได้อย่�งแน่นอน  อย่�งไรก็ต�ม  ดิฉัน

เชื่อว่�ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�ร

เมือง  นโยบ�ยหลักจะเดินหน้�ไปได้ 

และรัฐบ�ลใหม่เข้�ม�ส�นต่อไป”  รมว.

ศธ.กล่�ว.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

ลูค  คอร์บิน ผู้เขียนหนังสือ “Heritage Drinks of Myanmar”

นิทรรศการภาพถ่ายประเพณีการสักยันต์ของไทยงานวิจัยสู่หนังสือสื่อเรื่องราวเครื่องดื่มดั้งเดิมพม่า

บรรยากาศเปิดตัวหนังสือ “Heritage Drinks of Myanmar”
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11บันเทิง

ณมานพ อุดมเดช ผู้กำากับมือรางวัล

ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น “ราษฎรตกงานเต็มขั้น” และด้วย

เหงากับการไร้งานจ้างจากค่ายหนัง-ค่ายละคร วันก่อนก็

เลยโทรศัพท์ชวนผมไปนั่งเมาธ์มอยกันสองต่อสอง

ก็..ร้านกาแฟแถวๆ เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ขา

ประจำา ซึ่งบรรยากาศในร้านโก้เก๋ดีอยู่ แต่น่าเห็นใจ ลูกค้ามีแค่ผม

กับคุณมานพ สองหน่อเท่านั้น!

คุยกันสัพเพเหระ ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง 

ยกเว้น “การมุ้ง” แม้ผมอยากคุยแต่ดูเหมือนคุณมานพจะปล่อย

วาง-ละเลิกกับเรื่องพวกนี้ ไปนานแล้ว

ปัจจุบันจึงได้อยู่กับหมา-แมว (นับสิบตัว) อย่างมีความสุข

ตามอัตภาพ ไม่ถึงกับลำาบาก แต่ก็หาได้สุขสบายเหมือนผู้กำากับมือ

รางวัลท่านอื่นๆ

และเพื่อนพ้องน้องพ่ีท่ีพอจะคบค้าสมาคมด้วยน้ัน คุณ

มานพก็บอกว่านับวันดูจะห่างหายกันไปทีละคนสองคน ท่ีพอจะคุย

ได้อย่างคนเข้าใจกันก็มีผม-สันต์ สะตอแมน น่ีแหละ..ขอบคุณครับ!

รู้จักกันมานาน คุยกันมาเยอะ (เรื่อง) แต่ผมก็เพิ่งได้รู้

เบื้องหลัง-อดีต คุณมานพไม่เคยคิดฝันและไม่ได้อยากเป็นผู้กำา 

กับหนังมาก่อน แกอยากเป็นดารา-อยากเล่นหนังว่างั้น!

ที่จับพลัดจับผลูได้เป็นผู้กำากับหนังน่ะ เรื่องมันยาว ถ้าให้

เล่าก็เกรงใจท่านผู้อ่าน สรุปความว่า บังเอิญก็แล้วกัน และหนัง

เรื่องแรกที่ได้กำากับนั้นชื่อ “ประชาชนนอก”

เป็นหนังอินดี้ หนังการเมือง และหลังจากเรื่องนี้แล้ว

คุณมานพก็ไม่ได้สนใจหรือคิดจะทำาหนังอีก แต่ได้หันไปสนุกกับ

งานพัฒนาสังคมนู่น!

แต่ก็สนุกอยู่ได้ไม่กี่น้ำา-กี่เพลา คุณมานพก็ถูกเฉดหัวออก

มาจากองค์กรในข้อหา.. “ความคิดแข็งกระด้าง” ..เออ ก็เพิ่งจะ

ได้ยินเนาะ?

อย่างไรก็ตาม ดวงคนจะได้เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ อยู่ๆ ก็มี

คนเสนอให้กำากับหนังเรื่อง “หย่าเพราะมีชู้” ให้กับบริษัท พูนทรัพย์

โปรดักช่ัน และเหมือนสวรรค์เปิดทาง หนังทำาเงินสูงสุดของปีน้ันเลย

จากนั้น ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับแวดวงหนังมาตลอด แต่ด้วย

เป็นคนไม่ได้ทะเยอทะยานในอาชีพนี้ มีคน (จ้าง) ให้ทำาก็ทำา ไม่มี

ใครเรียกใช้ก็อยู่กับหมา-แมวไปตามลำาพังเงียบๆ

“ถ้าฟ้าให้ทำา ถึงไม่อยากทำาก็ได้ทำา แต่ถ้าฟ้าไม่กำาหนด 

ดิ้นให้ตายก็เหนื่อยเปล่า” คุณมานพว่า.. “อีกอย่างเป็นคนคุยกับ

นายทุนไม่ค่อยเป็น กลัวนายทุนเสียด้วยซ้ำา กลัวบารมีคนมีเงิน 

ชอบอยู่ห่างๆ

อย่างเสี่ยเจียง (สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ) ก็ได้บารมีจาก

หม่อมเจ้าชาตรีฯ จึงได้ไปทำาเรื่องคนบาปพรหมพิราม”

และด้วยหนังทำาเงิน-ได้รางวัล คุณมานพจึงเลยได้ทำาหนัง

กับสหมงคลฟิล์มต่อมาอีก 2-3 เรื่อง ก่อนที่จะเริ่มห่างๆ จนกลาย

เป็น “คนตกงาน” อยู่ในเวลานี้

“พอแล้ว..ไม่อยากดิ้นรน อายุก็มาก อยู่กับหมากับแมวแบบ

แห้งแล้งไปอย่างนี้ดีแล้ว” คุณมานพยิ้มหัว

“แล้วถ้ามีคนมาจ้างล่ะ? ผมอยากรู้.. “ก็แล้วแต่ฟ้าจะโปรด 

ถ้ามีคนเห็นคุณค่า มองว่าเรายังมีความสามารถที่จะทำาหนังได้อยู่

สมัยนี้ ก็ต้องลอง 

แต่จะให้เดินเข้าไปร้องขอ เว้าวอน หรือหอบพล็อตเรื่องไป

คุย เลิกเลย ไม่เอาเด็ดขาด 

แค่นี้เราก็ไม่รู้ว่า สายตาเขามองมานพ อุดมเดช แบบไหน

อย่างไร ขืนโซซัดโซเซไปขอนายทุนแล้วถูกตะเพิดออกมาจะไม่เสีย

หมา-เสียคนเรอะ”

ถามจริง พ่ีคิด-มองวงการหนังไทยตอนน้ีเป็นอย่างไร?.. “สาร 

ภาพเลยนะ ผมมองไม่เห็นแล้ว ผมถอยออกมาไกลเกินไปแล้ว ผมไม่รู้

อะไรในแวดวงเขาเลย แต่คิดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังไปได้

ยิ่งมีสตรีมมิงอย่างเน็ตฟลิกซ์เข้ามาสนับสนุน เปิดช่องทาง 

โอกาสให้หนังไทยได้เข้าไปอยู่ตรงนั้น ผู้สร้าง-ผู้กำากับก็น่าจะมี

กำาลังใจในการคิด-พัฒนาคุณภาพงานเพื่อจะได้แข่งขันกับชาติอื่น

เขาได้” คุณมานพว่า

แล้วองค์กรหนังไทย อย่างสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ฯ ล่ะ?.. 

“ไม่รู้สิ ตอนน้ีทำาอะไรบ้างผมไม่เห็น คือจะพูดกันตรงไปตรงมา ผมว่า

หมดยุคของเส่ียเจียงองค์กรน้ีก็ดูจะเงียบหงอยลงทันตาเห็น

เขาอาจจะทำางานหนักเพื่อวงการหนังไทย แต่ภาพ-ข่าวสาร

ไม่ได้ถูกนำาเสนอสู่สายตาสังคม จึงเลยดูเงียบๆ ผมว่าอย่าไป

วิจารณ์อะไรเลย ว่าแต่ตอนนี้ใครเป็นประธานรู้ไหม?

“ไม่รู้สิ” ผมตอบพลางมองหน้าคุณมานพ.. “ถ้าหาคนเหมาะ

สมยังไม่ได้ ผมว่าน่าจะลองเชิญ “แรมโบ้ อีสาน” มาเป็นก็ดีนะ..”

เขาตกงานอยู่เหมือนกัน!.

สัพเพเหระกับผู้กำ�กับตกง�น

คุ

ป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามอง กับ

ภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่อง ร้านของ

เก่า The Antique Shop ภาพยนตร์ภายใต้

การกำากับของผู้กำากับคนเก่งอย่าง ศุภกร เหรียญ

สุวรรณ อำานวยการสร้างโดยบริษัท เลยดูดี สตูดิ

โอ จำากัด และบริษัท NoonTalk Media จำากัด

ครั้งนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง 

หลังจากภาพยนตร์เรื่อง เรื่องผีเล่า ที่เข้าฉายใน

บ้านเราไปเมื่อปี 2564 ร้านของเก่า The Antique 

Shop เป็นโปรเจ็กต์ที่ได้รับเกียรติจากนักแสดง

แถวหน้าของเอเชีย อาทิ แพ จินยอง (BAE JIN 

YOUNG) ศิลปิน KPOP สมาชิกวง CIX จาก

เกาหลีใต้ ประเดิมเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกอีก

ด้วย และริโอ ดิวันโต (Rio Dewanto) นักแสดง

ชื่อดังและได้รับรางวัลทางการแสดงมากมายจาก

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในนักแสดง A List 

ของประเทศอินโดนีเซีย

และ 3 นักแสดงสิงคโปร์ Xu Bin (ชูบิง)                                      

พระเอกที่ได้รับรางวัล Top Ten Most Poppular 

Male Artise, Damien Teo (เดเมียน ทิโอ), 

Aloysius Pang (อรอยเชียส แปง) สำาหรับ

ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ

ผลงานการแสดงครั้ง

สุดท้ายในชีวิตของอ

รอยเชียส แปง ที่เขา

ได้ฝากเอาไว้ให้กับ

พวกเรา และนักแสดง

ไทยนำาโดย มีน-พีรวิ

ชญ์ อรรถชิตสถาพร, 

ลูกหว้า-พิจิกา จิต

ตะปุตตะ, แฟรงค์-      

ภคชนก์ โวอ่อนศรี 

ร่วมด้วย ชยภัค ตัน

ประยูร, เสฐพงษ์ เอว

สุข

ร้านของเก่า 

The Antique 

Shop คือ

ภาพยนตร์สั้น 3 

เรื่องที่เล่าเรื่อง

ราวของสิ่งของ

ในร้านขายของ

เก่าซึ่งแต่ละชิ้นมี

ที่มาที่ไปที่ล้วนแต่

สยอง เริ่มจากเรื่อง

แรก เก้าอี้มรณะ 

(Survive) เรื่องราว

ของ วาดิ หนุ่ม

ชาวอินโดนีเซียที่

ยอมจากลูกรักและ

ภรรยามาเมือง

ไทยเพียงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและส่งกลับบ้าน โดย

นายจ้างของเขานั้นเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียของ

ธุรกิจผิดกฎหมาย วันหนึ่งวาดิถูกแก๊งมาเฟียคู่

แข่งจับตัวมาในสถานที่รกร้าง เขาถูกจับมัดไว้

กับเก้าอี้ตัวหนึ่ง วาดิจะรอดพ้นจากกลุ่มมาเฟีย

รวมไปถึงเหล่าวิญญาณโดยรอบนี้ ได้อย่างไร โดย

เรื่องนี้ ได้นักชื่อดัง ริโอ ดิวันโต (Rio 

Dewanto) นักแสดงมากฝีมือ ได้

รับรางวัลมากมายจากประเทศ

อินโดนีเซียมาปะทะกับนักแสดงฝั่งไทยอย่าง 

แฟรงค์ ภคชนก์ รับบท กริช มาเฟียลูกสมุนที่ชอบ

ใช้แต่อารมณ์และกำาลัง

เรื่องที่สอง กำาไลแห่งความรัก (Half 

Second) เรื่องราวของ ไรอัน ชาวสิงคโปร์ผู้มา

หลงรักสาวไทย และเขาได้มอบกำาไลชิ้นหนึ่งให้กับ

แฟนสาว แต่กำาไลนั้นได้นำาพาให้เขาไปพบกับอุบัติ

เหตุและนำาพาตนเองไปอยู่ในห้องขังของสถานี

ตำารวจแห่งหนึ่ง และที่นี่เองทำาให้เขาได้พบกับ

วิญญาณไร้ร่างอันช่ัวร้าย นำาแสดงโดย อรอยเชียส          

แปง (Aloysius Pang) พระเอกจากสิงคโปร์ ได้

รับรางวัล Top Ten Most Poppular Male Artise 

จากมีเดีย ครอป สื่อหลักของรัฐบาลสิงคโปร์ และ

ภาพยนตร์เรื่องนี้คือการแสดงครั้งสุดท้ายก่อนที่

เขาจะจากไปด้วยอุบัติเหตุระหว่างการฝึกทหารที่

ประเทศสิงคโปร์

เรื่องที่สาม มีดแห่งความแค้น (Happy 

Birthday) ของขวัญปีนี้แสดงความยินดีด้วยชีวิต 

เ

razy What Love Can Do” 

เพลงที่ตัวพ่อของสายเต้นทั่วโลก 

David Guetta (เดวิด เก็ตตา) ทำา

มาเพื่อป้อนความสุข ความมันส์ให้กับแฟนเพลง

ทุกคน แล้วยังพ่วงเพื่อนร่วมงานอย่างเจ้าของ

ฉายา ราชินีแห่งดนตรีแดนซ์ - Becky Hill (เบ็ก 

กี ฮิล) ศิลปินเดี่ยว

หญิงที่ยอดสตรีม

สูงเป็นอันดับ 3 

ของอังกฤษเมื่อปี

ที่ผ่านมา กับ Ella 

Henderson (เอลลา 

เฮนเดอร์สัน) ศิลปิน

เจ้าของยอดสตรีม

หลายพันล้านครั้งใน

วัยเพียง 26 ปี

ด้วยความ

โดดเด่นจากเสียง

ร้องของเบ็กกี ฮิล 

และเอลลา เฮน   

เดอร์สัน บวกกับ

เสียงเปียโนที่เต็มไป

ด้วยความสดใสและเมโลดี้ที่สนุกสนาน “Crazy 

What Love Can Do” คือเพลงแดนซ์ที่สมบูรณ์

แบบที่สุดสำาหรับหน้าร้อน

“เพลงนี้คือเพลงเต้นรำาสำาหรับหน้าร้อน

นี้สำาหรับผม ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำาคัญใน

การที่เราจะส่งสาสน์แห่งความรัก และแสดง

ให้เห็นว่าความรักมีพลังขนาดไหนออกไป ผม

สนุกกับการได้ทำางานกับเบ็กกีอีกครั้ง นับตั้งแต่ 

‘Remember’ การทำางานด้วยกันหนแรกที่

ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี การทำางานครั้ง

แรกกับเอลลาก็น่าตื่นเต้น เป็นเรื่องที่เยี่ยมจริงๆ 

กับการได้ทำางานกับสองศิลปินมากพรสวรรค์

ทั้งสองคนนี้” เก็ตตาพูดถึงการทำางานร่วมกับ

สองสาวเก่งแห่งวงการเพลง สตรีมได้แล้วทั่ว

ไทย https://wmth.lnk.to/CWLYD และมิวสิก

วิดีโอแบบเนื้อร้องที่ทำาออกมาได้เฟี้ยวเหลือเกิน

ได้จาก YouTube: https://www.youtube.com/

watch?v=8bzesUu_a4I

“C
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เป็นเรื่องของ ซง หนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่เคยเดิน

ทางมาเรียนที่เมืองไทย และถูกบูลลี่โดยเพื่อนคน

ไทย การโดนบูลลี่ในครั้งนั้นได้เปลี่ยนเป็นความ

แค้น หลังจากที่ซงเดินทางกลับไปเกาหลี แล้ววัน

หนึ่งอยู่ๆ เพื่อนคนไทยทั้ง 3 ก็ได้รับคำาเชื้อเชิญ

จากซงให้มางานวันเกิดที่บ้าน โดยในงานวันเกิด

ซงได้ร่วมทำาอาหารมื้อนี้ให้ทั้งสามคนได้ลิ้มลอง

รสชาติ แต่มีดที่ทำาอาหารนั้นกลับกลายเป็นอาวุธ

ที่ใช้ชำาระแค้น นำาแสดงโดย แพ จินยอง (BAE 

JIN YOUNG) ศิลปินเคป๊อปสมาชิกวง CIX จาก

เกาหลีใต้ ประเดิมเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกร่วม

กับนักแสดงเจ้าของรางวัลสมทบชายอย่าง มีน       

-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร ที่มารับบท แชมป์ 

เพื่อนคนไทยที่เคยแกล้งซง 

ร้านของเก่า The Antique Shop เป็นการ

รวมตัวของนักแสดงแถวหน้าของเอเชียสู่

ภาพยนตร์ไทยเขย่าขวัญ 2 มิถุนายนนี้ ในโรง

ภาพยนตร์.

David Guettaตัวพ่อขาแดนซ์แห่งยุค

จับมือBecky HillและElla Henderson 

ส่งเพลงเต้นเอาใจสายเอ็นรับซัมเมอร์

“Sam Smith” 

เจ้าของรางวัลระดับโลก

มากมาย กลับมาพร้อม

ซิงเกิลใหม่ “Love Me 

More” หลังปล่อยอัลบั้ม 

“Love Goes” ไปเมื่อปี 

2019

“Love Me More” 

เพลงนี้เป็นการพูดถึง

ความสัมพันธ์ของ “Sam 

Smith” กับตัวเองในการ

เดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง 

ความรัก เสียงหัวเราะ ความสุข และการที่

สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง 

ด้วยการหันมารักตัวเองหลังจากผ่านเรื่องราว

ความเจ็บปวด ผ่านพลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์

ในเพลงที่ให้กำาลังใจตัวเอง

นอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาร่วมงานกัน

ของ “Sam Smith” กับ “Jimmy Napes” และ 

“Stargate” ที่ทำางานด้วยกันมานาน รวมถึง 

Music Video ที่ถ่ายโดย “Luke Monaghan” 

ผู้กำากับ Music Video ของเขามากมาย เช่น 

“Too Good At Goodbyes, 

Writing’s On The Wall” ซึ่ง 

“Sam Smith” ก็ได้นั่งแท่น

ลงมือร่วมกำากับมิวสิกวิดีโอ

เพลงนี้ด้วยตัวเอง 

“Sam Smith” เล่า

ว่า “ฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้

กับทุกคนที่รู้สึกแตกต่าง ทุก

คนที่ต้องคอยหยุดตัวเองใน

การพูดสิ่งที่ใจร้ายกับตัวเอง

ในหัวตลอดเวลา ฉันหวังว่า

เพลงนี้จะเป็นเพื่อนของคุณ”

อัลบั้มเปิดตัวของเขาอย่าง “In The 

Lonely Hour” เป็นอัลบั้มเปิดตัวที่มียอดขาย

สูงสุดในรอบทศวรรษ

และนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 “Sam 

Smith” ได้รวบรวมยอดขายอัลบั้มกว่า 33 ล้าน

ชุด รวมเป็นยอดขายซิงเกิล 227 ล้าน และ 

สตรีม 40 พันล้านครั้งตลอดอาชีพการงานของ

พวกเขาจนถึงปัจจุบัน.

interthaipost69@gmail.com

‘Sam Smith’คัมแบ็กเพลงใหม่ ‘Love Me More’

เป็นกำาลังใจให้ทุกคนมีความสุขจากการรักตัวเอง

‘ร้านของเก่า’รวมดาวเด่นระดับเอเชีย

อีกหนึ่งภาพยนตร์คุณภาพที่น่าจับตา

เบ็กกี ฮิล เอลลา เฮนเดอร์สัน

เดวิด เก็ตตา



12 ขาวประชาสัมพันธ

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาที่

บริหาร พรอมดวยคณะกรรมการ บริษัท 

ทิพย กรุป โฮลดิ้งส หรือ TIPH รวมแถลง

ผลการดําเนินงาน ในการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2565 ผานระบบออนไลน 

(E-AGM) ณ หองประชุม บริษัท ทิพย

ประกันภัย อาคารสํานักงานใหญ นอกจากน้ี

ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงิน

ลงทุนตามแผนดําเนินธุรกิจ และการลงทุน

ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จัดประชุมสามัญผูถือหุน 2565

ในป 2565 ที่จะครอบคลุมทั้ง 3 กลุมธุรกิจ 

ไดแก กลุมธุรกิจประกันภัย กลุมธุรกิจ

สนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุมธุรกิจ

อ� นดวย ท้ังน้ีเน� องจากสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้

ยังคงมีความรุนแรงมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อยางตอเน� องเปนจํานวนมาก ทําใหในปนี้

บริษัทฯ จึงยังคงจัดการประชุมสามัญผูถือหุน 

ผานระบบออนไลน (E-AGM) เพ� อความ

สะดวกและดวยความหวงใยกับผูเขารวม

การประชุมในครั้งนี้อีกดวย

คิง เพาเวอร รวมกับ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปดเคานเตอรใหบริการดานการแพทยครบวงจร    

กิตติพงศ กิตติขจร ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมดวย สุปราณี คงสมปรี 

ผูอํานวยการสวนงานการตลาด บริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด และ ภญ.อาทิรัตน 

จารุกิจพิพัฒน  ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร รวมเปดเคานเตอร โรง

พยาบาลบํารุงราษฎร เพ� อใหบริการดานการแพทยครบวงจร บริเวณหองโถงผู โดยสารขาเขา 

ชั้น 2 บริเวณประตู 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใหบริการตั้งแตวันนี้เปนตนไป

เขาซัมเมอรหลายคนรอคอยใหชวง

เวลาความสนุกเดินทางมาถึงอีกครั้ง ลาสุด 

วานา นาวา วอเตอรจังเกิล หัวหิน รวมกับ 

บริษัท ซันโทร่ี เปปซ่ีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) 

บริษัท ชางอินเตอรเนชั่นแนล โดย 

“เคร� องด� มตราชาง” บริษัท แคล-คอมพ 

อีเล็คโทรนิคส  (ประเทศไทย) บริษัท แคล-

คอมพ ออโตเมชั่น แอนด อินดัสเทรียล 

4.0 เซอรวิส (ประเทศไทย) บริษัท พลังงาน

บริสุทธิ์ การทองเที่ยวเเหงประเทศไทย 

ฟูดแพนดา ฉลองเบย กลุมบริษัท ดัชมิลล 

และกลุมบริษัท พราว เอาใจสาวกฮิปฮอป

ดวยการจัดงาน “Road to Volo 2022”  

ฟรีฮิปฮอปคอนเสิรตในกลางสระวายน้ํา ที่

จะมาสรางสีสันสงทายชวงหนารอนใหชุมฉํ่า 

พรอมอุนเคร� องเตรียมตัวสูคอนเสิรต Volo 

ในชวงปลายป 65 จัดเต็มแสง สี เสียง 

พรอมยกทัพรานอาหาร และเคร� องด� ม

สาวกฮิปฮอปเตรียมมาระเบิดความมันกันใหสุดขั้วที่งาน

“Road to Volo 2022” ฟรีคอนเสิรตฮิปฮอปที่ฮ็อตสุด ในเมืองหัวหิน

มารวมไวดวยกันท่ีสวนนํ้าวานา นาวา วอเตอร 

จังเกิ้ล หัวหิน ทุกวันศุกร - เสาร เริ่ม 22 

เมษายน - 14 พฤษภาคมเวลา 18.00 น. 

เปนตนไป งานนี้เขาฟรี !!!  

โดยครั้ งนี้มี เหลาศิลปนฮิปฮอป 

ผัดเปลี่ยนหมุนเวียน สรางความสนุกกัน

อยางมากมาย ไดแก 22 เม.ย F.Hero / 

23 เม.ย. MAIYARAP, AUTTA / 29 เม.ย. 

MEYOU, CD GUNTEE / 30 เม.ย. NICECNX, 

JAZZ SPOOKNICK PAPIYONG KOOKK-

OOK / 6 พ.ค.  BLACKSHEEPRR x BEN 

BIZZY X ZENTYARB, OG-ANIC / 7 พ.ค. 

YOUNGOHM X FIIXD, SARAN X K6Y 

/ 13 พ.ค. LAZYLOXY & SAMBLACK, 

IRON BOY / 14 พ.ค. DABOYWAY, 

URBOYTJ  รวมถึง Dj. ที่จะมารวมสราง

ความมันสุดขั้วใหเหลาสาวกฮิปฮอปกัน

อยางจุใจ

สําหรับผูที่มีอายุ 18 ป  

บริบูรณขึ้นไปเทานั้น กรุณา

แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

กอนเขางาน สามารถเขางานได 

1,000 คนเทานั้น (หากเต็ม

จํานวน ขอจํากัดสิทธิ์ในการ

เขางานทุกกรณี) ผูเขางาน

ตองมีผลตรวจ ATK เปนลบ 

โดยตรวจกับรานที่ลงทะเบียน

ใน Application หมอพรอม 

ภายใน 72 ชม. กอนเขางาน

ให โชวผลการตรวจผาน Appli-

cation หมอพรอม หรือตรวจที่

หนางาน โดยลูกคาชําระคาชุด

ตรวจ ATK ชุดละ 100 บาท

 รมช.มนัญญา ดันรายได อ.ส.ค. 

และยกระดับรายได เกษตรกรผู เลี้ ยง

โคนมไทย หนุน อ.ส.ค.ผนึกความรวมมือ

องคการคลังสินคาเปดชองทางตลาดนม

ไทย-เดนมารคผานแพลตฟอรม 'เกษตรผลิต  

พาณิชยตลาด' ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ  รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาวตามที่ รัฐบาลมี เปาหมายในการ

พัฒนาภาคการเกษตรไทยเปนศูนยกลาง

สินคาเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก 

โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา

ดูแลใน 4 ดานหลัก เพ� อเปนกลไกขับเคล� อน

ยุทธศาสตรตลาดนําการผลิต ไดแก 

1. ดานขอมูล 2.ดานแพลตฟอรมกลาง 

3.ดานการกําหนดคุณภาพ มาตรฐาน 

และตรวจสอบยอนกลับ และ 4. ดานการ

พัฒนาคนและผลิตภัณฑใหตรงตามความ

ตองการของตลาดนั้น ปรากฏวา “นม” เปน 

1 ใน 4 ที่เปนสินคานํารองที่รัฐบาลไดวาง

เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน

และผลิตภัณฑ ใหตรงตามความตองการ

ของตลาด ตั้งแตการพัฒนาเกษตรกร 

ผูประกอบการและผูสงออกใหผลิตสินคาได

ตรงตามความตองการของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศรวมกับสินคาอีก 3 ชนิดคือ  

ขาว ทุเรียนและกุงขาว 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็น

รูปธรรมเร็วที่สุดไดมอบหมายให อ.ส.ค.ใน

ฐานะผูผลิตและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑนม

ตราไทย-เดนมารค ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภาย

ใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ

ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 25 (ปปร.25) 

สถาบันพระปกเกลา นําโดย ศักดิ์ชาย 

ศรีมานพ ประธานรุน พรอมดวย พล.ต.ท.นพ.

พรชัย สุธีรคุณ และอุทัย ฉัตรศิริกุล ประธาน

จัดการแขงขัน จัดการแขงขันกอลฟการ

กุศล ประจําป 2565 ณ สนามกอลฟ รอยัล

กอลฟคลับ (ลาดกระบัง) พรอมมอบทุนการศึกษา 

และอุปกรณการเรียน แกนักเรียนโรงเรียน

วัดบํารุงร� น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

สําหรับการแขงขันกอลฟการกุศล

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ� อนํารายไดไปใชใน

“ปปร.25” จัดกอลฟการกุศล ประจําป 2565 

พรอมทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.  

กิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมและ

สาธารณกุศล อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและ

สรางความสัมพันธอันดีในกลุมนักศึกษา 

ศิษยเกา หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวของ โดยแบงการแขงขันออกเปน

ประเภททีม และประเภทบุคคล มีทีมเขา

รวมแขงขันทั้งสิ้น 80 ทีม ทีมละ 4 คน 

แบงเปน 2 รอบ เชา-บาย รอบละ 40 ทีม 

สําหรับรางวัลการแขงขันแบงออกเปน 

ประเภททีม 1 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป 

2 รางวัล ประเภทบุคคลจํากัดไฟลท จํานวน 

9 รางวัล และมีรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ 

Hole in One รางวัลตีใกลธง  

“มนัญญา” หนุน อ.ส.ค. เพิ่มชองทางตลาดนมไทย-เดนมารค 

ผานแพลตฟอรม “เกษตรผลิต  พาณิชยตลาด”ดันยอดขายในและตปท.

ตลาดนําการผลิต   โดยเรงหาแนวทางใน

การผนึกความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย

เพื่อหาช่องทางตลาดในการสร้างความ

เขมแข็งทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑนม

ไทย-เดนมารคทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตลาดตางประเทศ ใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น   

จากปจจุบันเปนผลิตภัณฑที่ครองตลาดเปน

อันดับหนึ่งของประเทศมาอยางยาวนานอยู

แลวก็อยากใหตลาดมีความแข็งแกรงมาก

ข้ึนกวาเดิม    เพราะนอกจากจะชวยให อ.ส.ค.

มีรายไดมากขึ้นแลวยังเปนการชวยยก

ระดับโคนมซึ่งเปนอาชีพพระราชทานของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยใหมีรายไดมั่นคง 

ยั่งยืนอีกทางหนึ่งดวย”  

ดานนายสมพร  ศรีเมือง  ผูอํานวยการ

องค ก า รส ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร โคนมแห ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กลาววา เพ� อเปนการ

สนองนโยบายดังกลาวของกระทรวงเกษตร

และสหกรณเม� อเร็วๆนี้ อ.ส.ค.ไดรวมลง

นามบันทึกความรวมมือ (MOU) กับองคการ

คลังสินคา (อ.ค.ส.) ภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงพาณิชย มีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสอง

หน�วยงาน การรวมกันหาแนวทางในการ

พัฒนาเพ� อใหสอดรับแนวนโยบาย “เกษตร

ผลิต พาณิชยตลาด” เพ� อสงเสริม ศึกษา 

พัฒนาและสนับสนุนการใชประโยชนรวม

กันในพื้นที่ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน 

การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมกัน โดยนํา

ผลิตภัณฑที่มีอยูในหน�วยงานออกจําหน�าย

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศและ

กําหนดแนวทางและถายทอดความรูดาน

การผลิตอาหารสัตวรวมถึงการจัดหาและ

การบริหารจัดการวัตถุดิบดานอาหารเลี้ยง

สัตว เพ� อเปนการลดตนทุนใหกับเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมในอนาคต 

“ ใ น ช ว ง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-

19 ที่ผานมา อ.ส.ค.ได

ปรับกลยุทธทางการ

ตลาดใหสอดคลองกับ

สถานการณมากขึ้น  

โดยหันมาบุกตลาด

ออนไลนผานแพลท

ฟอรมออนไลน Appli-

cation Shopee และ 

Lazada  เพ� อลดชองวาง

ระหวางผลิตภัณฑนม

ไทย-เดนมารคกับผู

บริโภคใหสามารถซื้อ

สินคาไดอยางสะดวก คลองตัวมากขึ้น 

พรอมทั้งอัดกิจกรรมสงเสริมการขายผาน

ชองทางดังกลาวอยางตอเน� อง การลงนาม 

MOU ระหวาง อ.ส.ค. กับ อ.ค.ส. ในครั้งนี้

จึงถือเปนอีกมิติสําคัญในการเพิ่มชองทาง

ตลาดใหมๆ  ซึ่งเช� อมั่นวาจะทําให อ.ส.ค.มี

รายไดจากการจําหน�ายผลิตภัณฑมากขึ้น

อยางแน�นอน จากปจจุบันมีรายไดอยูประมาณ 

9,500-10,000 ลาน/ป” นายสมพร กลาว   

สําหรับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย

ตลาด” เปนโครงการที่ตองการรวบรวม

สินคาเกษตร การันตีคุณภาพจากกลุมเกษตรกร

ที่คัดเลือกพิเศษโดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณสําหรับนํามาจําหน�ายผานแพลทฟอรม 

“เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

ประกาศศาลแพ่ง

เรื่อง คำาส่ังอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

คดีหมายเลขดำาที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

	 นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง	ที่	๑	กับพวกรวม	๒	คน	 โจทก์

ระหว่าง	{  

	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

ข้าพเจ้า	 (๑)	นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง,	(๒)	นางกัลยทรรศน์	ติ้งหวัง	 โจทก์	

อยู่บ้านเลขท่ี	(๑)	๗๘/๑,	(๒)	๕๔๗	หมู่ท่ี	(๑)	๖,	(๒)	๒	ถนน	-	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล	(๑)	บาง

พูน,	(๒)	ละงู	อำาเภอ	(๑)	เมืองปทุมธานี	,	(๒)	ละงู	จังหวัด	(๑)	ปทุมธานี,	(๒)สตูล	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 นายสิษฐวัศ	ภาคินสกุลพัฒน์		 ทนายโจทก์

อยู่บ้านเลขที่	๙๘/๖๐	หมู่ที่	๑	ถนน	ราชพฤกษ์	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล/แขวง	อ้อมเกร็ด	

อำาเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

อยู่บ้านเลขที่	๑๐๙๑/๒๔๑	หมู่ที่	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่	ตรอก/ซอย	เพชรบุรี	๓๕	ใกล้

เคียงอาคารซิตี้ลิงค์	ตำาบล/แขวง	มักกะสัน	อำาเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

คดีนี้	โจทก์ทั้งสองยื่นคำาฟ้องว่า	จำาเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำาหน่ายกระทะ	

โดยใช้ชื่อสินค้าว่า	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	เพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป	

ด้วยการโฆษณาและจำาหน่ายสินค้าของจำาเลยทางสื่อโฆษณาทางช่องโทรทัศน์	สื่อสังคม

ออนไลน์	 เฟสบุ๊ค	และอื่นๆ	 ได้ โฆษณาชวนเชื่อในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคทั่วไป

เกิดความเชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์ของจำาเลยเป็นกระทะไม่ใช้น้ำามัน	ทำาอาหารไม่ติดกระทะ	

ราคาถูก	 เหมาะสำาหรับทำาอาหารคลีน	หรืออาหารเพื่อสุขภาพ	 เป็นกระทะที่ขายดีที่สุด

ในประเทศไทย	ซึ่ง	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	มี	๒	รุ่น	คือ	กระทะโคเรียคิง	

(KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	(DIAMOND	SERIES)	และ	กระทะโคเรียคิง	(KOREA	

KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	เมื่อวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	โจทก์ที่	๑	ได้ซื้อ

กระทะโคเรียคิง	 (KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	 (DIAMOND	SERIES)	ของจำาเลย	

ราคา	๓,๙๐๐	บาท	และเมื่อประมาณเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	โจทก์ที่	๒	ได้ซื้อกระทะโคเรีย

คิง	(KOREA	KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	ของจำาเลย	ราคา	๓,๓๐๐	บาท	เมื่อ

โจทก์ทั้งสองได้รับสินค้าและได้ใช้กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)	ของจำาเลย	ไม่เป็น

ไปตามที่จำาเลยโฆษณา	ต่อมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	โจทก์ทั้งสองทราบว่า	

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ได้มีคำาสั่งให้จำาเลยยุติโฆษณา	กระทะ

โคเรียคิง	(KOREA	KING)	ทางสื่อต่างๆ	ในทันที	เนื่องจากมีการตรวจพิสูจน์คุณสมบัติ

สินค้าของจำาเลยแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่จำาเลยมีการโฆษณาจำาหน่ายสินค้าให้

โจทก์ทั้งสอง	และผู้บริโภครายอื่นทั้งหมด	การกระทำาของจำาเลยเป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้บริโภคแก่โจทก์ทั้งสอง	ทำาให้ โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายจากการโฆษณาสินค้า

เกินความเป็นจริง	และสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาขัดต่อพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง	พ.ศ.๒๕๔๕	และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๒๒	เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย	

จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า	ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ โจทก์ทั้งสอง

ดำาเนินคดี	แบบกลุ่ม	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	และนัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย	ตรวจ

พยานหลักฐาน	กำาหนดประเด็นข้อพิพาท	กำาหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดำาเนิน

คดีแบบกลุ่ม	ในวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๕	เวลา	๙.๐๐	นาฬิกา

สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ โดยแจ้งความประสงค์

เป็นหนังสือ	ต่อศาลภายในวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๕	ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล	หากพ้นระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถออก

จากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้อีกเว้นแต่ศาลมีคำาสั่งอนุญาต	และคำาพิพากษาของศาลมีผล

ผูกพันสมาชิกกลุ่ม	 เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก

กลุ่มหรือร้องสอดอีกไม่ได้	และห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ได้ยื่นฟ้อง

สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ	ดังนี้	 เข้าฟังการพิจารณาคดี	

ร้องขอให้ศาล	มีคำาสั่งว่าโจทก์ไม่มีคุณสมบัติ	ส่วนได้เสีย	รวมตลอดทั้งการได้มาซึ่งสิทธิ

การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต	ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารในสำานวน

ความ	จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม	หากปรากฏว่า

ในระหว่างการพิจารณาทนายฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	ร้องขอเข้าแทนที่

โจทก์	คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	การถอนฟ้อง	การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตรวจและโต้

แย้งคำาขอรับชำาระหนี้
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) หรือ GULF ควา 4 รางวัล

จากเวที Global HR Excellence Awards 

HR Tech และ Employee Engagement 

Leadership Awards ที่จัดขึ้นโดย World 

HRD Congress สถาบันช้ันนําดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สะทอนศักยภาพดานการ

บริหารภายในองคกร และงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ท้ัง 4 รางวัลเปนรางวัลดาน Human 

Resources (HR) ไดแก รางวัล Global HR 

Excellence Awards 2022 สาขา Career 

Fairs, Campus Recruitment จากการท่ี GULF 

จัดกิจกรรมอยางตอเน� องเพ� อเปดโอกาสให

นิสิต นักศึกษาที่สนใจรวมงานกับบริษัทฯ 

ไดเรียนรู เกี่ยวกับธุรกิจและวัฒนธรรม

องคกรมากยิ่งขึ้น ไดดึงดูดกลุมคนรุนใหม

ที่มีความสามารถ และทําใหบริษัทเปนที่

รูจักในวงกวางมากขึ้น รางวัล Employee 

Engagement Leadership Awards สาขา 

Best Learning & Development Strategy

ท่ีใหความสําคัญกับการเรียนรู พัฒนาทักษะ 

เพ� อตอยอดศักยภาพ รักษาคนมีความสามารถ

ไวกับองคกร เพ� อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

รวมถึงสาขา Best Employee Engagement 

in B2B Sector ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ

ในดานการสรางการมีสวนรวมของพนักงาน 

และรางวัล Best Use of Technology in HR 

ที่นําเทคโนโลยีมาชวยสงเสริมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ GULF มุงพัฒนาบุคลากรอยาง

ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลง เนนพัฒนาทักษะใหมๆ 

และเพิ่มพูนทักษะเดิม (Reskill & Upskill) 

รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานผานทักษะ

และองคความรูใหม เนนใชเทคโนโลยี เพ� อ

ใหพนักงานมีความรูความสามารถ พรอม

เผชิญกับความทาทาย และทันตอการเติบโต

ขององคกร ควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึก

ความรับผิดชอบตอสังคม เพ� อการพัฒนา

องคกรและสังคมอยางยั่งยืนในทุกมิติ

กัลฟ ควา 4 รางวัล จากงาน World HRD Congress 2022

สะทอนศักยภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรีและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เปนประธานใน พิธีเปดงาน “Bangkok 

International Digital Content Festival 2022” 

(BIDC2022) ในรูปแบบออนไลน พบกับ

ความต� นตาต� นใจกับ Virtual Event และ 

Virtual Idol ที่จะมารับบทพิธีกรในพิธีเปด

โครงการอย าง เปนทางการและงาน

ประกาศรางวัล BIDC Awards 2022 

แบบที่ไมเคยมีมากอน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 

พฤษภาคม เวลา 13.30 น. เปนตนไป ทาง

เฟซบุก www.facebook.com/bidc.fest 

สนใจรวมชมฟรี! ไมมีคาใชจาย

SMILEYHOUND INNERWEAR 

จาก โอซีซี กรุป แนะนํากางเกงชั้นในชาย

คอลเลคชั่นใหม ‘SPORT COLLECTION’ 

ดีไซนสปอรตผสานกับแฟชั่นสไตลเพรพพี้ 

ที่มีความสมารท แอคทีฟ และคลาสสิก 

ผลิตจากผาคอตตอนสแปนเด็กซ คุณภาพสูง 

สวมใสสบาย ระบายอากาศไดดี ยืดหยุน

พิเศษ มี 2 รูปแบบ ไดแก TRUNK กางเกง

ช้ันในขาส้ันทรงสปอรต ราคาตัวละ 550 บาท 

และ BRIEF กางเกงชั้นในทรงคลาสสิค 

ราคาตัวละ 450 บาท สามารถดูรายละเอียด

และซื้อสินคาไดที่ชองทาง Facebook และ 

Instagram : Smileyhound Innerwear, Line 

My shop : @smh_innerwear หรือแผนก

ชุดชั้นในชาย สาขาโรบินสัน พระราม 9 

ชั้น 3 และช็อป Smileyhound 4 สาขา 

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

สุดปงปุริเย!! เม� อ สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมกับ บริษัท 

ฟูด ออเดอรี่ เตรียมเปดตัว แอปพลิเคชัน 

“eatsHUB” แพลตฟอรม Food Delivery 

ภายใต โครงการสงเสริมการประยุกต ใช

และสรางการตระหนักรับรูเพ� อขับเคล� อน

เศรษฐกิจยุควิถีใหมไปกับ National Delivery 

Platform ที่จะมาเสิรฟความคุมคาใหกับ

เหลาสายกิน และผูประกอบการ MSMEs 

ไดสัมผัสกับมาตรฐานใหมแหงวงการฟูด 

เดลิเวอรี่ ดวยคา GP ที่เปนธรรม และ

ปริมาณอาหารที่สุดวาว ชนิดที่ไมแตกตาง

จากการไปรับประทานที่ราน อยากสัมผัส

ประสบการณใหมที่ปงกวา เตรียมโหลด

แอปพลิเคชัน eatsHUB ไดเร็วๆนี้ หรือใคร

อยากรวมเปนพันธมิตรทั้งรานอาหารและ

ไรเดอร คลิกเลย https://foodordery.co.th/  

#อิ่มเต็มคําไดทุกวัน #แพลตฟอรมไทยเพ� อ

คนไทย เตรียมพบกับงานเปดตัว eatsHUB 

อยางเปนทางการไดเร็วๆนี้

พาราไดซ เพลส รวมยินดีราน AllforBaking Supermart ศูนยรวมอุปกรณและวัตถุดิบ

เบเกอรี่ เปดสาขาใหม      พาราไดซ เพลส ศูนยการคาในเครือเอ็ม บี เค โดย ชวรมย 

มังคละคีรี ผูอํานวยการฝายผูเชาสัมพันธ บริษัท พาราไดซ พารค รวมแสดงความยินดี

แก สุเมธ เสียงเล็ก ผูบริหารรานAllforbaking Supermart เน� องในโอกาสเปด Allforbaking 

Supermart รานรวมอุปกรณเบเกอรี่ วัตถุดิบ เบเกอรี่ แพคเกจจิ้งแบบครบวงจร เปดสาขา

ที่ 3 ณ บริเวณ ชั้น 1 พาราไดซ เพลส

องคกรสงเสริมผลิตภัณฑเนื้อแดง

ออสเตรเลีย (MLA) ชวนคนรักเนื้อ

มารวมลิ้มรสชาติเมนูเนื้อวัวออสเตรเลีย

แสนอรอยและสัมผัสกับ “รสชาติตนตํารับ

ขนานแท” ที่บูธสาธิตทําชิม “TASTE OF 

TRADITION” ที่มีหลากหลายเมนูอาหารไทย 

ไมวาจะเปน เนื้อวัวเสียบไม ใบพายยาง

ราดซอสรสแซบแบบไทย และเนื้อยางบูโกกิ

ตํารับไทยหอผัดสด(เมี่ยงเนื้อยางกับ

ผักรวม) พรอมพบกับโปรโมชั่นมากมาย 

ที่บอกเลยวางานนี้สายเนื้อหามพลาด บูธ

สาธิตทําชิม “TASTE OF TRADITION” จัด

ขึ้นทุกวันเสารและอาทิตย ตั้งแตวันที่ 23 

เมษายน -15 พฤษภาคม - ณ เซ็นทรัล ฟูด 

ฮอลล ทั้งศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด และ 

เซ็นทรัล บางนา

ทุกครั้งที่เลือกซื้อเนื้อวัวออสเตรเลีย

ทั้งในซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายเนื้อชั้นนํา 

อยาลืมมองหาฉลาก “True Aussie Beef”  

ฉลากที่ ก า รั นตี ใน เ รื่ อ งของคุณภาพ 

และมาตรฐานตามแบบฉบับออสเตรเลีย 

เพื่อให้คนรักเนื้อมั่นใจว่าจะได้ เนื้อวัว

ออสซี่แท 100% ซึ่งเลี้ยงในฟารมเปด

แบบธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์และผาน

ชี้เปา! โปรโมชั่น กับกิจกรรม “TASTE OF TRADITION” 

ยกขบวนความฟนเร� องกินที่สายเนื้อไมควรพลาด! 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด

ของโลก โดยอุตสาหกรรมเนื้อออสเตรเลีย

ใหความสําคัญอยางมากกับความปลอดภัย

ทางอาหาร การรับรองมาตรฐานฮาลาล 

และแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม เพ� อรับ

ประกั นผลิ ตภัณฑ ที่ เ ป ยมคุณค าทาง

โภชนาการสําหรับคนรักเนื้อตัวจริง 

ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ True Aussie 

Beef ไดที่ https://www.trueaussie.co.th/ 

และเฟซบุก True Aussie Beef & Lamb 

Thailand

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) ไดรับ

การรับรองเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” 

จัดโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Thai Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) 

ตั้งแตป 2561 จนถึงปจจุบัน เพ� อแสดง

เจตนารมณอันแน�วแน�  ยืนยันวาบริษัทฯ 

มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน

การคอรัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยึด

มั่นใน “ธุรกิจคูคุณธรรม” มีการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ดําเนินงานดวยความโปรงใส  ตามหลัก

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอพนักงาน 

ลูกคา ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และผูมี

สวนไดเสียทุกฝายตลอดหวงโซอุปทาน

ทั้งนี้ เพ� อแสดงออกถึงความมุงมั่น

ในการดําเนินการดังกลาวอยางแทจริง 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดประกาศ นโยบาย

และแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริต

และคอรรัปชัน เพ� อใหผูบริหาร และพนักงาน

ทั่วทั้งองคกร ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

ไดลงนามประกาศเจตนารมณแนวรวมตอ

ตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย เม� อวัน

ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ไดรับการรับรอง

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงาน ใหเกียรติเปนประธานในพิธีลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสง

เสริมและสนับสนุนการขับเคล� อนยานยนต

ไฟฟาและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟา

ระหวางเกรท วอลล มอเตอร และการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา

นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) โดยมี ไมเคิล ฉง รองประธาน เกรท 

วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) บุญญนิตย 

บริษัท ไลออน ไดรับการรับรองเปน 

“สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต”

ตออายุการเปนสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เม� อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 และไดรับการ

รับรองตออายุการเปนสมาชิก CAC คร้ังท่ี 2 

เม� อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เกรท วอลล มอเตอร ผนึกกําลัง 3 การไฟฟา 

กฟผ. กฟน. และ กฟภ.พัฒนาโครงสรางระบบนิเวศที่แข็งแกรง 

พรอมขับเคล� อนอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟาไทยอยางเต็มรูปแบบ

วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย วิลาศ เฉลยสัตย ผูวาการ

การไฟฟานครหลวง และศุภชัย เอกอุน 

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูลงนาม 

พรอมดวยทีมผูบริหารระดับสูงจาก เกรท 

วอลล มอเตอร ไดแก ณรงค สีตลายน 

กรรมการผูจัดการ และครรชิต ไชยสุโพธิ์ 

รองประธาน ฝายกิจการองคกรและรัฐกิจ

สัมพันธ รวมเปนสักขีพยานในพิธี ณ GWM 

Experience Center ไอคอนสยาม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ควบคุม 9 ผู้ต้องหาเก่ียวอาคารถล่มในฉางชา

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจจีนควบคุมตัวผู้ต้องหา 

9 คน เมื่อวันอาทิตย์ จากเหตุอาคารถล่มในเมืองฉางชา 

อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของทั้งโรงแรม, อพาร์ตเมนต์และ

โรงภาพยนตร์ เกิดถล่มเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ เจิ้ง เจี้ยนซิน 

นายกเทศมนตรีเมืองฉางชา กล่าวว่า มีผู้ที่ยังติดอยู่ในซาก

อย่างน้อย 18 คน และอีก 39 คนยังไม่สามารถติดต่อสื่อสาร

ได้ และ 5 คนได้รับการช่วยเหลือออกจากโครงสร้างที่ทับถม

กันเป็นแพนเค้กช่วงคืนวันศุกร์ ตำารวจฉางชากล่าวทางสื่อ

สังคมออนไลน์ว่า เจ้าของอาคารและคนอื่นๆ อีก 3 รายที่

รับผิดชอบกับการออกแบบและก่อสร้างถูกควบคุมตัวเมื่อวัน

อาทิตย์ เป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ครั้งนี้ ส่วนอีก 5 รายเป็นสมาชิกของบริษัทตรวจสอบอาคาร

เอกชนที่ดำาเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของ

โรงแรมแห่งนี้

ไต้หวันยันไม่ล็อกดาวน์ โหดเหมือนจีน

ไทเป • นายกรัฐมนตรีไต้หวันยืนยันจะไม่ล็อกดาวน์ โหด

ร้ายเหมือนจีน แม้จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะพุ่งสูงขึ้น เอ

เอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ไต้หวันพบผู้ป่วยรายใหม่มาก 

กว่า 10,000 รายเป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีปลายสัปดาห์

ก่อน หลังรัฐบาลย้ายจากยุทธศาสตร์ปลอดโควิด และเริ่ม

การใช้ชีวิตร่วมกับไวรัส ซึ่งตัวเลขล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึง 16,936 

รายเมื่อวันอาทิตย์ “เราจะไม่ล็อกดาวน์ประเทศหรือเมือง

ต่างๆ อย่างโหดร้ายเหมือนจีน” นายกรัฐมนตรีซู เจิง-ชาง 

กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมสูงสุดของรัฐบาลเรื่องการ

ป้องกันโรคระบาด “ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เปิดให้ใช้ชีวิต

ร่วมกับไวรัสกันแล้ว ไต้หวันจะยังคงเดินหน้าสู่การใช้ชีวิต

ตามปกติให้ได้ และค่อยๆ มุ่งหน้าสู่เฟสใหม่ของการป้องกัน

การแพร่ระบาด

ออสฯ เมินเอเชียนเกมส์ผวากฎคุมโควิด

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ออสเตรเลียจะ

ไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่นครหางโจว 

ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายนปีนี้ หางโจวอยู่ห่างจากนคร

เซี่ยงไฮ้ทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง 200 กิโลเมตร ซึ่งเซี่ยงไฮ้

กำาลังต่อสู้กับการระบาดหนักของโควิด-19 สภาโอลิมปิกแห่ง                                                                                     

เอเชียได้เชิญนักกีฬาทั้งหมด 300 คน และเจ้าหน้าที่สนับ                                                                                   

สนุนราว 150 คนจากชาติต่างๆ ในโอเชียเนียเพื่อร่วมมห 

กรรมกีฬาครั้งนี้เป็นครั้งแรก โฆษกคณะกรรมการโอลิมปิก

แห่งออสเตรเลียระบุในข้อความถึงเอเอฟพีว่า “ไม่มีนักกีฬา

จากสมาคมกีฬาออสเตรเลียที่จะเข้าร่วม” ผู้จัดการแข่งขัน

หางโจวเกมส์กล่าวว่า พวกเขากำาลังพัฒนาแผนควบคุม

ไวรัสโดยต่อยอดจากโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งซึ่งจัดไป

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยว่าพวก

เขาตั้งใจจะจัดการแข่งขันอย่างไรถ้านโยบายโควิดเป็นศูนย์

ของจีนยังไม่เปลี่ยนแปลง.

ารมาเยือนไทยของนายกฯ ญี่ปุ่นเกิดขึ้นในจังหวะที่

สำาคัญยิ่งทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ 2 ประเทศ...และ

ในภาวะของความขัดแย้งในเวทีระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะจุดยืนของญี่ปุ่นต่อสงครามยูเครนที่ยืนอยู่ข้าง

สงครามและร่วมคว่ำาบาตรรัสเซีย

เป็นหัวหน้าการปรึกษาหารือระหว่างผู้นำาญี่ปุ่นกับนายกฯ 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่มีนัยสำาคัญยิ่ง

เพราะจุดยืนของไทยกรณีสงครามรัสเซียถูกวางอยู่ “ตรง

กลาง” ขณะท่ีญ่ีปุ่นกระโดดไปอยู่ข้างโลกตะวันตกอย่างปฏิเสธไม่ได้

กระทรวงต่างประเทศไทยแจ้งว่า นายคิชิดะ ฟูมิโอะ 

(H.E. Mr.KISHIDA Fumio) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น มีกำาหนดการ

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ

รัฐบาลไทย (Official Visit) ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565  

“การเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทย

ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีคิชิดะภายหลังเข้ารับหน้าที่ และ

เป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 9 ปี ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 

นับตั้งแต่การเยือนของนายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ เมื่อปี 2556”

นอกจากนี้ การมาเยือนของนายกฯ ญี่ปุ่นยังเป็นโอกาส

พิเศษ เพราะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

รวมถึงอยู่ในห้วงที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความ

สัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ปี 2564-2567)

ตลอดจนเป็นโอกาสที่ไทยจะยืนยันความพร้อมการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในช่วงปลายปี 

ข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลบอกว่า ในการเยือนคร้ังน้ี นายก

รัฐมนตรีญ่ีปุ่นมีกำาหนดหารือข้อราชการกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันน้ี...

วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ณ ทำาเนียบรัฐบาล

ทั้ง 2 ผู้นำาจะคุยเรื่องอะไรบ้าง?

เอกสารทางการไทยบอกว่า

“จะเป็นโอกาสสำาคัญให้ผู้นำาของทั้ง 2 ประเทศได้หารือ

แนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้

แน่นแฟ้นย่ิงข้ึนในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ ความม่ันคง การพัฒนาอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาค และความร่วมมือเพื่อการฟ้ืนฟูภายใต้ความท้าทาย 

รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกับ

สถานการณ์ระหว่างประเทศ นอกจากน้ีผู้นำาท้ัง 2 ประเทศจะร่วมเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น...”

แต่ท่ีไม่เป็นทางการน้ันต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวของนายกฯ 

ญี่ปุ่นที่ครั้งนี้เยือนอินโดนีเซียและเวียดนามด้วย

นักวิเคราะห์ระหว่างประเทศมองว่า นายกฯ คิชิดะ “ออก

ทัวร์” รอบนี้ต้องการจะ “สร้างสะพานเชื่อม” ระหว่างตะวันออกกับ

ตะวันตกในกรณีสงครามยูเครนที่มีรัสเซียเป็นตัวละครสำาคัญ

คิชิดะเจอกับผู้นำา

อินโดนีเซียก่อน...และแถลงข่าว

ร่วมกันด้วยการบอกว่า สงคราม

ในยูเครนเป็นเหตุการณ์ที่ “ไม่

อาจจะยอมรับได้’

นายกฯ แถลงข่าวที่กรุง

จาการ์ตาร่วมกับประธานาธิบดี

โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เมื่อ

วันศุกร์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาสำาคัญ

คือประณามการที่รัสเซียส่งทหาร

เข้าเปิดสงครามยูเครน 

คิชิดะเรียกการเยือน

ประเทศต่างๆ รอบนี้ว่าเป็น 

“ภารกิจเพื่อปกป้องสันติภาพ”

แถลงการร่วมระหว่าง

ผู้นำาญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียตอนหนึ่ง

บอกว่า

“การเปลี่ยนแปลงสถานะที่

เป็นอยู่จากการกระทำาของฝ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเราขอ

ยืนยันว่าเราจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างสันติต่อความขัดแย้งตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ” 

ในแถลงการณ์ร่วมนั้นผู้นำาทั้ง 2 เห็นพ้องว่าจะช่วยกันเรียก

ร้องให้รัสเซียยุติความเป็นปรปักษ์ในยูเครนทันที และระงับความขัด

แย้งผ่านการเจรจา 

ทั้ง 2 ผู้นำาเห็นด้วยว่าจะต้องช่วยกันหาทางออกจากผลกระ

ทบของสงครามที่มีต่อเศรษฐกิจโลก

ที่กลายเป็นประเด็นละเอียดอ่อนสำาหรับอินโดนีเซีย เพราะ

ดำารงตำาแหน่งประธานกลุ่ม 20 ประเทศ

เศรษฐกิจหลักคนปัจจุบัน 

โดยที่โจโกวีได้เชิญประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เข้าร่วมการ

ประชุมสุดยอดในเดือนพฤศจิกายนนี้

แม้จะมีแรงกดดันจากประเทศตะวันตกไม่ให้อินโดฯ เชิญผู้นำา

รัสเซียเพื่อโดดเดี่ยวปูตินจากเวทีระหว่างประเทศ

คิชิดะพยายามที่จะช่วยอินโดนีเซียหาทางออกทางการทูตจาก

ปัญหานี้

เป็นไปได้ว่าคิชิดะจะคุยกับโจโกวีถึง “ทางออก” ที่จะไม่สร้าง

ความกระอักกระอ่วนให้กับทั้งเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุม

อีกนัยหนึ่งญี่ปุ่นพยายามจะเล่นบทปิดช่องว่างระหว่าง

ประเทศตะวันตกที่ต่อต้านมอสโก

และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

แต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

เพียงแค่หวังว่าจากนี้ถึง

ปลายปีก่อนการประชุมสุดยอด

ผู้นำา G-20 สถานการณ์สู้รบใน

ยเูครนจะออกมาในทางใดทางหนึง่

ที่จะทำาให้มีทางออกทางการทูต

คิชิดะได้เน้นย้ำาถึงความ

สำาคัญของ “ระเบียบระหว่าง

ประเทศที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของ

หลักนิติธรรม”

มีการยกตัวอย่างไม่เพียงแต่

กรณียูเครนเท่านั้น 

แต่ยังโยงไปถึงความขัดแย้ง

ในทะเลตะวันออกและจีนใต้และ

เกาหลีเหนือด้วย

“เกี่ยวกับประเด็นยูเครน 

ผมได้เน้นย้ำาถึงการเรียกร้องของอินโดนีเซียให้ทุกประเทศเคารพ

อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง” 

โจโกวีกล่าวในแถลงการณ์ของตน

โดยย้ำาว่าสงครามจะต้องหยุดทันที...แม้จะไม่ได้ระบุชื่อรัสเซีย

อย่างจะแจ้งก็ตาม

คิชิดะเองก็พยายามส่งสัญญาณว่าจะหาทางออกทางการทูต

เกี่ยวกับการที่ปูตินจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมประชุมสุดยอด G-20 

ทางออกทางหนึ่งคือ การอ้างว่ายังมีอีกหลายเดือนก่อนจะถึง

เดือนพฤศจิกายน

“ยังมีเวลาก่อนการประชุมสุดยอด” คิชิดะบอกนักข่าว 

“เราจะประสานงานความพยายามของเราโดยพิจารณา

จากสถานการณ์ที่จากนี้” ผู้นำาญี่ปุ่นกล่าว...เพราะรู้ว่าเรื่องนี้มี

ความละเอียดอ่อนที่ทำาให้ต้องวางตัวให้เหมาะสม

สมาชิกกลุ่ม G-20 อื่นๆ ได้แก่ จีน ซึ่งเอนเอียงไปทาง

รัสเซีย และอินเดียซึ่งพยายามรักษา “ความเป็นกลาง” ในเรื่องนี้ 

“เราจะทำางานอย่างเต็มที่เพื่อความสำาเร็จของการ

ประชุมสุดยอด G-20” คิชิดะกล่าว

นอกจากอินโดฯ และไทยแล้ว คิชิดะจะเยือนเวียดนาม 

อิตาลี และสหราชอาณาจักรด้วย

จุดยืนของประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็น

ได้ชัด

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเข้าร่วม

การผลักดันระหว่างประเทศเพื่อลงโทษมอสโกด้วยการคว่ำาบาตร 

ส่วนอินเดีย เวียดนาม และลาว งดออกเสียงในมติสมัชชา

ใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ประณามรัสเซีย 

เชื่อว่าผู้นำาญี่ปุ่นจะพูดคุยกับผู้นำาอิตาลีและอังกฤษใน

หัวข้อที่โยงกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และทะเลตะวันออกที่

เกี่ยวกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ญี่ปุ่นหวั่นว่าจีนอาจจะ “เปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบัน” 

โดยประเทศหนึ่งประเทศใดด้วยกำาลังอย่างที่เกิดในยูเครน

แม้เขาจะระบุชื่อประเทศใดก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าผู้นำาญี่ปุ่น

หมายถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคนี้

คิชิดะยืนยันว่าเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 

และหลักนิติธรรมเป็นรากฐานที่สำาคัญของนโยบายต่างประเทศ

ของเขา

รัสเซียและจีนมองว่าญ่ีปุ่นเป็น “ลูกไล่” ของสหรัฐฯ ในเอเชีย

แต่คิชิดะย้ำาว่า แนวทางของเขาสอดคล้องกับค่านิยมด้าน

การเมืองระหว่างประเทศของเอเชียหลายประเทศ และแน่นอน

พันธมิตรหลักของญี่ปุ่นคือ สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ซึ่งจะเป็นกุญแจสำาคัญในการรักษา “ระเบียบระหว่าง

ประเทศ” ที่มีอยู่

เมื่อรู้ว่าคิชิดะพูดอะไรกับอินโดฯ ไว้ ไทยจะได้แลกเปลี่ยน

กับผู้นำาญี่ปุ่นแบบ “รู้เท่าทันและสะท้อนจุดยืน” ของไทยได้อย่าง 

“ทันการณ์ทันเวลา” ด้วย.

ก

ประธานสภามะกันพบผู้นำายูเครน
เคียฟ • แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดิน

ทางไปพบกับประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ที่กรุงเคียฟ 

ทั้ง 2 ฝ่ายเผยเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ ส่วนที่เมืองมารีอูโปลเริ่มมี

การอพยพพลเรือนชุดแรกออกจากโรงงานเหล็กกล้าที่ถูกทหาร

รัสเซียปิดล้อมเอาไว้

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษ                                                                     

ภาคม 2565 จากการเปิดเผย

ของท้ัง 2 ฝ่าย แนนซี เพโลซี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

เดินทางไปพบกับประธานาธิบดี

โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน

ที่กรุงเคียฟ 

เซเลนสกีโพสต์คลิปวิดีโอ

ทางทวิตเตอร์ ขณะที่เขาได้รับ

การอารักขาจากทหารพร้อมอา 

วุธ ทักทายกับ ส.ส.สหรัฐกลุ่ม

หนึ่งที่นำาโดยเพโลซีด้านนอก

ทำาเนียบประธานาธิบดียูเครน

ในกรุงเคียฟ 

เพโลซีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

สหรัฐในตำาแหน่งสูงสุดที่เยือน

ยูเครนต้ังแต่การรุกรานของ

รัสเซีย เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

แถลงว่าตัวแทนของสภาผู้แทน

ราษฎรสหรัฐเดินทางไปกรุง

เคียฟเพื่อส่งสารท่ีแน่ชัดและดัง

กึกก้องไปท่ัวโลกว่า อเมริกายืน

เคียงข้างยูเครนอย่างม่ันคง และ

ประณามการรุกรานของรัสเซีย

ว่า เป็นความเลวร้ายท่ีสุด

เพโลซีกล่าวระหว่างหา 

รือกับเซเลนสกีว่า การมาเยือน

ครั้งนี้เพื่อขอบคุณการต่อสู้เพื่อ

เสรีภาพของคุณ คำามั่นสัญญา

ของเราคือจะอยู่เคียงข้างคุณ

จนกว่าการต่อสู้จะจบสิ้น

เพโลซีกล่าวเม่ือวันศุกร์

หวังว่าเงินช่วยเหลือยูเครนท้ัง                                            

ด้านอาวุธและมนุษยธรรม 33,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประธานา 

ธิบดีโจ ไบเดน ยื่นขอต่อสภา 

คองเกรส จะผ่านการพิจารณา

อย่างเร็วที่สุด

ในเมืองมารีอูโปล เมือง

ท่าทางใต้ของยูเครนที่รัสเซีย

ประกาศชัยชนะไปเมื่อวันท่ี 21 

เมษายน แต่ยังมีทหารและพล 

เรือนอีกหลายร้อยชีวิตซ่อนตัวอยู่

ในโรงงานเหล็กกล้าท่ีเขตอุตสาห 

กรรมอาซอฟสตัล 

สเวียโตสลาฟ ปาลามาส                                    

ทหารยูเครนท่ีอยู่ในโรงงานเหล็ก 

กล้าเผยเมื่อวันเสาร์ว่า ช่วยผู้หญิง                                                     

20 คน รวมถึงคนชราและเด็ก 

อพยพออกจากโรงงานเหล็กกล้า

แห่งน้ี หลังจากรัสเซียและยูเครน

บรรลุข้อตกหยุดยิงต่อกัน 

ทำาให้มีความหวังเพิ่มขึ้น

ว่าจะอพยพพลเรือนท้ังหมดท่ียัง

หลบซ่อนอยู่ในโรงงานเหล็กกล้า

แห่งนี้ออกมาได้

ประธานาธิบดีเซเลนสกี

กล่าวทางวิดี โอเมื่อค่ำาวันเสาร์

ว่า ยูเครนจะทำาทุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อให้มั่นใจว่า ภารกิจอพยพ

พลเรือนออกจากเมืองมารีอูโปล

จะดำาเนินต่อไป 

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีพล 

เรือน 46 คน แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม อพยพออกจากโรงงาน

เหล็กกล้าในเมืองมารีอูโปลเมื่อ

วันเสาร์ 

ด้านสำานักข่าวอาร์ไอเอ                                    

ของรัสเซียรายงานเมื่อวันอา                                       

ทิตย์อ้างแถลงการณ์ของกระ 

ทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวหา

ว่า ทหารยูเครนยิงปืนใหญ่เข้า

ใส่โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล

และสุสานในหมู่บ้านไคเซเลฟ 

กาและชีโรกาบัลกาในจังหวัด

เคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนที่

รัสเซียยึดครองอยู่ ทำาให้พล  

เรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บ แต่ไม่

ได้เปิดเผยรายละเอียดจำานวนผู้

เสียชีวิตและบาดเจ็บ.

ผู้นำาญี่ปุ่นเยือนเวียดตกลงร่วมมือการค้า

ฮานอย • นายกรัฐมนตรีฟูมิ

โอะ คิชิดะ ของญ่ีปุ่น เดินทาง

เยือนเวียดนามเม่ือวันอาทิตย์ 

ท้ัง 2 ชาติตกลงกันท่ีจะส่งเสริม

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การ

ค้าและความม่ันคง และเรียก

ร้องให้ยุติสงครามในยูเครน  

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 

ว่า นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิ

ดะ ของญี่ปุ่น ที่อยู่ระหว่างเดิน                 

ทางเยือนประเทศอาเซียนระ 

หว่างเยือนเวียดนามเมื่อวันอา 

ทิตย์ ผู้นำาญี่ปุ่นเข้าพบหารือกับ

นายกรัฐมนตรีฝ่าม มิงห์ จ๋ิงห์ 

ของเวียดนาม

นายกฯ ญี่ปุ่นแถลงใน

กรุงฮานอยหลังพบกันนายกฯ 

เวียดนามว่า เราจะเพิ่มความ

แข็งแกร่งของทั้ง 2 ชาติ เพื่อ

ให้เศรษฐกิจของทั้ง 2 ชาติกลับ

มาฟื้นฟูอย่างชัดเจนหลังการระ 

บาดของไวรัสโคโรนา 

นายกฯ เวียดนามกล่าว

ว่า ทั้ง 2 ชาติตกลงที่จะส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการค้าน หลัง

การระบาดของโควิด-19 เพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งกับห่วงโซ่

อุปทานและช่วงการเปล่ียนผ่าน

การใช้พลังงานเพื่อผลประโยชน์

ของทั้ง 2 ชาติ

คิชิดะและจิ๋งห์กล่าวว่า 

พวกเขาหารือกันเรื่องการตอบ

สนองของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ต่อการรุกรานยูเครน

ของรัสเซีย และเรื่องความขัด

แย้งในทะเลจีนใต้ 

 คิชิดะกล่าวว่า เราเห็น

พ้องกันว่าการเปล่ียนแปลงสถาน                                  

ภาพปัจจุบันด้วยการใช้กำาลัง เป็น                                                         

ส่ิงท่ีไม่อาจยอมรับได้ โดยอ้างถึง

สงครามในยูเครนขณะนี้ และ

เห็นตรงกันว่าสงครามนี้จะต้อง

ยุติลงโดยทันที และขอคัดค้าน

อย่างจริงจังต่อความพยายาม

ใดๆ ที่จะเปลี่ยนสถานภาพปัจจุ 

บันในทะเลจีนใต้

นายกฯ เวียดนามเผยว่า                      

เวียดนามบริจาค 500,000 ดอล                                          

ลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมต่อยูเครน ผ่านทาง

องค์กรระหว่างประเทศ 

จ๋ิงห์หวังว่าเวียดนามจะเร่ิม

ส่งออกลำาไยไปญี่ปุ่นได้ในเดือน

กันยายนปีนี้ รวมถึงส่งออกผล

ไม้ชนิดอื่น เช่น ส้มโอ, อโวคา

โดและเงาะ ขณะที่เวียดนาม

เปิดตลาดในการนำาเข้าองุ่นจาก

ญี่ปุ่น

นายกฯ ญ่ีปุ่นกล่าวว่า                                                

ญ่ีปุ่นจะช่วยสนับสนุนเวียดนาม                                                       

ในช่วงเปล่ียนผ่านการใช้พลัง 

งาน เพื่อให้เวียดนามใช้แหล่ง

พลังงานชนิดอื่น เช่น พลังงาน

จากชีวฃมวล, ไฮโดรเจนและ

แอมโมเนีย ซ่ึงเวียดนามต้ังเป้า

ไว้ว่าจะเป็นประเทศคาร์บอนเป็น

ศูนย์ภายในปี 2593.

เยือนเคียฟ • ภาพเผยแพร่โดยสำานักประธานาธิบดียูเครน ขณะประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี มอบเหรียญเกียรติยศเจ้าหญิงโอลกา ให้

แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ระหว่างพบหารือที่กรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม

นายกฯ ‘คิชิดะ’ แห่งญี่ปุ่น

เยือนไทยท่ามกลางวิกฤตโลก
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ฟุ้งดีล

บริเวณที่จัดงานพร้อมกัน โดยระหว่างเดิน

ทางเข้าห้องประชุม พล.อ.ประวิตรได้เดิน

เกาะไหล่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่อย่างไรก็ตาม 

ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมงาน พล.อ.ประวิตร

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด เช่น

เดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ที่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์

ในประเด็นการเมืองเลย  

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำานวยการ

พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสนายกฯ                                                           

สำารองหาก พล.อ.ประยุทธ์เกิดอุบัติเหตุ

ทางการเมืองว่า ตนก็งงกับข่าวเหมือนกัน 

ซึ่งโฆษกพรรค พปชร.ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน

ไปแล้ว และเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นประเด็น ตนจึง

ไม่อยากไปพูดหรือไปคิดอะไร ทุกพรรคที่ร่วม

รัฐบาลไม่มีใครคิดเรื่องนี้หรอก คนที่ให้ข่าว

ต้องถามกลับไปที่พรรคการเมืองนั้นว่าคิด

จากอะไร โฆษกพรรค พปชร.ได้ออกมาชี้แจง

ชัดเจนอยู่แล้ว แต่พรรคอื่นเขาไม่ตอบ เขา

มองว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระ ไม่ใช่เรื่องจริง 

ในงานวันนี้ก็เห็นว่าทั้ง พล.อ.ประยุทธ์และ 

พล.อ.ประวิตรก็นั่งอยู่ด้วยกันและคุยกัน 

 เมื่อถามถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย พูดถึงกรณีที่

นายสุชาติไปกินข้าวกับพรรคเล็ก นายสุชาติ                          

กล่าวว่า ตนวิทยายุทธ์อาจจะน้อยกว่า วัน

ไหนเจอต้องขอถามเขาว่าต้องสอนตนหน่อย 

ว่าตนไปทานข้าวก็รู้จักพวกนี้มาก่อน หลาย

คนรู้จักก่อนมาเป็น ส.ส.อีก  บังเอิญตนสนิท

สนมกับคนพวกนี้อยู่แล้ว และพรรคเล็กเหล่า

นี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล เรามีอะไรที่พูดคุยกัน

ได้เราก็คุยกัน กินข้าวกัน ก็เห็นถ่ายรูปพูดคุย

กันไม่ได้มีอะไร ส่วนกรณีที่พรรคเล็กไปทาน

ข้าวกับพรรคเพื่อไทย น่าจะมีแค่คนเดียว คน

อื่นไม่ได้ไป ทานกับตนอยู่ 15-16 คน 

เมื่อถามถึงกรณีที่นายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ไปขอ

ข้อมูลฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นายสุชาติกล่าวว่า รู้จักนายพิเชษฐมานาน  

เป็นคนที่มีวุฒิภาวะ มีความรู้และความ

สามารถเพราะเป็นรัฐมนตรีมาก่อน ใน

ทางการเมืองก็มีมุมมองของมารยาททางการ

เมือง เชื่อว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะพรรคเล็กพูด

แล้วว่าจะดูข้อมูลในการอภิปราย และดูว่า

น้ำาหนักเป็นอย่างไร 

ถามว่า มองสถานการณ์การเมือง

ช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนไหวหรือไม่ เพราะร้อย

เอกธรรมนัสเตือนว่า ทุกคนรอเปิดสภาและ

ซ่อนมีดไว้อยู่ นายสุชาติกล่าวว่า เขาอาจ

จะจินตนาการไปเอง สื่อมวลชนลองไปถาม

พรรคร่วมรัฐบาลว่ามีใครพูดแบบนี้บ้าง แต่

คนที่พูดไม่ใช่พรรคร่วมนะ แต่ถ้าพรรคร่วม

พูดนั่นถึงจะน่ากลัว 

พท.ดีลพรรคเล็กล้มบิ๊กตู่

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการ

พูดคุยกับพรรคเล็ก เพื่อเสนอแนวทางใน

การโหวตร่วมกับฝ่ายค้านในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจว่า ฟังข้อเสนอเขาแล้วดูเป็น

ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของเราต้องการให้

พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเล็กเห็นพ้องกับ

ข้อมูลของเราอยู่แล้ว ถ้าพูดคุยกันได้ในมุม

ของเราถือว่าเป็นประโยชน์ และพรรคเล็ก

เองอาจจะคิดว่าการที่เขาช่วยโหวตน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ได้ ขณะ

นี้ยังไม่มีการนัดหมายที่ชัดเจน แต่มีการ

ติดต่อประสานมา ก็รับข้อเสนอในการที่จะ

พูดคุย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านเห็นว่าเป็น

ประโยชน์

ส่วนที่มองว่าเป็นเกมปั่นราคากล้วย 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า หลายคนอาจจะคิดแบบ

นั้นก็ได้ หากเขามีเจตนาที่ดีกับประเทศจริงๆ 

ถือว่าเขาทำาโจ่งแจ้งไม่ได้ทำาลับๆ ล่อๆ เขา

ประกาศว่าอยากช่วยในเรื่องที่เห็นว่าเป็น

ความเสียหาย ซึ่งการประกาศเช่นนี้หมาย

ถึงเขาสัญญากับประชาชนว่าจะทำา ถ้าไม่

ทำาแล้วไปเข้าสมมติฐานว่าเป็นการปั่นราคา 

จะเสียหายเอง คงไม่คิดฆ่าตัวตายทางการ

เมือง เพราะจะเป็นการเล่นการเมืองครั้ง

สุดท้ายของเขาเลย 

ถามย้ำาว่า แสดงว่าจะมีการพูดคุย

กับ ร.อ.ธรรมนัส ด้วยใช่หรือไม่ นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า วันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมี 208 เสียง 

การจะมีเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งต้องใช้ 

238 เสียง ดังนั้นแนวทางการแสวงหาเสียง 

นอกจากใช้ข้อมูลแล้ว การติดต่อประสาน

งานกับพรรคที่เห็นแก่ชาติบ้านเมือง เรา

แสวงหาโดยไม่ปฏิเสธที่จะเข้าไปพบปะพูด

คุยอยู่แล้ว แต่จะเป็นจังหวะไหนค่อยดูกัน

อีกครั้ง ถ้าได้เสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยก็มี

โอกาสเป็นไปได้สูงที่จะล้ม พล.อ.ประยุทธ์ได้  

“เผลอๆ อาจจะมีการตัดสินใจก่อนการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยก็ได้ หากกฎหมายลูก

ทั้ง 2 ฉบับผ่านวาระ 3  ประมาณกลางเดือน 

มิ.ย. ดังนั้นช่วงกลางเดือน มิ.ย.จะเป็นช่วง

ที่จะมีการตัดสินใจหลายเรื่อง หากนายกฯ 

ต้องการรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และคิดว่า

ท่านออกไปแล้วจะมีคนเข้ามาทำาหน้าที่ได้ดี

กว่า หรือสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ ท่าน

อาจจะตัดสินใจในช่วงเวลานี้เลย ซึ่งง่าย

ที่สุดคือการลาออก” นพ.ชลน่านกล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค พท. กล่าว

ถึงการกินเลี้ยงร่วมกับพรรคเล็กได้พูดคุย

กันในประเด็นใดบ้างว่า ในการสนทนานาย

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค 

พปชร. ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 พูดถึงความ

อึดอัดใจที่มีต่อการแสดงความเห็นโครงการ

ท่อส่งน้ำาอีอีซี ซึ่งไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเซ็น

สัญญาจ้างในวันที่ 3 พ.ค. ถึงขนาดปรารภว่า

ถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าในความเสียหายที่เกิด

ขึ้น ท่านถึงกับพูดว่าจะไม่ยกมือสนับสนุน 

การติดต่อประสานงานกับพรรคเล็ก นพ.ชล

น่านได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้ประสานเบื้อง

ต้น  ว่าจะมีการพูดคุยหรือไม่มีการพูดคุย

กัน หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำาเสนอ

ให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อถามว่า แม้ว่าจะได้กลุ่ม 16 มาสนับ                                                               

สนุนแต่ก็ไม่พอโหวตล้มรัฐบาลอยู่ดี จะมีการ

พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคภูมิใจ

ไทยและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ นาย

ประเสริฐกล่าวว่า ไม่อยากให้มองแบบนั้น 

วันนี้พรรคเศรษฐกิจไทยยังไม่แสดงตนว่า

เป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน ดังนั้น 

18 เสียงจะโยกไปทางไหนยังตอบไม่ได้  แต่

ถ้าพรรคเศรษฐกิจไทยรวมกับพรรคเล็กจะ

มี 30 กว่าเสียง ซึ่งก็มีนัยทำาให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงได้

โฆษก รบ.เย้ย พท.ราคาคุย

ด้านนายพิเชษฐ สถิรชวาล กล่าว

ว่า หลังจากที่กลุ่ม 16 แสดงจุดยืนจะโหวต

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกรณีการ

ประมูลระบบท่อส่งน้ำาในพื้นที่อีอีซีโดยไม่

โปร่งใสนั้น ปรากฏว่ามีผู้ส่งข้อมูลความน่า

สงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาให้ตน

จำานวนมาก ในสัปดาห์หน้า นพ.ชลน่าน  

ศรีแก้ว ได้นัดกลุ่ม 16 และพรรคเศรษฐกิจ

ไทยหารือถึงข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

จะมีการพูดคุยถึงประเด็นความน่าสงสัย

โครงการระบบท่อส่งน้ำาในพื้นที่อีอีซีด้วย แต่

ยังไม่กำาหนดชัดเจนจะนัดหารือวันใด

“ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่แม้กลุ่ม 16 เป็น

ฝ่ายรัฐบาลจะไปพูดคุยกับฝ่ายค้าน เพราะ

อยากให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบ

รัฐสภา ว่ามีความเข้มข้นในการตรวจ

สอบ รัฐบาล แม้จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้

หมายความว่าจะเห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่อง 

ต้องรอดูข้อมูลฝ่ายค้าน ถ้ามีข้อมูลหนักแน่น

ก็พร้อมยกมือสวนเพื่อเรียกศรัทธาประชาชน

ใน ระบบรัฐสภากลับมา หลังขาดความเชื่อ

มั่นกรณีสภาล่มซ้ำาซาก” นายพิเชษฐกล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง  เลขาธิการพรรค

เพื่อไทย เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอม

และจะเจอศึกหนักหลังเปิดสภา 22 พ.ค.นี้ว่า 

รัฐบาลไม่ได้สนใจและไม่ให้ค่ากับคำาขู่ของ

นายประเสริฐและพรรคเพื่อไทยเลย เพราะ

พฤติกรรมชอบขู่ให้กลัวแต่เอาเข้าจริงไม่มี

อะไรนั้น เป็นเอกลักษณ์ของพรรคการเมือง

นี้อยู่แล้ว ที่เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ ไม่ครบ

เทอมนั้น เอาอะไรมามั่นใจเช่นนั้น หรือแค่

ต้องการอยากมีอำานาจ อยากกลับมาเป็น

รัฐบาลอีกเต็มแก่แล้ว จึงหาเรื่องดิสเครดิต

คนอื่นไปเรื่อย  ไม่นับรวมเรื่องที่ ไปดีลหา

คะแนนสนับสนุนจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เพื่อ

มาล้มรัฐบาลเองในการอภิปรายแบบไม่อาย

ฟ้าดินอีก หรือแม้กระทั่งออกมาประกาศโชว์

พาวว่าจะได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เกิน 

250 ที่นั่งด้วย

“ขอย้ำาว่าพลเอกประยุทธ์ รวมทั้ง 

ครม.พร้อมเสมอ และไม่หวั่นศึกใดทั้งสิ้นไม่

ว่าจะ 3 ศึกหรือกี่ศึกก็ตาม  เพราะรัฐบาล

ไม่เคยทำาอะไรผิดและสามารถชี้แจงตอบ

ได้ทุกประเด็น ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทุก

คนก็คำานึงถึงความถูกต้องเหมาะสม และ

ประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่าที่จะเล่น

เกมการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา                           

พ ร.บ.งบประมาณ ปี 2566 หรือการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจก็ตาม ขอเพียงฝ่ายค้านทำาการ

บ้านให้หนักๆ อย่าให้เป็นแค่เพียงราคาคุย

เท่านั้นก็พอ” นายธนกรกล่าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ช่องยูทูบสภาที่ 3 

ถึงกรณีท่าทีของนายทักษิณ  ชินวัตร อดีต

นายกฯ ที่ชู น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตร

สาว  ขึ้นมา แล้วหวังว่าจะเกิดแลนด์

สไลด์ ถ้าพรรคเพื่อไทยมาในลักษณะนี้ 

น.ส.แพทองธารมาจะเอานายทักษิณกลับ

บ้าน ก็อาจจะมีการรัฐประหารเกิดใหม่อีก

รอบว่า ต้องยอมรับว่าความกังวลตรงนี้มี

แน่นอน เพราะเกิดความรู้สึกว่าในที่สุด

พรรคเพื่อไทยก็ยังก้าวไม่พ้นครอบครัวชิน

วัตร สมมุติว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือก

ตั้ง คนในครอบครัวมาดำารงตำาแหน่งอีก 

ลำาพังตรงนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าประชาชนเลือก   

เพียงแต่ว่าอย่าย้อนกลับไปสู่พฤติกรรม 

หรือการกระทำาที่เป็นลักษณะของการเอื้อ

ประโยชน์ให้ครอบครัว ให้พวกพ้อง หรือ

ไปทำาอะไรที่ฝืนกับหลักธรรมาภิบาล หลัก

กฎหมาย ซึ่งอาจจะรวมไปถึงแนวคิดเรื่อง

การนิรโทษกรรม.

ข่าวดี!

และความปลอดภัยในอาชีพ และได้รับความ

ต้องการที่แท้จริงนำาไปพัฒนาชีวิตความเป็น

อยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมั่นคง 

ทั้งนี้ สิ่งที่ เป็นห่วงและกังวลคือ 

ชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของกลุ่มผู้ ใช้

แรงงาน ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์ โค

วิด-19 เราพยายามเดินหน้าสิ่งต่างๆ มา

โดยตลอด ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

การดูแลต่างๆ แต่พอมีโควิด-19 เข้ามาก็มี

ปัญหา แต่มีการดูแลเยียวยาทั้งกลุ่มแรงงาน

และเจ้าของสถานประกอบการ และขณะ

นี้เกิดสถานการณ์ใหม่ความขัดแย้งในโลก

ของเรา จึงเกิดผลกระทบในห่วงโซ่การผลิต 

ซึ่งต้องเตรียมมาตรการอื่นไว้รองรับด้วย 

รัฐบาลไม่เคยทิ้งพวกเรา โดยเฉพาะตน มี

การหารือกันเสมอว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้

อย่างไร ทำาอย่างไรประเทศไทยจะมีรายได้

ดีที่สุดในอนาคต จะมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ที่มากขึ้น เราจึงเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การเพิ่มศักยภาพของพวกเรา เพราะวัน

หน้าโลกอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการ

ใช้เครื่องจักรเครื่องมือ เป็นใช้หุ่นยนต์มาก

ขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่มีการตั้งโรงงาน

ในประเทศไทย มีกติกาว่าเขาจะต้องจ้าง

แรงงานไทยในจำานวนพอสมควร วันนี้มีการ

ลงทุนผ่านบีโอไอและอีอีซีจำานวนมาก 

“ผมรับข้อเสนอทั้ง 8 ข้อ เพื่อนำาไป

ดำาเนินการให้เป็นรูปธรรม และยืนยันว่า

รัฐบาลมุ่งยกระดับป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ เพื่อปลดล็อกสถานการณ์การ

ค้ามนุษย์ระดับเทียร์ 2 ที่ถูกจับตามอง ขณะ

ที่แรงงานต่างด้าวต้องดูแลให้เป็นระบบ ที่

ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาขาดแรงงานและ

เร่งคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน เช่น ปรับปรุง

แก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมให้สอดคล้องกับ

บริบทในปัจจุบัน หลายอย่างอยู่ในการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อ

เสนอสภาออกเป็นกฎหมายต่อไป ยืนยันว่า

รัฐบาลไม่ทอดทิ้งและไม่เคยคิดอย่างนั้น การ

เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำางานแก้ปัญหา 

อะไรทำาได้จะทำาเต็มที่” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ภายหลังเปิดงาน นายกฯ ได้เยี่ยมชม

นิทรรศการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและหน่วย

งานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  พร้อมกับ

ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจาก

ในประเทศเอง แต่มาจากปัจจัยภายนอกที่

เราต้องแก้ไปทีละขั้นตอน ถ้าแก้อันหนึ่งผิด

จะพังไปทุกๆ อย่าง ตนทราบความต้องการ

ของผู้ใช้แรงงาน แต่ต้องมาหารือร่วมกันว่า

จะทำาอย่างไรให้มีรายได้เข้าประเทศ สิ่งไหน

ทำาได้รัฐบาลจะทำาให้ แต่ต้องเป็นไปตามขั้น

ตอน ในช่วง 2 ปีที่มีโควิด-19  รัฐบาลใช้งบ

ประมาณดูแลเรื่องนี้ ไปถึง 1 ล้านล้านบาท 

ทั้งการฟื้นฟูและเยียวยา วันนี้ต้องคิดว่าจะ

ทำาอย่างไรเพื่อหารายได้มาทดแทนเงินก้อน

ใหญ่ที่ใช้ไป ขอย้ำาว่าเราต้องพูดคุยและอยู่

กันอย่างสันติวิธี ถ้าเรื่องไหนง่าย มีงบ และ

ไม่กระทบกับเรื่องอื่น นายกฯ ไม่เคยปฏิเสธ 

เราจะไม่สร้างความเสียหายให้ใคร รวมถึง

รัฐบาลหน้าก็ไม่อยากเอาปัญหาไปให้เขา วัน

นี้จะทำาให้เต็มที่ จะได้แค่ไหนอยู่ที่การร่วม

มือกัน ตนต้องการแค่กำาลังใจเท่านั้นเพื่อสู้

กับปัญหาต่างๆ 

เมื่อถามถึงข้อเสนอเรื่องการขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กำาลัง

หารือกันอยู่ว่าถ้าจะขึ้นจะได้เท่าไหร่ ต้องดู

เรื่องอัตราเงินเฟ้อด้วย และถ้าจะไม่ขึ้นเป็น

เพราะอะไร สิ่งสำาคัญวันนี้คือการย้ายฐาน

การผลิตไปที่อื่น  เพราะนักลงทุนจะดูว่า

จะไปประเทศไหน และอาจจะมองว่าที่อื่น

ลงทุนได้ง่ายกว่า สะดวกกว่าหรือไม่ ถูกกว่า

หรือไม่  เขาก็ไปหมด ข้อเสนอเรื่องนี้เป็น

ของคนที่เดินอยู่ข้างนอก  แต่เราต้องเอามา

ดู มีอะไรก็มาคุย  

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน แถลงถึงข้อเรียกร้องในการปรับค่า

จ้างขั้นต่ำาเท่ากันทั้งประเทศในอัตรา  492 

บาทว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำามีปลัดกระทรวง

แรงงานเป็นประธาน ซึ่งให้มีการพิจารณา

ประกอบการทั้งภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ 

และอัตราค่าแรงในปัจจุบันแต่ละพื้นที่แตก

ต่างกัน มาตรฐานทั่วโลกใช้สูตรนี้หมด ส่วน

กรณีที่เสนอให้ปรับ 492 บาทเท่ากันทั้ง

ประเทศนั้น เป็นการคิดแบบตรรกะที่ตน

ไม่เข้าใจ เพราะจะต้องเอาค่าครองชีพของ

แต่ละพื้นที่มาคำานวณด้วย ข้อเรียกร้อง

จะต้องสร้างสมดุลทั้งสองฝ่าย การระบาด

ของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถามว่า

นายจ้างบาดเจ็บเท่าไหร่ ถ้าจะขึ้นเงินเดือน

จริงๆ 48  เปอร์เซ็นต์ ไหวหรือไม่ ปรับเท่า

ไหร่ให้นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างพอไปได้ เขา

กลัวว่าการปรับฐานค่าจ้างแล้วจะกระทบไป

หมดเป็นลูกโซ่ 

“วันนี้แรงงานไทยมีทักษะฝีมือ ไม่มี

ใครไปทำางานกรรมกรก่อสร้างค่าแรงขั้นต่ำา 

ต้องยอมรับว่าพี่น้องเราทำางานในออฟฟิศ 

อย่างไรก็ตามเราไม่ได้นิ่งนอนใจในการปรับ

ตามข้อเสนอของหลายๆ ท่าน เพราะมองว่า

ค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อเพิ่มเข้ามาจาก

กรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครนด้วย เราไม่ได้นิ่ง

นอนใจ ต้องให้ความเป็นธรรมหลายคน กลัว

ว่าเราจะเข้าข้างนายจ้าง ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะ

ถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้ปิดกิจการไป จะเอาเงิน

จากตรงไหนไปจ่าย เงินกองทุนว่างงานของ

ประกันสังคมเพียงพอหรือไม่   เพราะฉะนั้น

วันนี้ต้องไปให้ได้ถ้าทุกคนอยู่ได้ ขออย่าใช้

อารมณ์ ให้ใช้หลักการความเป็นจริง” รมว.

แรงงานระบุ  

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอ

ยกย่องหัวใจผู้ใช้แรงงานทุกคน เพราะรู้ว่า

จะต้องตรากตรำาทำางานหนักเพียงไรเพื่อให้มี

รายได้มาเลี้ยงครอบครัว และกลับบ้านต้อง

มาดูแลครอบครัว 

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา

เศรษฐศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการ ม.รังสิต ได้แสดง

ความเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา

เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ ใช้แรงงานและกระตุ้น

เศรษฐกิจ ส่วนการปรับขึ้นเท่าไหร่นั้นต้อง

ดูความสามารถในการจ่ายของนายจ้างและ

ภาวะเศรษฐกิจด้วย อย่างไรก็ตามควรต้อง

ปรับค่าแรงขั้นต่ำาอย่างน้อยสูงกว่าเงินเฟ้อ 

ซึ่งเงินเฟ้อปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 4-5%   ฉะนั้นควร

มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำาอยู่ที่ 380-400 บาท.

ยอดโควิดลด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันที่ 1 พ.ค.ถือ

เป็นวันแรกของการยกเลิกระบบ Test&Go 

สำาหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาใน

ไทย ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการท่อง

เที่ยวที่จะฟื้นตัว สร้างรายได้สร้างอาชีพให้

แก่ประชาชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกคนให้ร่วม

กันต้อนรับ สร้างความประทับใจ ดึงดูดให้นัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

มากยิ่งขึ้น 

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัด

กระทรวงคมนาคม กล่าวหลังลงพื้นที่ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจดูความ

พร้อมมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติภายหลังจากยกเลิกระบบ Test&Go 

เป็นวันแรกว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี

ความพร้อมต้อนรับผู้ โดยสารชาวต่างชาติ 

สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วแม้

เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยใช้เวลาตรวจ

เช็กเอกสาร Thailand  Pass เพียงแค่ 30 

วินาที/คน สามารถระบายความแออัดของผู้

โดยสาร 322 คนในเวลาไม่ถึง 20 นาที รวม

จุดบริการทั้งสิ้น 15 ช่องทาง ส่วนบริเวณ

จุดตรวจคนเข้าเมืองก็สะดวกรวดเร็วเช่น

กัน ด้วยการใช้ระยะเวลาไม่ถึง 15  นาที

ต่อผู้ โดยสาร 322 คน เช่นเดียวกับจุดรับ

กระเป๋าที่มีแนวทางบริหารจัดการได้อย่างมี

ระเบียบเช่นกัน 

“มั่นใจว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติที่เดินทางเข้ามาไทยจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

หลังผ่อนคลายมาตรการ Test&Go โดยคาด

ว่าการเดินทางจะกลับมาคึกคักเต็มที่ใน

ช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ ประเมินว่าปริมาณ

ผู้ โดยสารชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะกลับมาอยู่ที่

ราว 100,000 คน/วันอีกครั้งในช่วงปี 2567  

หรือคิดเป็น 36.5 ล้านคน/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ

ช่วงก่อนเกิดโควิด-19” นายชยธรรม์ระบุ

ส่วนความเคลื่อนไหวของด่านชาย 

แดนต่างๆ นั้น ที่ด่านชายแดนถาวรบ้าน

หาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่  จ.ตราด 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ซึ่งเป็นเวลาเปิดด่าน 

บรรยากาศยังเงียบเหงา เนื่องจากอาจยัง

มีความสับสนในขั้นตอนต่างๆ ในขณะที่

บริเวณท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาล

เมืองนครพนม หรือท่าด่าน ถนนสุนทร

วิจิตร และโป๊ะท่าเทียบเรือริมแม่น้ำาโขง 

ต่างมีการเตรียมความพร้อม  แต่ยังไม่มีชาว

ลาวข้ามมาแต่อย่างใดเนื่องจากลาวยังไม่ได้

เปิดประเทศ เช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง

หนองคาย  

ที่ด่านพรมแดนเบตง ผู้สื่อข่าว

รายงานว่าบรรยากาศเงียบเหงา มีเฉพาะรถ

ขนส่งสินค้าที่ผ่านไปมา คาดว่าด่านมาเลเซีย

จะกลับมาเปิดได้หลังเทศกาลฮารีรายอ ขณะ

ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เที่ยวบินแรกเป็นของ

สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 

842 เส้นทางบิน โดฮา-ภูเก็ต จำานวนผู้

โดยสาร 324 คน ซึ่งผู้ โดยสารกลุ่มแรกใช้

เวลาทั้งหมดเพียง 17 นาทีในการผ่านเข้า

ประเทศ โดยผู้ โดยสารขาเข้าวันนี้มีทั้งสิ้น 

4,482 คน.

30 ปีพฤษภา

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), 

น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อ

ไทย (พท.), นายปกรณ์ อารีกุล ผู้แทนพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) และ น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้

อำานวยการศูนย์นโยบายพรรคไทยสร้างไทย 

(ทสท.) ร่วมอภิปราย ดำาเนินรายการโดยนาย

เมธา มาสขาว เลขาธิการ  ครป. 

น.ส.ศิริภากล่าวว่า บทเรียนพฤษภา 

35 คนรุ่นใหม่อาจเกิดไม่ทัน เพราะอายุ

เพียง 2 ขวบในช่วงนั้น แต่ก็ต้องชำาระ

ประวัติศาสตร์แก้ไขเหตุการณ์ในอดีตด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้เสีย

ชีวิต หรือถูกอุ้มหายในอดีตด้วย รัฐบาล

ต้องเข้าไปเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้ได้

รับผลกระทบให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น โดย

เฉพาะตามกฎหมายการป้องกันการซ้อม

ทรมานและบังคับให้สูญหายล่าสุดที่ผ่านสภา

ผู้แทนราษฎรไปแล้ว ซึ่งจะมีคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการบังคับให้บุคคล

สูญหายที่เกิดขึ้น 

“อนาคตอยากเห็นการเมืองแบบ

สุจริต มีความโปร่งใส  และประชาธิปไตย

แบบปรึกษาหารือมากขึ้น ไม่ใช่รัฐบาลมี

อำานาจมากเกินไป แต่รับฟังเสียงข้างน้อย

ด้วย” น.ส.ศิริภากล่าว 

น.ส.ชญาภากล่าวว่า เหตุการณ์

พฤษภา 35 เป็นเหตุการณ์สำาคัญที่ ไม่ควร

ทำาให้เลือนหาย แต่ต้องจดจำาความสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นอย่างเลวร้ายในครั้งนั้น เพื่อให้

อดีตเป็นบทเรียนต่อการเมืองไทยในอนาคต 

อยากให้สังคมเรียนรู้ความขัดแย้งเพื่อ

ป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บล้มตาย

อีกครั้ง จะต้องมีคนรับผิดชอบและสะสาง

ความจริงให้ปรากฏ แต่หลายครั้งความจริง

อาจปรากฏ แต่ความยุติธรรมยังไม่เกิดขึ้น 

โดยกองทัพต้องยุติการแทรกแซงทางการ

เมือง เพื่อให้รัฐบาลพลเรือนทำาหน้าที่ปฏิรูป

การเมืองและประชาธิปไตยให้พัฒนาขึ้น 

“ขอเรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมือง 

และเลือกข้างประชาชนต่อต้านเผด็จการทุก

รูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำารอย

อีก ขยายเครือข่ายร่วมมือกันทุกตำาบล ทุก

จังหวัดในประเทศไทย เพื่อความเข้มแข็ง

ของประชาชน ในอนาคตดิฉันอยากเห็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ไม่อยากเห็นการ

รัฐประหารอีกแล้ว” น.ส.ชญาภาระบุ

น.ส.ธิดารัตน์กล่าวว่า มรดกของ

เหตุการณ์พฤษภา  35 คือเจตจำานงของ

ประชาชนที่ ไม่ยอมต่อการสืบทอดอำานาจ

ของคณะทหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งในเวลาต่อ

มา เราจึงเห็นการออกมาต่อต้านในประเด็น

นี้อย่างต่อเนื่อง คำาว่าประชาธิปไตยของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

เป็นแนวคิดสำาคัญของรัฐบาลประชาธิปไตย 

แต่เราไม่เห็นความสอดคล้องในเรื่องนี้ของ

รัฐบาลในปัจจุบัน 

นายปกรณ์ระบุว่า การเมืองแบบไหน

ที่อนุญาตให้คนถือปืนในกองทัพออกมาเข่น

ฆ่าสังหารประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐเข่นฆ่า

ประชาชนมานาน ที่ควรถูกตั้งคำาถามตั้งแต่ 

14  ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ

พฤษภา  2535 ซึ่งเรียกว่าเป็นอาชญากรรม

โดยรัฐ แต่ไม่ถูกดำาเนินคดีตามกระบวนการ

ยุติธรรม เพราะการนิรโทษกรรมตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เรา

ไม่ต้องการ และเป็นบทเรียนสำาคัญที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง 

นายเมธาระบุว่า ปัญหาความขัด

แย้งทางการเมืองต้องแก้ไขด้วยการสร้าง

ประชาธิปไตยทางการเมือง โดยเฉพาะการ 

กระจายอำานาจและปฏิรูปกองทัพอย่างเป็น

ระบบ แก้ไขกฎหมายที่รวบอำานาจไว้ที่ระบบ

ราชการรวมศูนย์และสภากลาโหม จะต้อง

แก้ไขใหม่ ไม่ให้อำานาจอยู่ที่  3 เหล่าทัพ

เท่านั้น แต่รัฐบาลพลเรือนต้องมีอำานาจ

เหนือกองทัพ ในวาระ 30 ปีพฤษภา 35 

จะต้องมีการชำาระประวัติศาสตร์ ชดใช้ผู้

เสียหาย และสร้างความจริงในปฏิบัติการ

ทางทหารและคนหายที่ผ่านมา นอกจากนี้

จะต้องมีการสร้างการเรียนรู้ทางการเมือง 

สร้างพิพิธภัณฑ์ทางการเมืองเพื่อการศึกษา 

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ช่องยูทูบสภา

ที่ 3 ถึงบทเรียนเหตุการณ์ 30 ปีพฤษภา 

35 ว่า การต่อสู้เดือนพฤษภาคม 2535 

เป็นการต่อสู้เพื่อจะให้ประเทศไทยหลุดพ้น

จากวงจรอุบาทว์  วัฏจักรทางการเมืองที่

สลับสับเปลี่ยน ระหว่างการยึดอำานาจกับ

การมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง แต่ถ้าเราไม่

เรียนรู้บทเรียนที่สำาคัญเหล่านี้ แล้วจัดทำา

รัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่พยายามแก้ไขจุด

อ่อนที่ผ่านมา โอกาสที่จะยังอยู่ในวังวน

ของวงจรวัฏจักรเดิมๆ ก็ยังมี จึงเป็นเรื่อง

ที่ท้าทายมาก  และอยากจะเห็นผู้ที่สานต่อ

เจตนารมณ์การต่อสู้ในปี  2535 ได้ตระหนัก

ถึงประเด็นเหล่านี้ และขับเคลื่อนเพื่อนำาเรา

เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอย่าง

แท้จริง

“ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป เราจะทำาอย่างไรไม่ให้กติกาในปัจจุบัน

ที่ทำาให้วุฒิสภามีโอกาสขัดแย้งกับเสียงข้าง

มากของสภาผู้แทนราษฎร เพราะอาจเป็น

เงื่อนไขของความขัดแย้ง ถ้าเราปลดตรงนี้ ได้ 

ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ประชาชน

ยอมรับและทุกพรรคการเมืองตกลงกัน ที่

จะทำากติกาใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  

เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของ แล้วเรียนรู้

จากบทเรียนในอดีต ตรงนั้นน่าจะเป็นก้าว

ย่างที่สำาคัญที่สุดต่อไป ในการสานต่อการ

ต่อสู้ ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535” 

นายอภิสิทธิ์ระบุ.

ฝ่ายค้าน

ทำาให้ได้รัฐบาลที่ ไม่สนใจที่จะตอบสนอง

ประชาชน  เพราะมี ส.ว. 250 คนคอย

สนับสนุน ไม่ต้องง้อ ส.ส. หรือฟังเสียง

ประชาชน 

 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในช่วงเวลา

ที่ประชาธิปไตยของประเทศกำาลังเสื่อมถอย 

เรามองเห็นรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดิน

ไร้ประสิทธิภาพ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ

ตัวเองและพวกพ้อง บังคับใช้กฎหมายแบบ

เลือกปฏิบัติ ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแทรกแซง

กระบวนการยุติธรรม สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิด

ความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำาให้ประชาธิปไตยถดถอย 

“วันนี้คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ที่นั่งกอด

เก้าอี้นั่งรากงอกมา 8 ปีแล้ว กำาลังโดดเดี่ยว 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไร้ซึ่งความศรัทธา

จากประชาชนแล้ว ถึงเวลาคืนอำานาจให้

ประชาชนได้แล้ว” น.ส.เบญจากล่าว

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธาน

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรค พรรค

เสรีรวมไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี 

4 เรื่องที่เป็นกลไกของความชั่วร้ายแฝงอยู่ 

คือ 1.การมี ส.ว. 250 คนเพื่อโหวตเลือก

นายกฯ  เป็นการออกแบบมาเพื่อสืบทอด

อำานาจอย่างแท้จริง 2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี ที่กำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ที่มีทหารเป็นหลัก 3.ให้องค์กรอิสระเป็นที่อ

ยู่ของข้าราชการเกษียณ อำานาจล้น ไม่มีการ

ตรวจสอบถ่วงดุล 4.แก้ยากเพราะเต็มไปด้วย         

เงื่อนปมและกับดัก 

 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาชาติ กล่าวว่า ถ้า

จะทำาให้ประเทศมีสันติสุขต้องประกอบ

ด้วย ประชาชนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้อง

มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่ดี และ

ต้องมีผู้นำาที่ดี คือคนที่จะเป็นนายกฯ ที่ดี

ต้องมาจากการเลือกตั้ง พูดแล้วต้องทำาให้

ได้อย่างที่พูด คือมีสัจจะ ส่วนรัฐธรรมนูญ

ที่เป็นกฎหมายมหาชนที่คุ้มครองประชาชน 

แต่วันนี้รัฐธรรมนูญนี้กลับมีรัฐอิสระ คือ

องค์กรอิสระที่มีอำานาจมากกว่า ส.ส. และมี

รัฐประหารเงียบคือ ส.ว. 250 คน 

 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 

ประธานยุทธศาสตร์  พรรคเพื่อชาติ กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นเด็กเลี้ยงแกะ  ไม่

เคยทำาตามนโยบายที่ตนเองได้หาเสียงไว้ 

หากรัฐบาลนี้ยังเป็นรัฐบาล และฝ่ายค้านที่

นั่งตรงนี้ยังต้องเป็นฝ่ายค้านไปอีกสัก 2 ปี 

ประเทศไทยพังแน่นอน       

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค

พลังปวงชนไทย  กล่าวว่า การเมืองจะ

เปลี่ยนแปลงในอีกไม่นาน พี่น้องนัก

ประชาธิปไตยอย่าเพิ่งสิ้นหวัง ทุกอย่างต้อง

เปลี่ยนแปลง  เชื่อว่าไม่เกินเดือน มิ.ย. 

พล.อ.ประยุทธ์จะลาออก 

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ช่องยูทูบสภา

ที่ 3 ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า  การจัด

ทำารัฐธรรมนูญใหม่ในแง่ของได้ความเป็น

รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น 

ไม่ให้อำานาจคนที่มาจากการแต่งตั้งเข้ามา

เลือกนายกฯ และรัฐบาล ตรงนี้คงไม่ค่อยมี

การโต้แย้งมากนัก แต่จุดที่ประเทศไทยยัง

ไม่สามารถหาความลงตัวได้คือ กลไกที่จะมา

ตรวจสอบถ่วงดุลคนที่มาจากการเลือกตั้งไม่

ให้ทุจริต ไม่ให้ใช้อำานาจในทางที่ไม่ชอบเพื่อ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ หรือบั่นทอนกลไกต่างๆ 

ในสังคม ไม่ให้มีบทบาทในการมาตรวจสอบ

ตัวเอง ตรงนี้จะทำาอย่างไร เพราะถ้ากลับไป

ในความเชื่อที่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเสียง

ข้างมากในสภา ก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากว่า

จะได้ผู้นำาที่ในที่สุดเข้ามาแล้วก็ใช้อำานาจ

ในทางไม่ชอบ แล้วก็ต้องนำาไปสู่การเผชิญ

หน้าบนท้องถนนอีก การจะกลับไปสู่ระบบ

ที่หวังว่าทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนการของ

ศาลยุติธรรมปกติคงเป็นไปได้ยาก เพราะ

กลไกของศาลไม่ค่อยเหมาะกับการแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้ 

“โจทย์ตรงนี้คือโจทย์ที่ยาก แต่ถ้าเรา

แก้ไขโจทย์ตรงนี้ ได้ ก็มองว่าประชาธิปไตย

ไทยจะสามารถเดินหน้าไปได้  และมีโอกาส

ที่จะยั่งยืนมากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

ว่าในปัจจุบัน แม้มีการเถียงกันในเรื่องของ

รัฐธรรมนูญพอสมควร แต่น้อยคนที่จะหยิบ

ตรงนี้ขึ้นมา” นายอภิสิทธิ์กล่าว

วันเดียวกัน สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล 

เสนอผลสำารวจภาคสนามเรื่อง หน้าที่คน

ไทยตามรัฐธรรมนูญที่มองข้าม  โดยสำารวจ 

1,079 ตัวอย่าง พบว่า 97.7% ระบุว่า ไม่

เคยอ่านรัฐธรรมนูญในหมวดหน้าที่ของปวง

ชนชาวไทย  มีเพียง 2.3% เท่านั้นที่เคย

อ่าน โดยประชาชนส่วนใหญ่ ไม่รู้หน้าที่

ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ 67.3% ไม่รู้ว่า 

การรับราชการทหารเป็นหน้าที่ 56.3% ไม่รู้

ว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ 52.1% ไม่รู้

ว่าการศึกษาภาคบังคับเป็นหน้าที่ 47.7% 

ไม่รู้ว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็น

หน้าที่ และ 37.2% ไม่รู้ว่าการออกไปใช้สิทธิ์

เลือกตั้งเป็นหน้าที่

นายนพดล กรรณิกา ผอ.ซูเปอร์ โพล 

กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นความน่าห่วงใยว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ

ในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งมี

ความสำาคัญต่อการปกครองและขับเคลื่อน

ประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน้าที่ของ

ตนเองในการปกครองของรัฐ.
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ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

มื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

ประจำ�ปี 2565 ขึ้นที่กระทรวงแรงง�น หลังจ�กว่�งเว้นม� 2 

ปี เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน� 2019 (โควิด-19) โดยในปีนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม เดินท�งม�

เป็นประธ�นในพิธีเปิดด้วยตัวเอง พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะกำ�กับดูแลกระทรวงแรงง�น  

โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้ข้ึนกล่�วสุนทรพจน์กับผู้ใช้แรงง�นว่� 

รัฐบ�ลตระหนักถึงบทบ�ทของผู้ ใช้แรงง�นทุกคน ไม่เคยทอด

ทิ้งและเอ�ใจใส่ทุกท่�นอยู่เสมอ ในฐ�นะที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นโอก�สดีที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุก

ภ�คส่วนตระหนักถึงสิทธิ คว�มเสมอภ�ค สวัสดิก�รและคว�ม

ปลอดภัยในอ�ชีพ และได้รับคว�มต้องก�รที่แท้จริงนำ�ไปพัฒน�

ชีวิตคว�มเป็นอยู่ และยกระดับคุณภ�พชีวิตให้มีคว�มสุขมั่นคง  

“รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องนี้เสมอม� ที่ผ่�นม�รัฐบ�ล

เร�มีคว�มมุ่งมั่นจะผลักดันให้กระทรวงแรงง�นเป็นกระทรวง

สำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของประเทศเต็มรูปแบบในเวทีก�รค้�โลก ดังนั้น ก�ร

พัฒน�แรงง�นเพื่อให้มีร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น  มีชีวิตที่ดีและคว�มสุข

อย่�งยั่งยืน เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญที่จะต้องดำ�เนินก�รไปพร้อมกับ

ก�รพัฒน�ประเทศ”  

ด้�นน�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น 

กล่�วย้ำ�ว่� รัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของ พล.อ.ประยุทธ์  และ 

พล.อ.ประวิตร ในฐ�นะดูแลและกำ�กับกระทรวงแรงง�น ตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญของพี่น้องผู้ ใช้แรงง�น ถึงแม้ว่�ประเทศไทยและ

ประเทศทั่วโลกยังคงประสบปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-

19 กระทรวงแรงง�นยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้แรงง�นมีง�นทำ� และ

ได้รับก�รพัฒน�แรงง�นให้มีศักยภ�พสูงในทุกมิติสอดคล้องกับ

ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ ใช้แรงง�นได้รับคว�ม

คุ้มครองอย่�งท่ัวถึงให้มีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น รวมถึงก�รสร้�ง

หลักประกันท�งสังคมแก่ แรงง�นนอกระบบ กลุ่มเปร�ะบ�ง ยก

ระดับก�รประกันสังคมเพื่อให้แรงง�นได้รับประโยชน์สูงสุด เร่งรัด

ปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยให้สอดคล้องกับบริบทสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 

และรองรับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต นำ�ไปสู่คว�มมั่นคง คว�มมี

คุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งยั่งยืน 

สำ�หรับคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเรียกร้องวัน

แรงง�นในปีนี้ทั้ง 8 ข้อนั้น น�ยสุช�ติระบุว่� กระทรวงแรงง�นให้

คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะ

ของแรงง�น โดยจะนำ�ข้อเรียกร้องม�ดำ�เนินก�รอย่�งเป็นขั้นตอน 

มีก�รห�รือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒน�ก�รให้บริก�รพี่น้อง

แรงง�น และได้ประส�นแจ้งให้คณะกรรมก�รจัดง�นวันแรงง�น

แห่งช�ติทร�บถึงคว�มคืบหน้�แล้ว เพร�ะตระหนักดีว่�ทุกข้อ

เสนอแนะจะนำ�ม�ซึ่งก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รของกระทรวง

แรงง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ อันจะส่งผลไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�

เพื่อสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องแรงง�นมีคว�มยั่งยืนในก�ร

พัฒน�ประเทศสืบไป  

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�นเปิดเผยว่� สำ�หรับก�ร

ดำ�เนินก�รของกระทรวงแรงง�นในช่วงที่ผ่�นม� ได้แก่  ก�ร

ปฏิรูปประกันสังคมในส่วนของก�รขย�ยอ�ยุผู้ประกันตน ม�ตร� 40 

เพื่อให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอ�ยุ จ�กเดิมไม่เกิน  60 ปี เป็นไม่เกิน 65 

ปีบริบูรณ์ โดยกระทรวงแรงง�นได้ดำ�เนินก�รแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในร่�ง

พระร�ชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ปัจจุบันร่�งพระร�ช

บัญญัติฉบับนี้อยู่ระหว่�งเสนอเข้�คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�ม

เห็นชอบในหลักก�ร  

ส่วนก�รเร่งรัดออกกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นนอกระบบน้ัน ได้

เสนอร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและคุ้มครอง

แรงง�นนอกระบบ พ.ศ.  ... เพื่อให้แรงง�นนอกระบบส�ม�รถเข้�ถึง

สิทธิพ้ืนฐ�นในก�รประกอบอ�ชีพ มีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น มีหลัก

ประกันท�งสังคม มีก�รรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กร ได้รับคว�มคุ้มครองและ

ส่งเสริมพัฒน�เพ่ือให้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดี ซ่ึงได้ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก

คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันท่ี 28  ธ.ค.64 และอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เพื่อเสนอต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรต่อไป  

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รรับรองอนุสัญญ�ไอแอลโอ ฉบับที่  87 และ

ฉบับที่ 98 ซึ่งได้มีก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับแล้ว 

ได้แก่ ร่�งพระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์ พ.ศ. ...  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้

เห็นชอบในหลักก�รแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 และร่�งพระร�ชบัญญัติ

แรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์  พ.ศ.  ... ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลัก

ก�รเมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะนำ�เสนอให้รัฐบ�ลให้

สัตย�บันรับรองอนุสัญญ�ดังกล่�วได้  

ส่วนก�รกำ�หนดให้สถ�นประกอบกิจก�รที่มีลูกจ้�งรับเหม�

ค่�แรงปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ.2541 นั้น กรม

สวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�นได้จัดทำ�แนวปฏิบัติของพนักง�นตรวจ

แรงง�น กำ�ชับเจ้�หน้�ที่ให้ปฏิบัติต�มม�ตร� 11/1 อย่�งเคร่งครัด 

และชี้แจงน�ยจ้�งให้ปฏิบัติต่อลูกจ้�งรับเหม�ค่�แรงให้ถูกต้องต�ม

กฎหม�ย  

ขณะที่ข้อเรียกร้องให้รัฐบ�ลขย�ยวงเงินเพื่อลดหย่อนภ�ษีเงิน

ได้ที่ลูกจ้�งได้รับก้อนสุดท้�ยนั้น กระทรวงแรงง�นได้แต่งตั้งคณะ

ทำ�ง�นศึกษ�ก�รจัดตั้งกองทุนประกันคว�มเสี่ยง  พิจ�รณ�แก้ไข

กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รจ่�ยค่�ชดเชยและงดจ่�ยภ�ษีกรณีเงินออก

จ�กง�น และขย�ยวงเงินเพื่อลดหย่อนภ�ษีเงินได้ ห�กมีก�รแก้ไข

จะมีผลบังคับใช้ทั้งลูกจ้�งภ�คเอกชนและรัฐวิส�หกิจ โดยบูรณ�

ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รแก้ไขพระร�ช

บัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ.2541 ซึ่งได้ดำ�เนินก�รจัดประชุม

ห�รือร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทำ�ง�นที่เป็นคณะ

กรรมก�รไตรภ�คีขึ้นม�ศึกษ�ปัญห�และอุปสรรคที่อ�จจะเกิดขึ้น

จ�กก�รแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยง�น 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�นยังเปิดเผยด้วยว่� ในช่วง

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 กระทรวงแรงง�นได้มี

ม�ตรก�รต่�งๆ ออกม�เพื่อช่วยเหลือเยียวย�ผู้ ใช้แรงง�น และผู้

ประกอบก�รที่ได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 ดังนี้ 

โครงก�รเยียวย� น�ยจ้�ง และผู้ประกันตนม�ตร� 33, 39 และ 40  

ในพื้นที่ 29 จังหวัด ซึ่งมีก�รเยียวย�น�ยจ้�ง จำ�นวน 192,911 ร�ย  

และผู้ประกันตนม�ตร� 33, 39 และ 40  รวม  12.33 ล้�นร�ย  รวม

เป็นเงิน  103,738.55 ล้�นบ�ท ขณะเดียวกันยังมีโครงก�รเยียวย�

ผู้ประกันตนในกิจก�รสถ�นบันเทิง และผู้ประกอบอ�ชีพอิสระ ที่ได้

รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รของรัฐ  ผู้ประกันตนม�ตร� 33, 39 และ 

40  ในพื้นที่ทั่วประเทศ  ร�ยละ 5,000  บ�ท  จำ�นวน   147,714 ร�ย  

เป็นเงิน  738.57  ล้�นบ�ท  

ในส่วนของธุรกิจ SMEs ได้มีโครงก�รส่งเสริมและรักษ�

ระดับก�รจ้�งง�นในธุรกิจ SMEs  โดยมีสถ�นประกอบก�รเข้�

ร่วมโครงก�รจำ�นวน  394,703 แห่ง   ส�ม�รถรักษ�ก�รจ้�งง�น

ให้แก่ผู้ประกันตนม�ตร� 33 ได้กว่�  4,032,948 ร�ย  เกิดเม็ดเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 37,521.69 ล้�นบ�ท  โดยรัฐบ�ล

อุดหนุนน�ยจ้�งจ่�ยเงินเดือนลูกจ้�ง 3,000 บ�ทต่อเดือน 3 เดือน

เพื่อรักษ�ก�รจ้�งง�น 

และเพื่อเป็นก�รบรรเท�ผลกระทบ กระทรวงแรงง�นได้

ลดเงินสมทบ  3 เดือนให้แก่น�ยจ้�งและผู้ประกันตนต�มม�ตร� 

33 ผู้ประกันตนต�มม�ตร� 39   และลดเงินประกันสังคมม�ตร� 

40  จำ�นวน   6 เดือน รวมแล้วได้มีก�รลดอัตร�เงินสมทบจำ�นวน  

6 ครั้ง  ส�ม�รถลดค่�ครองชีพผู้ประกันตนกว่� 23.92 ล้�นคน  

น�ยจ้�ง 488,276 ร�ย  ทำ�ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

กว่� 146,488 ล้�นบ�ท  

นอกจ�กนี้ ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ยังมีก�ร

เปิดจุดตรวจโควิด  ในโครงก�ร “แรงง�น..เร�สู้ด้วยกัน”   โดย

เป็นก�รตรวจโควิดฟรีที่สน�มกีฬ�ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง  กรุงเทพฯ 

และมีก�รเปิดจุดตรวจโควิด-19 ทั้งประจำ�และเชิงรุก  ในโรงง�น

ในพื้นที่ 23 จังหวัด  โดยให้บริก�รผู้ใช้แรงง�นไปทั้งสิ้น  409,972 

คน  รอดำ�เนินก�รจัดห�เตียงในลักษณะ Hospitel กว่�  48,000 

เตียง  เพื่อรองรับผู้ ใช้แรงง�นที่ป่วยจ�กโควิด-19  พร้อมทั้งมีก�ร

ผลักดันโควต�วัคซีนโควิด-19  สำ�หรับผู้ ใช้แรงง�น โดยปัจจุบันมี

ก�รดำ�เนินก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วกว่�   4  ล้�นโดส 

กระทรวงแรงง�นยังได้ทำ�โครงก�ร Factory Sandbox  เพื่อ

ป้องกันก�รระบ�ดในโรงง�น โดยมีโรงง�นเข้�ร่วมโครงก�ร   730 

แห่ง  มีผู้ใช้แรงง�นเข้�ร่วมกว่�  4  แสน คน  ทำ�ให้ โรงง�นไม่ต้อง

ปิดตัวลง  ส่งผลให้ก�รส่งออกปี  2564 ขย�ยตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี  

มูลค่�รวมกว่�  2.71  แสนล้�นเหรียญสหรัฐ ฯ  

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�นกล่�วด้วยว่� สำ�หรับ

ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดตั้งธน�ค�รแรงง�น เพื่อสร้�งหลัก

ประกันคว�มมั่นคง  โดยตั้งคณะอนุกรรมก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้

ในก�รจัดตั้งธน�ค�รประกันสังคม ได้มีก�รประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง 

และผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รประกันสังคมแล้ว. 

‘กระทรวงแรงงาน’ มุ่งยกระดับแรงงาน 

เพิ่มศักยภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ 
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